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‘ปชป.’ตีกันพรรครวมรัฐบาล

ล่ันยอมแลกชีวิตทวงมติธ.ค.2563/ม็อบราษฎรร้ือ112หงอย

             
|

สุชัชวีรไหวพระรอเปดตัว

‘ก.ก.-กลา’บ้ีเคาะไทมไลน
จับตา‘บิ๊กตู’ถกเคาตดาวน

ไทยโพสต • “องอาจ” มั่นใจ กก.บห.จะ

เห็นชอบให “ดร.เอ-สุชัชวีร” เปนผูสมัครผู

วาฯ กทม. ลั่นเปนผูมีความมุงมั่นตั้งใจทําให

กรุงเทพฯ เปลี่ยนสูสิ่งที่ดีกวา ดาน “ดร.เอ” 

เดินสายไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์กอนเปดตัว “พนิต” 

ฟนธงตนปหนายังไมมีเลือกตั้งผูวาฯ กทม. 

ชําแหละ “ระบอบประยุทธ” กลัวแพหวั่น

ลามเลือกตั้งสนามใหญ เช� อสุดทายซื้อเวลา

รักษาอํานาจตอไป เหน็บอยาหวงกาง “กาว

ไกล-กลา” จี้รัฐกําหนดความชัดเจนวันเลือก

ตั้ง

เม� อวันที่ 12 ธันวาคม นายองอาจ 

คลามไพบูลย ประธาน ส.ส.และรองหัวหนา

พรรคประชาธิปตย (ปชป.) กลาวถึงการ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรค 

ปชป. เพ� อพิจารณาผูสมัครผูวาราชการกรุง                                                              

เทพมหานคร (กทม.) วาในวันจันทรที่ 13                                                            

ธ.ค.นี้ ตนจะเสนอช� อ ศ.ดร.สุชัชวีร สุวรรณ 

สวัสดิ์ ใหที่ประชุม กก.บห. พิจารณา ซึ่ง

เช� อมั่นวา กก.บห.จะใหการสนับสนุน ศ.ดร.

สุชัชวีรเปนผูสมัครผูวาฯ กทม.ในนามประ                                                          

ชาธิปตย เพราะ ศ.ดร.สุชัชวีรเปนผูมีความ

มุงม่ันต้ังใจท่ีจะทํางานรับใชคนกรุงเทพฯ มา

อยางยาวนาน สะสมความรูความสามารถ 

ประสบการณมาอยางตอเน� อง 

ทําเนียบฯ • ลุน! บิ๊กตูนั่งหัวโตะประชุม 

ศบค.ชุดใหญเคาะเคาตดาวนปใหมรูปแบบ

ไหน ไทยพบติดเชื้อใหมอีก 3,787   ราย แต

เสียชีวิตต่ําสุดแค 20 ราย “หมอประสิทธิ์” 

แนะอยาเพิ่งไววางใจ ยังตองยกการดสูง

รายงานขาวจากทําเนียบรัฐบาลแจงวา                                                        

ในวันจันทรท่ี 13 ธันวาคม เวลา 09.30 น. 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ใน

ฐานะผูอํานวยการศูนยบริหารสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา                                                     

2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. จะเปนประ                                                              

ธานการประชุม ศบค.ชุดใหญ ครั้งที่ 20/ 

2564 โดยมีวาระสําคัญคือ ศูนยปฏิบัติการ

ฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขกรณี

โรคติดเชื้อโควิด-19 (ศปก.สธ.) จะรายงาน

สถานการณและแนวโนมการแพรระบาดและ                                                                

ผูติดเชื้อ และศูนยบูรณาการแกไขสถาน 

การณ โควิด-19 พื้นที่จังหวัดชายแดนภาค

ใต (ศบค.สวนหนา) จะรายงานผลการแกไข

ปญหาโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต

“ท่ีประชุม ศบค.จะพิจารณาแผนการ                                                          

ใหบริการวัคซีนป 2565 ที่เสนอโดย ศปก.                                                                

สธ. และเร� องการปรับระดับพ้ืนท่ีสถานการณ

ท่ัวราชอาณาจักร นอกจากน้ีศูนยปฏิบัติการ                                      

แกไขสถานการณฉุกเฉินดานการทองเที่ยว                                                     

และกีฬา โดยกระทรวงการทองเท่ียวฯ กับ 

ททท. พรอมดวย ศปก.สธ. จะเสนอให

พิจารณามาตรการปองกันโรคโควิด-19 ใน                                    

การจัดงานชวงเทศกาลปใหม รวมถึงการปรับ

มาตรการปองกันโรคสําหรับการเดินทางเขา

ราชอาณาจักร”

ขณะเดียวกัน ศบค.รายงานสถานการณ

การแพรระบาดในไทยประจําวันอาทิตยวา 

พบผูติดเชื้อรายใหม 3,787 ราย เปนการติด

เชื้อในประเทศ 3,758 ราย มาจากระบบเฝา

ระวังและระบบบริการ 3,720 ราย มาจาก

การคนหาเชิงรุก 38 ราย มาจากเรือนจํา 5 

ราย เปนผูเดินทางมาจากตางประเทศ 24 

ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 5,606 ราย 

กรุงเทพฯ • จับตา! เครือขายจะนะรักษ

ถิ่นพรอมภาคีบุกทําเนียบรัฐบาล “เรือง” 

ประกาศพรอมแลกทุกอยางแมชีวิต ตองนํา

ขอตกลงเม� อ ธ.ค.2563 เขาสูที่ประชุม ครม.

กอนถึงกลับ “พีมูฟ” รวมหนุน “กาวไกล” 

เตรียมเรียก “ธรรมนัส” แจงปญหา กลุม

ราษฎรยังไมเลิกรณรงคเลิกมาตรา 112 ม็อบ

แคหยิบมือปดราชประสงค โอ 2565 จะ

เปนปทองของการชุมนุม

เม� อวันอาทิตยที่ 12 ธันวาคม บรรยา                     

กาศบริเวณโดยรอบทําเนียบรัฐบาล มีการ

เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อ

เตรียมรับมือเครือขายจะนะรักษถิ่น ซึ่งประ                        

กาศจะบุกไปชุมนุมท่ีทําเนียบฯ ในวันจันทร                                                      

ที่ 13 ธ.ค. เพ� อเคล� อนไหวคัดคานโครงการ

นิคมอุตสาหกรรมจะนะ โดยเจาหนาท่ีตํารวจ

ไดนําตูคอนเทนเนอรขยับจากบริเวณสะพาน 

อรทัย แยกเทวกรรม มาปดถนนพระราม 

5 ใกลแยกพาณิชยการ โดยเวนระยะไว

ประมาณ 50 เมตร สําหรับใหผูชุมนุมมา

รวมตัวจัดกิจกรรม ขณะเดียวกันไดนําแผง

เหล็กปดถนนพิษณุโลก ตั้งแตสะพานชมัย

มรุเชฐถึงแยกมิสกวัน สวนบริเวณถนนราช 

ดําเนินกลาง เจาหนาที่ไดนําแผงเหล็กปด

การจราจรชองทางคูขนาน สวนชองกลาง

ยังเปดการจราจรปกติ แตมีการเตรียมแผง

เหล็กมาไวพรอม โดยเบื้องตนคาดวาจะมี

กลุมผูชุมนุมจากจะนะอีกกวา 150 คน มา

สมทบกับผูชุมนุมท่ีปกหลักอยูบริเวณดาน

หนาองคการสหประชาชาติ (ยูเอ็น)

เบ้ืองตนเจาหนาท่ี ไดประสานงาน

กับแกนนํา ใหสงตัวแทนเขารวมเปนคณะ

กรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงฯ ชุดที่มีนาย

สุพัฒนพงษ พันธมีเชาว รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานเปน

ประธานดวย

ขณะเดียวกัน ในวันอาทิตย ท่ีบริเวณ

หนายูเอ็น เครือขายจะนะรักษถ่ิน โดยนาย

รุงเรือง ระหมันยะ, นายสมบูรณ คําแหง 

แกนนํานักปกปองทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 

จ.สตูล และ น.ส.ไครียะห ระหมันยะ 

กรุงเทพฯ • เลือกตั้งซอมชุมพร-สงขลา 

ยังไมทันลงสนามสูศึก พรรครวมรัฐบาลทิ่ม

กันแลว รองหัวหนา ปชป.อางธรรมเนียม

การเมือง อยูรัฐบาลเดียวกันตองใหเกียรติ

พรรครวมฯ-เจาของพื้นที่ “บิ๊กปอม” นัด

ถกแกนนํา พปชร.ลงมติจะลุยหรือหลบให                                                        

ปชป.อังคารนี้ “จาตุรนต” หมดราคา ซม 

ซานคอตกกลับเพ� อไทย นัดเปดช� อพวกวิ่ง

ขอกลับพรรค 14 ธ.ค. 

ความเคล่ือนไหวในการเลือกต้ังซ่อม

ส.ส.พัทลุงและสงขลาเร่ิมคึกคักมากข้ึน   โดย                                                                          

เม� อวันที่ 12 ธ.ค. นายอลงกรณ พลบุตร                                                            

รองหัวหนาพรรคและประธานคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคประชาธิปัตย์ 

อดีต ส.ส. 6 สมัย และอดีตรัฐมนตรี เขียน

ขอความในเฟซบุกสวนตัว เม� อวันที่ 12 

ธันวาคม เร� อง “มารยาททางการเมือง และ                                                                 

4 เหตุผลกรณีพรรครวมรัฐบาลไมสงผูสมัคร

แขงกันเองในการเลือกตั้งซอม” ซึ่งตรงกับ                                                    

ความสนใจของสาธารณชนในขณะนี้ เน� อง 

จากจะมีการเลือกตั้งซอม ส.ส.ชุมพร เขต 1 

และสงขลา เขต 6

นายอลงกรณระบุวา “คนสวนใหญ

จะเขาใจวาเปนมารยาททางการเมืองของ

พรรครวมรัฐบาล ที่จะหลีกทางใหพรรคเจา 

ของท่ีน่ังเดิมสงผูสมัคร ส.ส. โดยไมแขงกัน 

เองในการเลือกตั้งซอม ความจริงเหตุผล

เร� องมารยาททางการเมืองเปนเพียงเหตุผล

หนึ่งเทานั้น แตยังมีเหตุผลอ� นอีกที่อธิบาย

วาทําไมพรรครวมรัฐบาลชุดกอนๆ ท่ีผานมา

จึงไมสงผูสมัคร ส.ส.แขงกันเอง

‘ชัชชาติ-ลูกหนัง’

ORทุม 850 ล.

ผลิตกาแฟเพิ่ม

ทอรนาโดบดขยี้สหรัฐ

ดับนับรอย

จากอดีต-ปจจุบัน-และอนาคต

แหงความเปลี่ยนแปลง

ไทยโพสต • ซูเปอร โพลเผยของขวัญป

ใหม 65 ที่ประชาชนอยากไดจากรัฐบาล 

“ลดคาครองชีพ-แกคอรรัปชัน” เวทีเสวนา

รุมยํา “ประยุทธ” สรางระบอบอํานาจนิยม                                                          

ฟาสซิสตใหม ทุนผูกขาดกินรวบประเทศ 

ไทย ภาค ปชช.ตั้งกลุมภราดรภาพตาน ยัน

ปหนาเขมขนขึ้นแน�

เม� อวันที่ 12 ธันวาคม นายนพดล 

กรรณิกา ผูอํานวยการสํานักวิจัยซูเปอร โพล                                                             

(SUPER POLL) เปดเผยผลสํารวจเร� อง 

“ของขวัญปใหม 2565 ท่ีประชาชนตองการ” 

กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประ 

เทศ จํานวน 1,154 ตัวอยาง ระหวางวัน

ที่ 5-11 ธ.ค.2564 พบวา ของขวัญปใหม 

2565 ที่ประชาชนตองการจากรัฐบาล ดาน

ความมั่นคง ไดแก หยุดการทุจริตคอรรัปชัน

ในวงราชการ ลงโทษหนัก และปลดขาราช 

การออก รอยละ 74.0, ฝายปกครอง กระ 

ทรวงมหาดไทย ต� นตัว เขาดูแลทุกขสุขของ

ประชาชนใหใกลชิด และมากกวาที่เปนอยู 

รับฟงและใสใจในบริการประชาชนมากขึ้น 

ใชงบประมาณโปรงใส รอยละ 72.9, ปฏิรูป

ตํารวจ ใหกระบวนการยุติธรรมตนน้ํา เกิด

ความเสมอภาคเทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ หมด

ยุครีดไถ เก็บสวย และเอื้อประโยชนกัน 

และทําใหสังคมมีความปลอดภัยมากขึ้น 

รอยละ 72.1, ตองการรัฐบาลมีความเฉียบ

คมและเฉียบขาดมากขึ้น ไมตองการเห็น

ระบบรัฐราชการ รอยละ 67.6 และปฏิรูป

กองทัพใหทันสมัย ลดกําลังพลและเพิ่มขีด

ความสามารถทางทหาร มีความเปนทหาร

อาชีพ รอยละ 66.4

ดานเศรษฐกิจ ไดแก ชวยคนตกงาน 

สรางงาน สรางรายไดทุกระดับ พัฒนาอาชีพ 

รอยละ 81.3, ตองการใหรัฐบาลลดคาครอง                                                       

ชีพที่จําเปน ไมเอื้อประโยชนผูกขาดทําประ 

ชาชนเดือดรอน รอยละ 78.4, ประกันราย

ไดเกษตรกร ตลาดนําการผลิต

ไทยโพสต • นิดาโพลเผยผลสํารวจ

สวนใหญคนไมเห็นดวยมีบอนกาสิโน

ถูกกฎหมาย เพราะเปนเมืองพุทธ ทํา 

ใหมอมเมา ขัดแยงในครอบครัวและ

อาชญากรรม สวนฝายเอาดวยบอก

สรางรายไดและคนไทยไมตองไปเลน

ที่ตางประเทศ ดาน ส.ส.ปชป.เสนอ

ทดลองเปดภาคละ 3 แหง ประเมิน

ทุก 3 เดือน ภายใตการดูแลของรัฐ 

และทายสุดประชามติชี้ขาด

เม� อวันที่ 12 ธันวาคม ศูนย

สํารวจความคิดเห็นนิดาโพล สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 
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จับตา

อยู่ระหว่างรักษา 51,616 ราย อาการหนัก 

1,105 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 309 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 20 ราย เป็นชาย 9 ราย 

หญิง 11 ราย เป็นผู้เสียชีวิตที่มีอายุ 60 

ปีขึ้นไป 15 ราย มีโรคเรื้อรัง 5 ราย พบ

ผู้เสียชีวิตมากสุดในจังหวัดปัตตานี, สตูล, 

ปราจีนบุรี และพิษณุโลก จังหวัดละ 2 

ราย ขณะที่ กทม.ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต 

ทำาให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแต่

ปี 2563 จำานวน 2,168,646 ราย ยอด

หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 

2,095,859 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม

ตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 21,171 ราย 

ส่วนยอดผู้ได้รับวัคซีนของไทยเมื่อวันที่ 

11ธ.ค. เพิ่มเติม 144,423 โดส รวมยอด

ฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. ทั้งสิ้น 

97,321,750 โดส 

สำาหรับ 10 อันดับจังหวัดผู้ติด

เชื้อสะสมมากที่สุด กทม. 631 ราย, 

นครศรีธรรมราช 349 ราย, ชลบุรี 167 

ราย, สมุทรปราการ 155 ราย, สงขลา 

145 ราย, สุราษฎร์ธานี 125 ราย, ปัตตานี 

87 ราย, เชียงใหม่ 87 ราย, ตรัง 87 ราย 

และพัทลุง 78 ราย

ส่วน ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนา

ภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล กล่าวถึงสถานการณ์ โควิด-19 

ในช่วงปีใหม่ โดยเฉพาะการพบสายพันธุ์

โอมิครอนว่า ขึ้นอยู่กับช่วงนี้เป็นต้นไป 

อย่างวันลอยกระทงที่มีคนรวมตัวกัน แต่

ผ่านมา 14 วัน ตัวเลขการติดเชื้อใหม่ยัง

คงที่ ไม่ได้เพิ่มขึ้น รวมถึงจำานวนผู้ป่วย

อาการรุนแรง ผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล 

ปอดอักเสบหรือใส่ท่อช่วยหายใจไม่ได้

เพิ่มขึ้นเลย และมีแนวโน้มค่อยๆ ลดลง

อย่างช้าๆ เรื่อยๆ

“เราผ่านลอยกระทงมาได้ โอเค

เรียบร้อย แต่ไม่ได้หมายความว่าหลัง

จากนี้จะดี ยังต้องระวัง เพราะกิจกรรม

ที่คนจะมาพบกันปลายปีจะมากกว่าลอย

กระทงมาก ฉะนั้นหากเราผ่านพ้นได้ด้วย

ดี แล้วเราค่อยๆ เพิ่มกิจกรรมมากขึ้น ทุก

คนต้องร่วมกัน ถ้าเรายังป้องกันตัวเอง

ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเข้มงวดอยู่ 

หากโอมิครอนเข้ามาจริงๆ โอกาสแพร่

กระจายก็จะไม่มากนัก” ศ.นพ.ประสิทธิ์

ระบุ

ศ.นพ.ประสิทธิ์กล่าวอีกว่า ยังต้อง

ติดตามตัวเลขของทั่วโลกว่าประเทศ

ต่างๆ ที่ติดเชื้อเกิดอะไรขึ้น ความรุนแรง

เป็นอย่างไร เพราะการฉีดวัคซีนครบ

ไม่ได้แปลว่าปลอดภัย คิดเช่นนี้ ไม่ได้ 

เพราะก็ยังมีโอกาสติดเชื้อได้ คนที่เคย

ติดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์อื่นก็มีโอกาส

ติดเชื้อโอมิครอน เพราะในเรื่องความ

เสี่ยงนั้น หาก 4 เสี่ยงคือ คนเสี่ยง สถาน

ที่เสี่ยง กิจกรรมเสี่ยง และรวมตัวในช่วง

เวลาเสี่ยงที่มีการออกไปพบกัน สังสรรค์

ในปีใหม่นี้ ถ้าเราร่วมกันระวัง ช่วยกัน

ป้องกันตัวเองเข้มงวด เมื่อผ่านปีใหม่ไป 

ไม่หวือหวาไปถึง 2-3 หมื่นรายต่อวัน 

ตอนนั้นเชื่อว่าเราจะรู้จักโอมิครอนมาก

ขึ้น และเริ่มมองออกว่า โควิด-19 อีก 6 

เดือนนับจากนั้นจะเป็นอย่างไร คู่ขนาน

กับหลายบริษัทวัคซีนที่เริ่มผลิตรุ่นที่ 2 

ออกมารองรับสายพันธุ์ โอมิครอนก็จะมี

เครื่องมือเสริมให้เราไว้ใจมากขึ้น

“เรามองในมุมข้อมูลต่อเนื่องว่าโอ

มิครอนไม่รุนแรง แต่ถ้ากลับกันว่าจริงๆ 

กลับมีความรุนแรงขึ้น ก็จะเป็นอีกเรื่อง

หนึ่ง เราต้องติดตาม และเตรียมตัวอยู่

ตลอดเวลา วางใจไม่ได้” ศ.นพ.ประสิทธิ์

กล่าว

สำาหรับสถานการณ์ โควิดใน

ภูมิภาคนั้น จ.อำานาจเจริญน่าสนใจ แม้

ตัวเลขจะไม่สูง โดยพบผู้ป่วยยืนยันใหม่ 

4 ราย โดยผู้ติดเชื้อ 3 ราย เชื่อมโยงกับ

การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ที่หมู่ 3 ต.โนน

โพธิ์ อ.เมืองอำานาจเจริญ ซึ่งติดเชื้อเป็น 

กลุ่มก้อน ที่มีผู้ป่วยแล้ว 5 ราย และยัง

รอผลการตรวจ RT PCR อีกหลายราย 

ทำาให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,193 ราย 

ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมยอดเสียชีวิต

สะสม 33 ราย. 

‘จะนะ’

เยาวชนนักเคลื่อนไหวเครือข่ายจะนะ

รักษ์ถิ่น ยังคงปักหลักอยู่ที่บริเวณดัง

กล่าว และช่วงบ่ายก็มีภาคีมาสมทบ 

ทั้งสมาพันธ์สมาคมประมงพื้นบ้านแห่ง

ประเทศไทย, กพ.อปช.ภาคใต้, สมาคม

เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้, เครือ

ข่าย save นาบอน และกลุ่ม P-move 

มาสบทบ 

ทั้งนี้ ได้มีการอ่านแถลงการณ์

ประกาศจุดยื่นเรียกร้องให้รัฐบาลทำาตาม

บันทึกข้อตกลงที่ทำาไว้กับผู้ชุมนุมเมื่อ 

ธ.ค.2563 เนื่องจากรัฐบาลทำาผิดสัญญา 

และมีการลักไก่ในจัดการประเมินผล 

กระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ในหลาย

โครงการ โดยเป็นการทำาทางออนไลน์ 

อ้างเรื่องสถานการณ์การระบาดโควิด-

19 ทำาให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่ ไม่มีความ

ชำานาญหรือเข้าถึงเทคโนโลยีได้ ไม่มี

พื้นที่แสดงความคิดเห็น หรือที่คนภาค

ใต้เรียกว่าขี้ฉ้อ

นายเรือง สีแก้ว ที่ปรึกษาเครือข่าย

จะนะรักษ์ถิ่น กล่าวว่า ในวันที่ 13 ธ.ค. 

เครือข่ายจะเดินทางที่ประตู 1 ทำาเนียบฯ 

แม้รู้ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำารวจได้วางสิ่ง

กีดขวางไว้ตามเส้นทางที่จะเคลื่อนขบวน 
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ข่าวต่อหน้าหนึ่ง2

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

แต่จะเดินทางไปให้ใกล้ที่สุด และจาก

การหารือกับชาวบ้าน เราพร้อมจะแลก

ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิต เพื่อให้

ได้ข้อตกลงที่ต้องการ และข้อตกลงของ

เราต้องเป็นข้อตกลงที่ผ่านมติ ครม.จึง

จะเดินทางกลับ

นายจำานงค์ หนูพันธ์ ประธาน 

P-move กล่าวว่า เรายังคงย้ำาและเรียก

ร้อง 4 ข้อคือ 1.รัฐบาลต้องตรวจสอบศูน

ย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภา

คใต้ (ศอ.บต.) อีกครั้ง 2.รัฐบาลจะจัดใ

ห้มีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม                                                         

อย่างครบถ้วน เพื่อให้มีข้อมูลทาง

วิชาการที่ถูกต้องประกอบการตัดสินใจ

เดินหน้าหรือยุติโครงการต่อไป 3.รัฐบาล 

ต้องยุติการดำาเนินการทั้งหมดไว้ก่อน

จนกว่าข้อ 1 และ 2 แล้วเสร็จ และ 4.รัฐ                                                        

บาลต้องยุติการดำาเนินคดีกับเครือข่าย

จะนะรักษ์ถิ่นทั้ง 37 คน ที่เกิดจากการ

สลายการชุมนุมหน้าทำาเนียบรัฐบาล 

ทั้งนี้ พีมูฟยังได้ออกแถลงการณ์

ประกาศขอต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่พี่น้อง

จะนะ และในวันที่ 13 ธ.ค. พีมูฟจะนำา

มวลชนเข้าร่วมการเคลื่อนไหวกับพี่น้อง

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นที่ทำาเนียบรัฐบาล

แน่นอน

ส่วนที่ศูนย์ประสานงานกลุ่ม

อนุรักษ์ลำาน้ำาเซบายเชียงเพ็ง บ้านเชียง

เพ็ง หมู่ที่ 1 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 

กลุ่มอนุรักษ์ลำาน้ำาเซบายเชียงเพ็ง ได้

ทำากิจกรรมเผาพริกเผาเกลือสาปแช่ง

โรงงานน้ำาตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล 

พร้อมอ่านแถลงการณ์ยืนหยัดคัดค้าน

โรงงานน้ำาตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลใน

พื้นที่ พร้อมประกาศหนุนชาวบ้านจะนะ 

จ.สงขลา ที่ปักหลักชุมนุมอยู่ในขณะนี้

ส่วนนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ 

ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ในฐานะ

ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการ

เมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วน

ร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร 

กล่าวว่า ในวันที่ 13 ธ.ค. เตรียมหารือ

ที่ประชุม กมธ.เพื่อเชิญ ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผ่า อดีต รมช.เกษตรฯ ชี้แจงต่ออนุ 

กมธ.พิจารณาศึกษาคิดตามกระบวนการ

มีส่วนร่วมของประชาชนจากการดำาเนิน

การโครงการของรัฐ ต่อกรณีโครงการ

จะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้า

แห่งอนาคต นอกจากนี้ จะเชิญแกนนำา

กลุ่มจะนะรักษ์ถิ่นเข้าให้ข้อมูลและพูด

คุยด้วย เพราะในการออกมาเรียกร้อง

ของพ่อแม่พี่น้องครั้งนี้ รัฐบาลยังไม่ส่ง

ใครที่เกี่ยวข้องหรือมีอำานาจในการตัดสิน

ใจเข้ารับฟังและพูดคุยกับชาวบ้านเลย 

จึงอยากใช้พื้นที่ของ กมธ.ในการพูดคุย

เพื่อหาทางออกร่วมกัน และหวังเป็น

อย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจาก 

ร.อ.ธรรมนัส

วันเดียวกัน ที่แยกราชประสงค์ 

กลุ่มราษฎรนัดชุมนุมนัดทำากิจกรรม 

12.12 ยกเลิก 112 ราษฎรพิพากษา 

มาตรา 112 โดยนัดหมายเวลา 16.00 

น. แต่ตั้งแต่เวลา 15.30 น. มวลชนได้

เริ่มเข้ามาในพื้นที่ลงผิวการจราจร ก่อน

จะทำาการปิดถนนราชดำาริขาออก ตั้งแต่

แยกราชประสงค์ถึงแยกประตูน้ำา และ

มีการตั้งเวทีใต้สะพานคนข้ามระหว่าง

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์และห้าง

เกษรพลาซ่า ทำาให้การจราจรติดขัดอย่าง

หนัก ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำารวจ สน.ลุมพิ

นีได้เข้าอ่านประกาศการรวมตัวหรือ

มั่วสุมชุมนุมไม่สามารถกระทำาได้เสี่ยง

ต่อการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 

หากฝ่าฝืนจะมีความผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

และ พ.ร.บ.ควบคุมโรค สร้างความไม่

พอใจให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมต่างด่าทอตะโกน

ขับไล่ออกจากพื้นที่ โดยการชุมนุมค่อน

ข้างบางตา แต่ก็มีเจ้าหน้าที่ตำารวจ

ทั้งในและนอกเครื่องแบบ คอยเฝ้า

ติดตามสถานการณ์และดูแลรักษาความ

ปลอดภัยอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ยังพบนาง

อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคก้าวไกล ก็มาร่วมในการชุมนุมด้วย

นายธัชพงศ์ แกดำา หนึ่งในแกน

นำากลุ่มราษฎร กล่าวบนเวทีตอนหนึ่ง

ว่า เวลา 20.00 น. เราจะมีแถลงการณ์

เพื่อแจ้งให้ทราบว่า ปีหน้าเราจะดำาเนิน

การอย่างไรต่อไป เพราะภารกิจครั้ง

ประวัติศาสตร์ของเรายังไม่จบ

บรรยากาศโดยทั่วไปในพื้นที่มีการ

ตั้งซุ้มต่างๆ ของเครือข่ายเพื่อจำาหน่าย

สินค้า รวมทั้งกลุ่มทะลุฟ้าที่จำาหน่าย

เสื้อ กลุ่มวีโว่จำาหน่ายน้ำาปลาร้า กลุ่ม

แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม

จำาหน่ายเสื้อ และกลุ่ม iLAW ตั้งบูธล่า

รายชื่อยกเลิก มาตรา 112 ขณะที่นาย

สมยศ พฤกษาเกษมสุข แกนนำา 24 มิ

ถุนาประชาธิปไตย เผยว่า ประชาชน

ออกมาเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกลับถูก

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นการล้มล้าง

การปกครอง เป็นการวินิจฉัยกลับหัวกลับ

หาง จึงต้องออกมาตอบโต้ล่ารายชื่อให้

ถึง 1 ล้านรายชื่อเพื่อยกเลิกมาตรา 112 

ส่งเสียงถึงตุลาการให้ปล่อยตัวเพื่อนเรา

ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำา การชุมนุม

ครั้งนี้จะเป็นการชุมนุมส่งท้ายปีนี้ และปี

หน้าคาดว่าจะเป็นปีทองจะมีการชุมนุมถี่

ขึ้นที่ต่างจังหวัดควบคู่กันไป ที่ประชาชน

ออกมาก็เพราะผลผลิตของการบริหาร

รัฐบาลชุดนี้

ต่อมาในช่วงเย็น ได้เกิดเหตุ

ชุลมุนขึ้น เมื่อเจ้าหน้าที่ตำารวจได้ขึ้นไป

ปลดป้ายที่กลุ่มผู้ชุมนุมนำาไปแขวนบน

สะพานเชื่อมต่อระหว่างห้างสรรพสินค้า

เซ็นทรัลเวิลด์และห้างสรรพสินค้าเดอะ

มาร์เก็ต ทำาให้มวลชนไม่พอใจต่างกรู

เข้าไปเพื่อแย่งป้ายผ้าคืน จากนั้นเจ้า

หน้าที่ตำารวจได้รีบเข้าไปยังด้านในห้าง

สรรพสินค้าเดอะมาร์เก็ต แต่ผู้ชุมนุมไม่

ยอมตามเข้าไปเพื่อที่จะเอาป้ายผ้าคืน 

พร้อมตะโกนด่าเป็นขี้ข้าเผด็จการ สาด

น้ำาและปาขวดน้ำาใส่เจ้าหน้าที่ตำารวจ

เสียงลั่นห้าง ขณะที่แอดมินเพจราษฎร

ได้กล่าวหาห้างสรรพสินค้ารับใช้ตำารวจ 

รับใช้ขี้ข้าเผด็จการ คอยอำานวยความ

สะดวกให้ ซึ่งต่อมากลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้นำา

ป้ายผ้าแผ่นอื่นมาปิดอีกครั้ง

     ช่วงหนึ่งของการชุมนุม มีการจัด

เสวนาเรื่องราษฎรพิพากษา มาตรา 112 

โดยนายอนุลักษณ์ กุลสิงห์ครับ ตัวแทน

เครือข่ายนักศึกษา กล่าวว่า ที่ต้องยกเลิก 

112 เพราะจำากัดสิทธิเสรีภาพในการพูด

ถึงสถาบัน ปิดกั้นจินตนาการและความ

คิด ถ้าไม่ยกเลิกตอนนี้ จะไปยกเลิกตอน

ไหน มาตรานี้ สมควรยกเลิก

นายอุเชนทร์ เชียงแสน อาจารย์

จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า 

คำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 

10 พ.ย. ต่อ 3 แกนนำากลุ่มราษฎร ไม่มี

ความน่าสนใจหรือมีคุณค่าทางกฎหมาย

มากนัก การตัดสินแบบนี้ สะท้อนให้

เห็นว่า ใครเป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่ากัน ถ้า

ใช้เกณฑ์แบบนี้ ทำาให้การไปแตะต้อง

สถาบันเท่ากับล้มล้าง

น.ส.คอรีเยาะ มานุแช ทนายความ

จากภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน กล่าว

ว่า การใช้กฎหมายเกี่ยวกับมาตรา 112  

ไม่อยากเรียกว่าเป็นการใช้กฎหมาย

เพื่อปิดปากประชาชน แต่เป็นการใช้

กฎหมายเพื่อตบปากประชาชน ไม่ใช่แค่

ปิดปากไม่ให้พูด แต่เอากฎหมายมาตบ

ปากนำาประชาชนเข้าคุก เป็นการดำาเนิน

คดีทางยุทธศาสตร์ ปิดกั้นประชาชนไม่

ให้แสดงออก ที่เป็นประโยชน์สาธารณะ 

หากเป็นต่างประเทศถือว่าผิดกฎหมาย

ที่ ใช้ เครื่องมือคุกคามสิทธิเสรีภาพ

ประชาชน. 
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3บทความ-ในประเทศ

บทความ-ในประเทศ

‘แล้วก็กลับมาลองของ’

ฐธรรมนูญมาตรา ๔๔ บอกว่า

“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและ

ปราศจากอาวุธ”

ดังนั้น เมื่อวาน (๑๒ ธ.ค.๖๔) การชุมนุมของขบวน 

การโค่นล้มสถาบันจึงกลับมาอีกครั้ง กระจายไป “ชิมลาง-ลอง

เชิง” หลายจุดในกทม.

เช่น ที่แยกดินแดงบ้าง หน้า UN บ้าง หน้าศาลฎีกา บ้าง 

และที่ “สี่แยกราชประสงค์” บ้าง

ที่ราชประสงค์ มวลชนกลุ่มราษฎร นัดชุมนุม “12.12 

ยกเลิก 112” ดูจะเป็นกลุ่ม “องค์กรเครือข่าย” หลัก 

ประกอบด้วย กลุ่มทะลุฟ้า กลุ่มวี โว กลุ่มแนวร่วม

ธรรมศาสตร์และการชุมนุม กลุ่มไอลอว์ ของนายยิ่งชีพ กลุ่ม 

๒๔ มิถุนา ประชาธิปไตย  ของนายสมยศ และกลุ่มป้าเป้า 

จอมเปิด เป็นต้น

ก็ชัดว่า.....

พวกเดิม กลุ่มเดิม หน้าเดิม ขบวนการเดิม เข้าองค์

ประกอบ ตามคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อ ๑๐ พ.ย.

๖๔ ที่ว่า

“กลุ่มในลักษณะองค์กรเครือข่าย”!

เป้าหมายชุมนุมก็ “ล้มเจ้า” เหมือนเดิม ปลุกระดม-

รณรงค์ล่าชื่อ ยกเลิกมาตรา ๑๑๒ 

ฟังตามข่าว เขาบอกว่า ขออนุญาตชุมนุมจากตำารวจ

แล้ว จะชุมนุมโดยสงบถึง ๒ ทุ่ม ก็จะเลิก  

แต่จะโดยสงบหรือไม่สงบก็ตาม ช่วงนี้บ้านเมืองยังอยู่

ใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินและ พ.ร.บ.ควบคุมโรคระบาด

การอ้างสิทธิเสรีภาพชุมนุมโดยไม่เคารพสิทธิเสรีภาพผู้

อื่น อ้าง “เสมอภาค-ภราดรภาพ” ตัวเอง โดยไม่คำานึงถึงความ

เสมอภาค-ภราดรภาพคนอื่น เช่นนี้

จะถือเป็นประชาธิปไตยหาได้ไม่

ถ้าจะเป็น ก็เป็นได้แค่ “ประชาธิปไตย demagogue” 

คือประชาธิปไตยปลุกปั่นลากกันไปเท่านั้น!

ผู้บัญชาการตำารวจนครบาลวันนี้ ชื่อ “พล.ต.ท.สำาราญ 

นวลมา” เด็กเพชร ลูกศิษย์หลวงพ่อทองศุข วัดโตนดหลวง 

เมื่ออยากลองของ จะชุมนุมสุมเมืองกันอีก อย่างที่นาย

สมยศประกาศ ก็จำาชื่อนี้ ไว้ด้วย 

ไม่ใช่ “พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา” คนก่อนแล้วนะ!

ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำาวินิจฉัยไว้แล้ว เมื่อ ๑๐ พ.ย.

๖๔ มิใช่หรือ?

ในคดี นายอานนท์ นายภาณุพงศ์ นางสาวปนัสยา 

ปราศรัย “ล้มล้างการปกครอง” ที่ลานธรรมศาสตร์ นั่นน่ะ

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้”

ซึ่งในคำาวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐรรมนูญวันนั้น ก็ระบุไว้

ชัด ในตอนหนึ่ง ว่า

ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า.......

การชุมนุมหลายคร้ัง มีการทำาลายพระบรมฉายาลักษณ์

ของพระมหากษัตริย์ การแสดงออก โดยลบแถบสีน้ำาเงิน ซึ่ง

หมายถึงพระมหากษัตริย์ ออกจากธงไตรรงค์ 

ข้อเรียกร้อง ๑๐ ข้อ ของผู้ถูกร้องที่หน่ึง (อานนท์) ที่สอง 

(ไมค์-ภาณุพงศ์) และที่สาม (รุ้ง-ปนัสยา)

เช่น การยกเลิกมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญ 

-การยกเลิกการบริจาคและรับบริจาคโดยเสด็จพระราช

กุศล 

-การยกเลิกพระราชอำานาจในการแสดงความคิดเห็นทาง 

การเมืองในที่สาธารณะ 

เป็นข้อเรียกร้องที่ทำาให้สถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ไม่เป็นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ

ชาติไทยที่ยึดถือปฏิบัติกันมาตลอด

ทั้งพฤติการณ์และเหตุการณ์ต่อเนื่องจากการกระทำาของผู้

ถูกร้องที่หนึ่ง ที่สอง และที่สาม แสดงให้เห็นถึงมูลเหตุจูงใจของผู้

ถูกร้องที่หนึ่ง ที่สองและที่สามว่า 

การใช้สิทธิหรือเสรีภาพของผู้ถูกร้องที่หนึ่ง ที่สอง และที่

สาม มีเจตนาซ่อนเร้น 

เพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ

มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มิใช่เป็นการปฏิรูป 

การใช้สิทธิหรือเสรีภาพของผู้ถูกร้องที่หน่ึง ที่สอง และ

ที่สาม เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยไม่สุจริตเป็นการละเมิด

กฎหมาย 

มีมูลเหตุจูงใจ เพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิป 

ไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 

๔๙ วรรค ๑  

แม้เหตุการณ์ตามคำาร้องผ่านพ้นไปแล้ว.........

แต่หากยังคงให้ผู้ถูกร้องที่หนึ่ง ที่สอง และที่สาม รวมทั้ง

กลุ่มในลักษณะองค์กรเครือข่าย กระทำาการดังกล่าวต่อไป 

ย่อมไม่ไกลเกินเหตุ ที่นำาไปสู่การล้มล้างการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

รัฐธรรมนูญมาตรา ๔๙ วรรค ๒ ให้ศาลรัฐธรรมนูญมี

อำานาจสั่งการให้เลิกการกระทำาดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต

ได้ 

ด้วยเหตุข้างต้น จึงวินิจฉัยว่า..........

“การกระทำาของผู้ถูกร้องที่หนึ่ง ที่สอง และที่สาม เป็น 

การใช้สิทธิหรือเสรีภาพ เพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรค ๑  

และสั่งการให้ผู้ถูกร้องที่หนึ่ง ที่สอง และที่สาม รวมทั้ง

กลุ่มองค์กรเครือข่าย เลิกกระทำาการดังกล่าว ที่จะเกิดขึ้นต่อไป

ในอนาคตด้วย ตามมาตรา ๔๙ วรรค ๒”

นั่นก็คือ..........

ที่ออกมาชุมนุม ปลุกระดม ให้ยกเลิกมาตรา ๑๑๒ อย่าง

ที่ทำาขณะนี้  ละเมิดรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ชัดเจน

“องค์พระมหากษัตริย์ ทรงดำารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่

เคารพสักการะ  ผู้ ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ ใดจะกล่าวหาหรือฟ้อง

ร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้”  

แล้วนี่...

ยังจะมาปิดถนนขายปลาร้า ขายเส้ือ ต้ังบูธล่าชื่อให้ยกเลิก

มาตรา  ๑๑๒ ชนิดไม่เห็นกฎหมายอยู่ในสายตากันเช่นนี้ 

มันจะได้หรือ?

คำาวินิจฉัยศาล ผูกพันกับองค์กรตำารวจด้วยนะ อย่าลืม!

ได้ยินนายสมยศ ผู้ผิดซ้ำาซาก ไม่เคยสำานึก และไม่เคย

หลาบจำา พูดคำาโตเมื่อวาน

“ปีหน้า จะมาหนักกว่านี้”!

หวังว่า ท่าน ผบ.ตร.และท่าน ผบช.น.คงได้ยิน ถึงแม้

กลุ่มผู้ชุมนุมอ้างว่า ล่าล้านรายชื่อ เพื่อไปยื่นให้รัฐสภายกเลิก

มาตรา ๑๑๒ 

นั่นก็ผิดกฎหมาย!

เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๕๕ ระบุว่า

“การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลง

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ จะกระทำามิได้”

การที่ขบวนการสามนิ้วล้มเจ้า กลับมาชุมนุมกันอีกระยะ

นี้ จะมองเป็นอื่นไม่ได้

นอกจากขณะนี้ “หัวขบวน” ของกลุ่มองค์กรเครือข่าย 

“จัดทัพและปรับรูปแบบใหม่” แล้ว

และทยอยกระจายกลุ่มย่อยๆ ด้วยเงื่อนไขต่างๆ ลงตาม

พ้ืนที่ เป็นการหยั่งเชิงตำารวจและดูทิศทางรัฐบาล ทั้งม็อบ

จะนะ ม็อบล่ารายชื่อ

ก่อนรวมตัว-รวมกำาลัง “ทำาศึกใหญ่”!

ก็อยู่ที่นโยบาย.......

ว่าจะไล่จับผึ้งทีละตัวเด็ดตูด หรือจะ “ตีรังผึ้ง” ให้มันสิ้น

ซากซะที่รุ่นสามสัส 

บรรทัดฐานกฎหมายมันมีอยู่แล้ว!

ว่า อย่างที่ทำาๆ กันนี่ มันไม่ใช่การปฏิรูป

แต่มันเข้าข่าย “ล้มล้าง” แล้ว! 

เพราะทำากันเป็นกลุ่มลักษณะองค์กรเครือข่ายและทำากัน

ต่อเนื่อง

ฉะนั้น ระวัง คำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นที่สุดและมี

ผลผูกพันกับทุกองค์กร

คำาวินิจฉัย ระบุไว้ชัด อย่างที่ทำากันนี้ มันเป็น “องค์กรเครือ

ข่าย”

ที่จับๆ ไป นั่นแค่ลูกสมุนองค์กรเครือข่ายของขบวนการล้ม

เจ้า  หมายความว่า ยังมี “ต้นตอ-ตัวการ” บงการอยู่ข้างหลัง 

ตำารวจยังต้องสืบเสาะไปหาต้นตอ-ตัวการที่มุดรูชักใยกลุ่มองค์กร

เครือข่ายให้เคลื่อนไหวอยู่ขณะนี้

ซึ่งมันแน่นอนว่า ที่ออกมาชุมนุมหย่ังเชิงเมื่อวาน ไม่ใช่

แต่ละคนเข้าฝันแล้วออกมาชุมนุมกันเอง โดยไม่มีตัวการนัดหมาย

ก็ดีเหมือนกัน จะได้วัดก๋ึนของ “ผู้บัญชาการคนใหม่” ซึ่ง

ยังหนุ่มฟ้อ-หล่อเฟี้ยวที่ชื่อ “พล.ต.ท.สำาราญ นวลมา” จะแค่ดาย

หญ้า

หรือขุดรู “ตามล่า” ถึงรัง!?

ทบทวนความจำาใน “คำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ” เมื่อ ๑๐ 

พ.ย.๖๔  กันหน่อย

จะได้ไม่ลืม ว่าหลังจากคำาวินิจฉัยน้ีออกมาแล้ว ใคร-กลุ่ม

ใด ยังปลุกปั่น-ปลุกระดมให้ยกเลิกมาตรา ๑๑๒ ถือว่า กลุ่มบุคคล

นั้น.......

เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรค ๑ ที่ บัญญัติไว้ว่า

“บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพ เพื่อล้มล้างการปกครอง

วันหลงวัน ลุงตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก                                                       

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เหยียบถิ่นบรรหาร  

จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อมอบเงินมาตรการช่วย

เหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โครงการประกันราย                                                                                 

ได้ ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและมาตรการคู่ขนาน ปีการผลิต   

2564/65 ที่ตลาดกลางสินค้าเกษตรสุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ 

งานนี้เจ้าของพื้นที่ พรรคชาติไทยพัฒนา นำาทีมโดย หนู

นา-กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค พร้อม ลูกท็อป-วราวุธ                                                  

ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะ

ประธานยุทธศาสตร์พรรค และ ส.ส.สุพรรณฯ ครบทีม รอ

ต้อนรับไม่น้อยหน้าพื้นที่อื่น

แต่แม่งานใหญ่ที่สุดจากค่ายชาติไทยพัฒนาเห็นจะ

เป็น ประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ผู้จัดแจง

ทุกสิ่งอย่างภายในงาน โดยตั้งแต่ทราบว่านายกฯ จะลงพื้นที่

สุพรรณฯ ก็เตรียมเนรมิตงานภายใน 3 วัน พร้อมนำาทีมชาว

บ้านใส่เสื้อที่สกรีนภาพนายกฯ มีข้อความด้านหน้า เรารักลุง

ตู่  และด้านหลัง เราไม่เคย

ลืมกัน มาต้อนรับนายกฯ

ซึ่งก่อนงานจะเริ่มขึ้น      

ประภัตร เป็นแม่งานซักซ้อม

ชาวบ้านกว่า 3,000 คนด้วย

ตัวเอง และสวมบทพิธีกร

ขึ้นเวทีจับไมโครโฟน จัดคิว  

และคอยจัดแจงชาวบ้านใคร

นั่งตรงไหนแถวไหน ใครใส่

เสื้อรักลุงตู่ให้นั่งริมทางเดิน

ไว้และที่สำาคัญอย่าใส่เสื้อ

คลุมทับ ต้องใส่อย่างประภัตร

เท่านั้น พร้อมโชว์เสื้อที่สวม

อยู่ให้ชาวบ้านดูเป็นตัวอย่าง 

ก่อนถึงช่วงเวลาสำาคัญยังขอวอร์มเสียงชาวบ้าน ให้ส่ง

เสียง เรารักลุงตู่ พร้อมกับยกกำาปั้น โดยเจ้าตัวบอกด้วยว่า “ที่

ให้ทุกคนเรียกนายกฯ ว่าลุงตู่ เพราะจะได้เป็นกันเอง เหมือนที่

ผมให้เขียนที่เสื้อว่ารักลุงตู่ เพราะเรารักจริงๆ” 

แต่ทว่าซ้อมกันอยู่หลายรอบเสียงชาวบ้านก็ยังไม่ดัง

กระหึ่มสมใจ แม่งานประภัตรก็ซ้อมไปหยอกชาวบ้านไป                                                                              

บอกสงสัยจะไม่ได้กินข้าวมา จึงขอซ้อมใหม่นับครั้งไม่ถ้วน     

เรียกว่าพูดจนตัวเองคอแห้งต้องเรียกหาน้ำา บอก “ขอน้ำาหน่อย  

คอแห้ง ทีมงานไม่ดูแลเลย” หลังได้ดื่มน้ำามีแรงก็ลุยต่อ ให้ทีม

งานเพิ่มเสียงไมโครโฟนดังๆ เอาให้สนั่นเมื่อลุงตู่มาถึง

จนได้เวลานายกฯ ลุงตู่มา แม่งานประภัตรยังรับบท

พิธีกรต่อเนื่อง เดินถือไมโครโฟนลงจากเวทีปลุกชาวบ้านส่ง

เสียง เรารักลุงตู่ๆ ไม่ขาดสาย พร้อมจัดแถวชาวบ้านยืนถือผ้า

ขาวม้าผูกเอวให้นายกฯ 

เรียกว่าทำาหน้าที่จนจบงานส่งนายกฯ เดินทางกลับ              

แม่งานประภัตรก็ยังไม่วางไมค์ มาส่งชาวบ้านกลับพร้อมประ 

กาศจัดแจงให้ทุกคนรับกล้าไม้และฟักทองผลยักษ์ ติดไม้ติดมือ

กลับไปฝากครอบครัวด้วย 

งานนี้บอกเลยว่าจัดเต็มตั้งแต่ต้นจนจบ สมกับเป็น “เจ้า

บ้าน” จริงๆ ฮ่าๆๆ. 

บรรจง

เป็นแม่งาน

ค

ประภัตร โพธสุธน 

รั

าจะว่ากันถึงทิศทางความเป็นไป ของ                  

โลก-ของธรรมชาติ ภายในอนาคตเบื้อง

หน้าแล้ว...มันน่าจะหนักไปทาง พอเพียง-

พอประมาณ เป็นหลักนั่นแหละทั่น คือ

อาจถึงขั้นถือเป็น ข้อเท็จจริงที่เอ็งมิอาจปฏิเสธ 

เอาเลยก็ไม่แน่!!! เพราะแค่ดูจากฉากสถานการณ์

โควิด-ไม่โควิด ดูจากการก่อกำาเนิดสายพันธุ์ เดลตา 

หรือ โอมิครอน ไปจนการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ

ดิน-ฟ้า-อากาศ ที่คงต้องส่งผลในทางหนึ่ง-ทางใด

ภายในอนาคตอันใกล้อยู่แล้วแน่ๆ ทิศทางความเป็น

ไปทางเศรษฐกิจแบบประเภท ทุนนิยมเสรี ที่เคย

ยกย่อง ชื่นชู กันมาโดยตลอด ยังไงๆ...มันคง เอาไม่

อยู่ ได้ โดยเด็ดขาด...

กระบวนการปรับเปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจ ที่

อาจลุกลามไปถึงทิศทางการเมือง ในอีกไม่ช้า-ไม่

นาน จึงเริ่มปรากฏให้เห็นมาเป็นช่วงๆ เป็นระยะๆ 

ในแต่ละสังคม แต่ละชาติ แต่ละประเทศ จนทำาท่า

ว่าอาจกลายเป็น กระแสหลัก ในการเปล่ียนแปลง

แต่ละสิ่ง แต่ละอย่าง ไม่ใช่เป็นแค่ กระแสรอง แบบ

เดิมๆ ต่อไปอีกแล้ว การพูดถึงแนวคิดทางเศรษฐกิจ

แบบที่เรียกให้แปลกๆ ขึ้นมาหน่อย เช่น ทุนนิยมที่

มีจิตวิญญาณ หรือกระทั่ง ทุนนิยมเผด็จการ ที่จำา

ต้องหาทางควบคุมบรรดา ทุน ทั้งหลาย ให้อยู่ในร่อง 

ในรอย ไม่โลภจนเกิน หรือไม่คิดจะ พอเพียง เอาเลย

แม้แต่น้อย ไปจนถึง เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ หรือแม้กระทั่ง เศรษฐกิจพอ

เพียง ฯลฯ จึงกลายเป็นสิ่งที่ถูกนำามาพูดถึง เอ่ยถึง 

แบบชนิดถี่ๆ ยิ่งขึ้นเรื่อยๆ จนอาจกลายเป็น ข้อเท็จ

จริงที่เอ็งมิอาจปฏิเสธ ภายในอนาคตเบื้องหน้าอีก

ไม่ใกล้-ไม่ไกล...

โดยบรรดาความเปล่ียนแปลงเหล่านี้...กำาลัง

ปรากฏให้เห็นในแต่ละสังคม แต่ละชาติ แต่ละ

ประเทศ แบบนับวันยิ่งน่าจะชัดเจนยิ่งขึ้นไปทุกที 

ย่ิงโดยเฉพาะเมื่อประเทศ เผด็จการ ฉบับของแท้

และดั้งเดิมอย่างคุณพ่ีจีน ท่ีพร้อม เด็ดหัวนายทุน 

ไม่ว่าใหญ่โต มีอิทธิฤทธิ์ อิทธิเดช มาก-น้อยขนาด

ไหน ชนิดเดี้ยงกันไปเป็นรายๆ ออกจะเป็นประเทศที่

ประสบความสำาเร็จมิใช่น้อย ไม่ว่าในการ ขจัดความ

ยากจน ให้กับผู้คนนับร้อยๆ ล้าน ในชั่วเวลาแค่ไม่กี่

สิบปีเท่าน้ันเองสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการ 

ชั่วคราว อะไรประมาณนั้น...

คือยังเป็นประเทศท่ี ทุน เป็นอิสระ-เสรีอยู่เหนือ

ทุกส่ิงทุกอย่าง ไม่ว่าจะในหมู่ นักประชาธิปไตย หรือ 

นักเผด็จการ ก็แล้วแต่ ท่ีท้ายท่ีสุดแล้ว...ย่อมมีแต่ต้อง 

เสร็จทุน ไปด้วยกันท้ังส้ิน!!! เรียกว่า...ไม่ว่าปฏิวัติ-

รัฐประหารกันก่ีคร้ังต่อก่ีคร้ัง ไม่ว่าฉีกรัฐธรรมนูญแล้ว

เขียนใหม่ฉบับแล้ว-ฉบับเล่า ไม่ว่านายกรัฐมนตรีจะ

เป็นทหาร หรือเป็นพลเรือน ก็ตามที ล้วนแต่หนีไม่

พ้นต้องยอม ศิโรราบ ให้กับ ทุน อย่างไม่คิดจะปฏิเสธ 

ด้วยเหตุเพราะความไม่ได้ เข้าถึง-เข้าใจ ต่อความเป็น

ไปของโลก ของธรรมชาติ ของผู้คนท่ีเกิดและเติบโต

อยู่ร่วมในผืนดินเดียวกัน หรือเพราะความ วิส้ัน ใดๆ 

ก็แล้วแต่ ดังน้ัน...การปรับตัว ปรับสภาพ เพ่ือให้มี

โอกาส ตามทัน ความเป็นไปของโลก จึงแทบมอง

ไม่เห็น  ทุกส่ิงทุกอย่างเลยยังต้องวนไป-วนมาอยู่กับ 

วงจรอุบาทว์ ไปโดยตลอด...น่ันแล...

และสิ่งที่อาจถือเป็น ภาพสะท้อน ของความ

ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่คิดปรับตัว ปรับสภาพ 

ให้เหมาะสมสอดคล้องกับฉากสถานการณ์ใหม่ๆ ที่

กำาลังรอคอยอยู่ในอนาคตเบื้องหน้า ก็เช่น กรณี 

โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จังหวัดสงขลานั่น

แหละ โดยไม่ว่าจะผิด-ถูก เหมาะ-ไม่เหมาะ  ควร-ไม่

ควร หรือไม่ ประการใดก็แล้วแต่ แต่นับจากจุดเริ่ม

ต้นจนมาถึงใกล้ๆ จะบั้นปลาย อยู่ ณ ขณะนี้ ต้อง

ถือเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงความ เชยซ์ซ์ซ์ ของผู้

มีอำานาจในบ้านเมือง ที่ออกจะ ตามไม่ทัน กับฉาก

สถานการณ์ใหม่ๆ ไม่ได้ เข้าถึง-เข้าใจ ต่อกระแส

ความเปลี่ยนแปลงที่กำาลังจะมาถึง  จนแทบไม่อาจ 

มั่นใจ ได้เลยว่า โอกาสที่จะ เอาอยู ่ถ้าหากวันหนึ่ง-

วันใดมาถึง จะเป็นไปได้มาก-น้อยขนาดไหน???

ปิดท้ ายด้ วยวาทะวันนี้  จาก Michae l 

Cibenko...“One  problem  with  gazing  too 

frequently into the past  is that we may turn 

around  to  find  the  future  run out of   us.  - 

ปัญหาของการมัวแต่เหลียวหลังมองอดีตก็คือ  เมื่อ

หันกลับมาอาจพบว่า...อนาคต...ได้ผ่านเลยเราไป

แล้ว...”

แข่งขัน กับประเทศมหาอำานาจเศรษฐกิจอันดับ 1 ของ

โลก อย่างคุณพ่ออเมริกา  จนใกล้ๆ จะแซงทางโค้ง

แถวๆ วัดเบญจะยิ่งเข้าไปทุกที  แถมยังเป็นประเทศที่

หวังจะนำาพาผู้คนนับพันๆ ล้าน ให้ก้าวเข้าสู่ สังคมพอ

เพียง ภายในอนาคตอันใกล้ให้จงได้!!!  ฯลฯ...

ชนิดเล่นเอาบรรดาประเทศประชาธิปไตยตะวัน

ตก ท่ีเคยยืนหยัด ยืนกราน อยู่กับแนวคิดประเภท 

ทุนนิยมเสรี ทั้งหลาย หนีไม่พ้นต้องหันมาปรับตัว ปรับ

สภาพ ปรับความเป็น ทุนนิยม ของตัวเอง ให้สอดคล้อง 

รองรับ กับฉากสถานการณ์ใหม่ๆ ที่กำาลังจะมาถึง ถึงขั้น

ต้อง The Great  Reset กันใหม่หมด หรือต้องหันมา

หาทางควบคุมและบังคับ ไม่ให้ทุนแต่ละทุนที่เคยอิสร

เสรี ชนิดใครใคร่รวย-รวย ใครใคร่ขูดรีด-ขูด ใครใคร่

กอบโกย-โกย ก่อให้เกิด ปัญหา กับมวลมนุษย์ไปจนถึง

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป อย่างไม่คิดบันยะ 

บันยัง เอาเลยแม้แต่น้อย ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็น 

ทุนนิยมที่มีความรับผิดชอบ อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและ

ปฏิเสธได้ ไม่งั้นทุนนิยมเองนั่นแหละ ย่อมมีสิทธิ์ ล่ม

สลาย หรือ เอาไม่อยู ่ขึ้นมาไม่วันใดก็วันหนึ่งจนได้...

ด้วยเหตุนี้นี่เอง...ที่ทำาให้ทิศทางความเป็นไปของ

โลก-ของธรรมชาติ มีแนวโน้มที่กำาลังจะปรับ จะเปลี่ยน 

ไปสู่ทิศทางใหม่ๆ อย่างเห็นได้ โดยชัดเจนยิ่งขึ้นไปตาม

ลำาดับ ในขณะที่ประเทศไทยแลนด์ แดนสยาม ของ

หมู่เฮา อันเป็นประเทศที่ผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเปรียบเสมือน 

ภูมิปัญญาแห่งสังคม อย่าง ล้นเกล้าฯ ในหลวงรัชกาล

ที่ 9 ได้เคยทรงชี้แนะ ชี้นำา เอาไว้เกือบครึ่งศตวรรษที่

ผ่านมาแล้วเห็นจะได้ ด้วยแนวคิดเรื่อง เศรษฐกิจพอ

เพียง แต่มาถึงทุกวันนี้ หรือ ณ ขณะนี้ คงต้องยอมรับ

เอาจริงๆ นั่นแหละว่า ยังไม่น่าจะมีอะไร เปลี่ยนแปลง

ไปจากเดิม มากมายซักเท่าไหร่ ยังคงสาวเท้า ก้าวเดิน 

ไปใน ทิศทางเศรษฐกิจ แบบเก่าๆ เดิมๆ นั่นแหละเป็น

หลัก โดยสิ่งที่เรียกว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเพียงแค่ 

ยันต์กันผี หรือเป็นเพียงสิ่งที่ทำาให้ตัวเองดูดี แค่ชั่วครั้ง 

จากอดีต-ปัจจุบัน-และอนาคตแห่งความเปลี่ยนแปลง
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต “อิสรภาพแหงความ

คิด” Line ID:@thaipost บันทึกลุนเปนรายวันกับ

ตัวเลขผูติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ จุดนี้ยังไมพอ แต

ตองคอยสอดสองเจาเชื้อกลายพันธุ “โอมิครอน” วามันจะมา 

กล้ํากรายประชากรในประเทศไทยหรือเปลา?!? เพราะสัญญาณ

นี้จะเป็นนัยสําคัญเก่ียวเนื่องกับมาตรการเปิดกว้างหรือแง้ม

นิดๆ สําหรับเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหมที่กําลังเริ่มเคาต 

ดาวนกันแลวนั่นเอง...• “บิ๊กตู” พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรี จะนั่งเปนประธานประชุม ศบค.ชุดใหญวันนี้ที่

ทําเนียบรัฐบาล เคาะมาตรการปองกันตางๆ ชวงปใหม เพราะ

คลัสเตอรงานสังสรรคในหลายพ้ืนที่ฟองบอกถึงปญหาที่น�ากังวล

บางแลว...• งานนี้กระทรวงคุณ

หมอของ อนุทิน ชาญวีรกูล น�าจะ

ไมมีหือมีอืออะไร แตถาในบทบาท

ของหัวหนาพรรคภูมิใจไทย คงตอง

กระแอมกระไอบาง หากมาตรการ

เขมขนจนสงผลกระทบกับกระทรวง

การทองเที่ยวฯ ที่มี พิพัฒน รัชกิจ

ประการ นั่งบริหารจัดการ และลง                                             

ทุนลงแรงไปหลายกับการปลุกกระ                                      

แสใหคนออกมาทองเที่ยวในชวง

เทศกาลน้ี...• ทวา!! เสียงของพรรค                                               

“เส่ียหนู” ไมน�าจะสรางแรงกระแทก

ให “ลุงตู” หรือแมแตพี่นอง 3 ป.หัน

กลับมาแล เทากับเสียงของ จุรินทร                    

ลักษณวิศิษฏ ของ ปชป. เพราะปกลองเลือกตั้งซอมที่ภาคใต 

“พัทลุง&สงขลา” ในฐานะเจาของเกาอ้ีเดิมประกาศพรอมรบกับ

ทุกพรรค งานนี้ ไมมีคําวา “เกรงใจ” ในฐานะพรรครวมรัฐบาล

แน�นอน...• เชนเดียวกับพื้นที่ กทม. การที่ พปชร.หักดิบ 360 

องศาเลือก ณรงคศักดิ์ โอสถธนากร เจาของฉายา “ผูวาฯ 

หมูปา” มาแทน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง บงชี้ชัดเจนวา “บิ๊ก

ปอม” พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ เทหมดหนาตัก ไมยอมใหมี

คําวา “แพ” สวนปญหาเคลียรใจกันใน พปชร.ไมใชเร� องใหญ 

งานนี้พี่นอง 3 ป.รูดีที่สุด!!! ก็แคตางคนตางเลนบทบาทของตัว

เองไปเทานั้น...• บันทึกการเมืองเร� องไมเกี่ยวกับพรรคและพวก 

ก็เห็นจะตองจับตามองกันที่ “ทาที” ของรัฐบาลตอเสียงทัดทาน

ใหทบทวนกรณีการลดโทษกระหน่ําวินเทอรเซลล ยิ่งกวาแบล็ก                                                                      

ฟรายเดย ใหกับผูตองหาคดีทุจริตคอรรัปชัน เร� องน้ี สมศักด์ิ เทพ

สุทิน อาจจะออกมาชี้แจงในฐานะ 

รมว.ยุติธรรมแลววาไมไดเปนการใช

อํานาจโดยพลการหรือเลือกปฏิบัติ

ใหผูหนึ่งผูใด แตเปนการใชอํานาจ

หนาที่ตามกฎหมายที่มีอยู ..แตมัน

ก็ยังขัดความรูสึกและคาใจมวลชน 

ฉะนั้นการถกแถลงประเด็นนี้ถือเปน

เร� องที่มองขามไมได มิเชนนั้น โกง

แลวติดคุกแค 10 ป ตอไปใครๆ ก็

ไมกลัวเร� องโกงแลวรวบแน�!!!...• บัน                                               

ทึกบรรทัดสงความหวงใยกับการ

สรางความม่ังค่ังแบบเร็วดวนได ปราศ 

จากรากฐานที่มั่นคง น�าไววางใจไปแลวสําหรับธุรกรรมในยุค

ดิจิทัล!! หากใครสังเกตหรือติดตามขอมูลขาวสาร ก็น�าจะเห็น

สัญญาณแปลกๆ ที่มูลคาของบิตคอยน “รวงหลน” แตกตาง

จากเดือนที่แลว ตอกย้ําทําใหเสียงลือเสียงเลาอางวา “อภิมหา

ดีล” ของแบงกสีมวงกับนักธุรกิจหนุมยังจบกันไมลง งานนี้มีคน

เจ็บไหม ตองตามกันตอไป แตที่แน�ๆ สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ ก.ล.ต. ..ไมปลอย

ผาน เพราะถาปดดีลกันไมได ก็ตองเพงเล็งกันไปที่เร� องที่ทุกๆ 

คนในวงการตลาดหุน..รูๆ อยู!! ใช

ไหม???...• สําหรับดีลน้ีม่ันคงไวใจ                                              

ไดแน�นอน ธนาคารกรุงไทย เตรียม

แถลงความรวมมือเปนพันธมิตรธุร                                                  

กิจระหวางบริษัท อินฟนิธัส บาย 

กรุงไทย (Infinitas by Krugthai) และ

บริษัท เอคเซนเชอร (Accenture) ซ่ึง

เปนบริษัทท่ีปรึกษาทางดานเทคโน                                                       

โลยีและธุรกิจระดับโลก ผยง ศรี

วณิช กรรมการผูจัดการใหญแบงก

กรุงไทย แพลมเบื้องตนแลววา การ

รวมลงทุนกับพันธมิตรรายใหญนี้

เปรียบเสมือนสปดโบตแลนเปดโลก                                                                                  

ใบใหมจับจองธุรกิจเพ� อตอบสนองคนยุคดิจิทัล...• บันทึกยืนยันได

วา ของแทไมมีไกกา เพราะเคยรวมดูงานสตารทอัปกับ Accenture 

ที่ซิลิกอน วัลเลยในสหรัฐอเมริกาแลว เรียกวาแตละธุรกรรมที่

จะกลั่นออกมาหาผูลงทุนนั้น ผานการสุมหัวระดมสมองแบบเขม

ขน และมีโปรไฟลที่เช� อถือได...• พรุงนี้ 14 ธ.ค. เวลาบายโมง 

อยากรูเหมือนกันวาเวทีสาธารณะรูปแบบออนไลน เพ� อรับฟง

ความคิดเห็นจากทุกภาคสวนเกี่ยวกับสถานีรถไฟหัวลําโพง โดย

การรถไฟฯ จะออกมาอยางไร หลังจากมีการปนกระแสใหคน

ไมรูจริง!! คิดวาจะทุบหัวลําโพงทิ้งเสียแลว..ใครสนใจก็ตามไปฟง

ในเพจของ รฟท.นั่นแหละ...•.

ปยสาร

ผยง ศรีวณิช

อนุทิน ชาญวีรกูล

w

สมศักดิ์ เทพสุทิน

ากผลการเลือกต้ัง นายกและสมาชิกองคการบริหารสวน

ตําบล ทั่วประเทศ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เปน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีความสําคัญตอทองถิ่น

เปนอยางมาก มีขนาดเล็กและอยูใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด โดย

เฉพาะประชาชนในพ้ืนท่ีชนบท ซ่ึงจัดต้ังโดยประกาศกระทรวงมหาด 

ไทย เพ� อดูแลและจัดทําบริการสาธารณะแกประชาชนในหมูบาน 

ตําบล มีฐานะเปนนิติบุคคล 

ในปจจุบันมีองคการบริหารสวนตําบล หรือ อบต. จํานวน 

5,300 แหง และสมาชิกสภา อบต. 56,641 คน จากผูสมัครรับเลือก

ตั้งทั่วประเทศ 76 จังหวัด รวม 136,250 คน แบงเปน ผูสมัครรับ

เลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12,309 คน และ

ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 

123,941 คน

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตํา 

บล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 กําหนดให

จํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการ

บริหารสวนตําบล โดยมีสภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบ

ดวยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เขตเลือก

ตั้งละ 1 คน โดยกําหนดเขตหมูบานเปนเขตเลือกตั้ง เวนแตหมูบาน

ใดมีราษฎรไมถึง 25 คน ใหรวมหมูบานนั้นกับหมูบานที่มีพื้นที่ติด                                                                                   

ตอกัน และรวมกันแลวมีราษฎรถึง 25 คน เปนเขตเลือกตั้งเดียว 

กัน อายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลมีกําหนดคราวละ 4 ป

นับแตวันเลือกตั้ง หาก อบต.ใดมีเขตเลือกตั้งไมถึง 6 เขตเลือกตั้ง 

(หมูบาน) ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลนั้น ประกอบดวยสมาชิก 

(ส.อบต.) จํานวน 6 คน โดย

- ถามี 1 เขตเลือกตั้ง ใหมี ส.อบต. 6 คน

- ถามี 2 เขตเลือกตั้ง ใหมี ส.อบต. ไดเขตเลือกตั้งละ 3 คน

- ถามี 3 เขตเลือกตั้ง ใหมี ส.อบต. ไดเขตเลือกตั้งละ 2 คน

- ถามี 4 เขตเลือกตั้ง ใหมี ส.อบต. ไดเขตเลือกตั้งละ 1 คน

กอน แลวเพิ่มใหเขตเลือกตั้งที่มีจํานวนราษฎรมากที่สุด 2 เขตเลือก

ตั้งแรก เขตเลือกตั้งละ 1 คน

- ถามี 5 เขตเลือกตั้ง ใหมี ส.อบต. ไดเขตเลือกตั้งละ 1 คน 

และเพิ่มใหเขตเลือกตั้งที่มีจํานวนราษฎรมากที่สุดอีก 1 คน

และกําหนดใหมีนายกองคการบริหารสวนตําบลที่มาจากการ

เลือกตั้ง จํานวน 1 คน โดยใชเขตตําบลเปนเขตเลือกตั้ง มีวาระ

อยูในตําแหน�งคราวละ 4 ปนับแตวันเลือกตั้ง แตจะดํารงตําแหน�ง

ติดตอกันเกิน 2 วาระไมได ในกรณีดํารงตําแหน�งไมครบ 4 ป ก็ให

ถือวาเปน 1 วาระ และเม� อไดดํารงตําแหน�ง 2 วาระติดตอกันแลว

จะดํารงตําแหน�งไดอีกเม� อพนระยะเวลา 4 ปนับแตวันพนตําแหน�ง

ผลการเลือกตั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได

กลาววา ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและ

นายกองคการบริหารสวนตําบล เม� อวันอาทิตยที่ 28 พฤศจิกายน 

2560 สําหรับการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลมีผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง จํานวน 27,386,272 คน มีผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 

20,424,603 คน คิดเปนรอยละ 74.58 โดยมีเร� องรองเรียนทั้งหมด 

268 เร� อง 

ท้ังนี้มีประชาชนหลายภาคสวนตั้งคําถามกับปรากฏการณ

การเลือกตั้งครั้งนี้ที่พบวาเต็มไปดวยการซื้อสิทธิ์ขายเสียง หาก

เปนแบบน้ีเราจะฝากความหวังไวกับ อบต.ท่ีเปนหน�วยการปกครอง

ท่ีเล็กท่ีสุดในระดับหมูบาน เปนหน�วยงานปกครองท่ีใกลชิดกับประ 

ชาชนมากท่ีสุด และการเมืองทองถ่ินยังทําใหชาวบานเกิดการแบง

พรรคพวกเปน 2 ฝายดวย บางหมูบานชาวบานฝายที่แพจะไมให

ความรวมมือกับฝายที่ชนะ เปนตน อันนี้จะเปนปญหามากตอการ

พัฒนาในทองถิ่นในระดับหมูบานที่เปนหน�วยที่เล็กที่สุด

ประเด็นคือเราจะทําใหการซื้อสิทธิ์ขายเสียงลดนอยลงได

อยางไร ทั้งนี้ภาพปญหาใหญของ อบต.คือ โครงสรางการปกครอง

หรือระเบียบบริหารราชการแผนดิน ยังซอนทับกับการปกครองสวน

ภูมิภาคหรือมหาดไทย เชน มีนายกองคการบริหารสวนตําบลก็ยัง

มีกํานัน มีนายอําเภอก็ยังมีนายกเทศมนตรี มีนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดก็ยังมีผูวาราชการจังหวัดดวย แลวตกลงแบงหนาที่กัน

อยางไร ใครมีอํานาจมากกวา ทําใหเกิดความสับสน จึงเกิดปญหา

วาหากตัดถนนในหมูบานหรือทําฝายทดน้ํา แลวตกลงอํานาจการ

อนุมัติอยูที่ใครกันแน� แน�นอนวิธีการแกปญหาคือ ออกขอกําหนด

บทบาทหนาที่เพ� อวางเขตอํานาจไมใหทับซอนกัน

แตในทางปฏิบัติน่ันคือภาระหรือเปนภาระงบประมาณโดย

ใชเหตุ และเปนลักษณะการบริหารแบบลักปดลักเปด เปนการกระ 

จายอํานาจท่ีประหลาดท่ีสุดในโลก รูปแบบกระจายอํานาจแบบไทยๆ 

โดยเฉพาะการปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบัน จึงเปนภาพสะทอน

ของการชักเยออํานาจระหวางสวนกลางกับทองถิ่น และระหวาง

นักการเมืองกับประชาชน

ประเด็นการทับซอนนี้อาจจะเปนปญหาที่ ใหญกวา หรือ

ใหญพอๆ กับปญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ในวาระที่กําลังจะเขา

สู โหมดเลือกตั้งทั่วไป ผมจึงอยากเห็นพรรคการเมืองทุกพรรคนํา

เสนอนโยบายการกระจายอํานาจที่ชัดเจน ไมใชกลัวกํานัน ผู ใหญ

บาน หรือกลัวนักการเมืองผูมีบารมีในทองถิ่น จนไมกลาผลักดัน

เร� องกระจายอํานาจใหถึงมือประชาชนอยางแทจริง

สวนในเร� องการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงท่ีเปนหลักคือ คณะกรรมการ

การเลือกต้ังท่ีจะมีประสิทธิภาพพอท่ีจะจัดการไดหรือไม แตหากจับได

จริงแลวจะทําใหการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงหมดไปหรือไมก็ยังตอบไมได ซ่ึง

จะเห็นไดวา กกต.จะออกมามีบทบาทก็เฉพาะตอนมีการจัดการเลือก

ต้ัง ผมจึงเห็นวา กกต.ทํางานเชิงรุกนอยไป หรือประชาสัมพันธใน

เร� องการทุจริตการเลือกต้ังยังนอยไป ดังน้ัน กกต.ควรจะทํางานเชิง

รุกในการตานการทุจริตการเลือกต้ังใหมากกวาน้ี หรือควรจะรวมมือ

กับหน�วยงานตางๆ ในการรณรงคการตอการทุจริตการเลือกต้ัง สราง

กระบวนการตาสับปะรด หาหน�วยสืบในพ้ืนท่ี เปนตน  

ในสวนของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง ทาง กกต.อาจจะบอก

วาก็พยายามประชาสัมพันธแลว แตประชาชนก็ยังมีความเช� อวา

เงินไมมากาไมเปน เร� องนี้คงตองใชเวลาในการประชาสัมพันธถึง                                                                                        

หลักการประชาธิปไตยใหประชาขนทั่วไปไดรับทราบวา ประชาธิป 

ไตยสามารถทําไดมากกวาการกาบัตรเลือกตั้ง เสียงของประชาชน

คือพลังที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได เปนตน เหลานี้คงตอง

ใชเวลาในการดําเนินการเปลี่ยนความคิดหรือทัศนคติที่ถูกตองและ

กาวหนาของประชาชน ใหมีจิตสํานึกและตระหนักถึงคุณคาของหลัก

การประชาธิปไตย 

นอกจากน้ียังมีทางอื่นหรือไม่ท่ีการเลือกตั้งจะไม่ทําให้เกิด

ความขัดแยง แตกแยก เราจะทําอยางไรใหการเลือกต้ังเปนการเมือง

ท่ีสรางสรรค จรรโลงประชาธิปไตยท่ีย่ังยืน ผูแพยอมรับการพายแพ

แลวมารวมกันพัฒนาหมูบานหรือทองถ่ิน ตรงน้ีจะทําอยางไร ซ่ึงยัง

คงตองอาศัยเวลาในการสรางความตระหนักของประชาชน และการ

ปลูกจิตสํานึกของประชาชนในเร� องประชาธิปไตยใหมากขึ้น หรือ

สรางทางเลือกไดหรือไม เชน การเลือกต้ังเชิงสมานฉันท คือในชุมชน

ไมแขงกัน แตเปนการเรียกประชุมเปนทีมเดียวกัน แลวหาตัวแทนมา

ทําหนาท่ีในการเลือกต้ัง หรือครบวาระแลวผลัดกันทําหนาท่ี เพ� อลด

การแขงขันรุนแรงและลดความแตกแยกในหมูบาน 

อันนี้ก็จะเปนแนวทางหนึ่งที่จะประคับประคอง อบต.ใน

ฐานะหน�วยการปกครองท่ีเล็กท่ีสุดและอยู ใกลประชาชนท่ีสุด 

เพ� อเปนรากฐานและสรางความเขมแข็งของสังคมประชาธิปไตย 

สามารถลดการซื้อสิทธิ์ขายเสียงลงได และลดความขัดแยงลง ทํา                    

ใหทองถ่ินมีเอกภาพ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย จะทําใหการบริหาร

งานของ อบต.นั้นโปรงใส มีธรรมาภิบาล และประชาชนสามัคคี

รักใครกันดี ซึ่งอาจจะเปนทางออกในการตอตานการทุจริตเลือก

ตั้ง และอาจนํารองไปสูการเมืองที่สรางสรรคในระดับชาติได

ติดตามตอนตอไปไดทาง Youtube/ Facebook : Suriyasai 

Channel

ารออกคําสั่งเลื่อนตําแหน่งและแต่งตั้งโยกย้าย 

ตํารวจไทยผูมียศแบบทหารตั้งแตชั้นนายพลไปจนถึง

รอยตํารวจตรี ประจําปงบประมาณ 2565 ซึ่งน�ามี

รวมกวาครึ่งหม� นตําแหน�งที่เพิ่งผานพนไป

ทามกลาง การวิ่งเตนหาเสนสาย หรือแมกระทั่งขาว

การซื้อขายตอรองที่เกิดขึ้นอยางชุลมุนวุนวาย ไมตางจากทุก

ปที่ผานมา!

ซ้ํายังไดยินวา “ราคาแพงหูฉี่” กวาทุกปอีกดวย!

ใครควาตําแหน�งสําคัญที่หมายปองไปครองได ไมวาจะ                           

ดวยเหตุที่เปน “หน�อเนื้อเชื้อไขลูกหลานนักการเมืองหรือตํา 

รวจผู ใหญ” ที่ปูทางวางอนาคตอันสดใสไวให

หรือแมไมใช แตเปนตํารวจที่ “ไดนําเสนอ” ใหเจานาย

ผูมีอํานาจเห็นวา “เปนพวกมีความสามารถ” เหมาะตอการ

เล� อนชั้นไปดํารงตําแหน�งนั้นตําแหน�งนี้  

ก็จะพากันดีใจไปท้ังครอบครัว รวมถึงญาติสนิทและมิตร

สหาย พากันมาหอมลอมและเลี้ยงฉลองตามไปสงเปนขบวน

เพ� อรับตําแหน�งใหมกันมากมาย

สวน คนที่อาวุโสทํางานมานานกวา ซึ่งไมไดตามหวัง 

เพราะยังถูกจัดเปน “ผูไรความสามารถ”! 

หรือ “รวบรวมเอกสารประกอบการแตงตั้ง” ไดไมมาก

พอ! 

ตางก็เดินคอตกกะปลกกะเปล้ีย จิตใจและรางกายออน 

เพลียไรเรี่ยวแรงทํางานการไปตามๆ กัน!

ไดแตอดทนรอ “นั่งนับป” เพ� อที่จะไดเขาหลักเกณฑ

อาวุโส 33 เปอรเซ็นต ทําใหมีสิทธิไดรับการแตงตั้งเปนโน�น

เปนนี่   

ซึ่งถาไมดิ้นรน ในที่สุดก็คงไมพน “ฝายอํานวยการ” 

ไดอีกหนึ่งชั้นยศกอนเกษียณ”!                    

ยิ่งคนที่ไมไดลุนไมไดหวังในการเล� อนตําแหน�งอะไร ซ้ํา 

ยังถูกยายไปตางหน�วย ตางจังหวัดหรือตางภูมิภาคโดยไม

สมัครใจ ทําใหจากลูกเมียและครอบครัวไปแสนไกล ตองขับ

รถหรือนั่งเคร� องบินไปกลับทุกเดือนหรือทุกอาทิตย

ชีวิตของตํารวจกลุมนี้แทบจะสิ้นหวัง!  

และเห็นวา ถายังขืนรับราชการตอไปอาจสงผลทําให

ครอบครัวพังทลายลงดวย

บางคนที่พอมีลูทางทํามาหากิน จึงไดตัดสินใจย� นใบ ลา

ออก  

เขาทางของผูมีอํานาจ ทําใหมี โอกาสแตงตั้งตํารวจผูที่

อางวามีความรูและความสามารถเพิ่มไดอีกหลายตําแหน�ง!  

ถือเปนระบบการแตงตั้งตํารวจแบบ “อํามหิต” ที่ นายก

รัฐมนตรีผูมีหนาที่กํากับควบคุมหน�วยตํารวจทั้งประเทศ ไมเขา 

ใจอยางสิ้นเชิง!

เพราะมัวแตหลงไปกับ คําเท็จของตํารวจผู ใหญ ที่พูดบอก

กรอกหูผานส� ออยูทุกวันวา  

“เปนตํารวจถูกแตงตั้งใหไปอยูที่ ไหนหรือทํางานตําแหน�ง

ใด ก็ตองทําได” ไมควรรองเรียนหรือเอะอะโวยวายอะไรใหมาก

เร� องมากความ

ซ้ํา “ตํารวจมือดําชั้นนายพล” หลายคนยังชอบพูดอีกวา 

สมัยผมก็เคยโดนกลั่นแกลงอยางนั้นอยางนี้ ไมเห็นมีปญหาอะไร

และไมเคยโวยวายดวย

ความคิดบองตื้น เชนนี้ ถาเปนกรณีการเล� อนตําแหน�ง

หรือโยกยายตํารวจระดับผูบังคับการขึ้นไปยศนายพล

ถือเป็นคนละเรื่องกับตํารวจระดับต่ํากว่าผู้กํากับลงมาที่ 

ปฏิบัติหนาที่ประจําสถานี โดยเฉพาะในสวนภูมิภาค อยางสิ้น

เชิง

เพราะตํารวจยศนายพลแตละคน นอกจากมีอัตราเงิน

เดือนสูงที่ตางกับตํารวจผูนอยนับสิบเทาแลว ยังมีรายได เฉพาะ

ที่ชอบดวยกฎหมาย จากหลายทาง รวมกวาแสนบาท ดวยกัน

ทั้งสิ้น 

ไมวาจะเปนเงินประจําตําแหน�งเดือนละ 25,000 มีบาน

พักราชการ ยานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิงราชการ คาเบี้ยเลี้ยง 

และการเดินทางไปราชการ  

ถาเปนผูบังคับการตํารวจจังหวัด ก็ยัง มั่วเปนประธาน

สหกรณออมทรัพยตํารวจ จัดสรรคาตอบแทนและโบนัสใหตัว

เองและกรรมการกัน ปละหนึ่งถึงสองลานบาทอีกดวย!

และหากนับรวม “สวยสินบน” ที่พอคาหัวหนาสถานีและ

ตํารวจหัวหนางานผูผานมาประชุมและ สงซองใหตัวเองหรือ

ตํารวจหนาหองในแตละเดือน ก็ไมรูวามีจํานวนรวมทั้งหมด

เทาไร?

นอกจากนั้น ไมวาจะอยูจังหวัดไหน ตํารวจพวกนี้จะทํา                                                                           

เร� องเดินทางไปราชการหรือน่ังเคร� องบินฟรีกลับกรุงเทพฯ อาทิตย

ละกี่เที่ยวก็ได

ตางจากตํารวจระดับต่ํากวา ผกก.ลงมาที่ถูกยายไปนอก

จังหวัดหรือภูมิภาคโดยไมสมัครใจ ซึ่งสรางปญหาผูไดรับการแตง

ตั้งที่เลวทรามเชนนี้อยางแสนสาหัส!

เชน การยาย พ.ต.ท.สุระศักดิ์ ปตตานัง สว.กก.ส.ภ.จ. 

ฉะเชิงเทรา ไปเปน สว.อก. สภ.ต.นํ้าเพียงดิน จ.แมฮอนสอน 

โดยไมไดรองขอหรือสมัครใจอะไร

เปนการยายจากพื้นที่ดานใตไปทิศเหนือ ซ้ํายังออกนอก

สายงานที่ปฏิบัติ 

ซึ่งก็ไมทราบวา สุดทาย พ.ต.ท.สุระศักดิ์จะตัดสินใจ

เดินทางไปรับตําแหน�งใหมหรือวาตัดสินใจลาออกไปอีกราย?  

นอกจากนั้นคนที่บอกวา ถาใครคิดวาไมไดรับความยุติ 

ธรรมก็สามารถรองเรียนหรือรองทุกขตอ ก.ตร.ใหแกไขได 

แตแทจริง ก.ตร.แทบไมไดชวยตํารวจที่ถูกกลั่นแกลง

แตงตั้งอยางชั่วรายแบบนี้ ไดเลย

เน� องจากเม� อย� นหนังสือรองไป อนุกรรมการ ก.ตร.ดาน

การรองทุกข จะวินิจฉัยตามหลักเกณฑการแตงตั้งที่ ก.ตร.

กําหนดไว  

เชน คุณสมบัติและระยะเวลาครองตําแหน�งเดิมครบ

ตามที่กําหนดหรือไม

ถาครบก็ถือวาเปนดุลยพินิจของผูมีอํานาจแตงตั้ง ตอบ

มาวาเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายและกฎ ก.ตร.ทุกประ 

การ ถาไมเห็นดวย หรือไมพอใจ ก็สามารถไปใชสิทธิฟองตอ

ศาลปกครองได            

แตสุดทายก็ไดผลไมตางกัน เพราะศาลถือวาเปนดุลย 

พินิจของผูบังคับบัญชาที่สามารถทําไดตามกฎหมาย                      

ซ้ํายังถูกผูบังคับบัญชามองวา เปนตํารวจที่มีปญหา 

อนาคตจะดับวูบลงยิ่งกวาเดิมทันที

ฉะนั้น การแตงตั้งตํารวจ รวมทั้งการโยกยาย ไมวาจะ

เต็มไปดวยความชั่วรายมากเพียงใด ก็ไมมีตํารวจคนใดคิดจะ

ลุกขึ้นตอสูอยางจริงจังแตอยางใด

บางคนจึงใชวิธีย� นใบลาออก แลวออกมาโพสตดาระบาย

ผานส� อออนไลนวา

ไมรูวาอาชีพ “สนตีน” อะไรกัน คนทํางานไมเจริญ คน

เจริญไมทํางาน!.

ดร.สุริยะใส กตะศิลา

สถาบันปฏิรูปประเทศไทย มหาวิทยาลัยรังสิต

จ

เม� อเร็วๆ น้ี เฟซบุกสถาบันดาราศาสตรแหงชาติโพสต

เร� องปรากฏการณฝนดาวตกเจมินิดส หลังเที่ยงคืน วันที่ 13 

ธันวาคมนี้ โดยระบุวา หลังเที่ยงคืนของวันที่ 13 ธันวาคม 

ถึงรุงเชาวันที่ 14 ธันวาคม 2564 จะเกิดปรากฏการณฝน

ดาวตกเจมินิดส หรือฝนดาวตกกลุมดาวคนคู มีศูนยกลาง

กระจายตัวอยูบริเวณกลุมดาวคนคู อัตราการตกสูงสุดประ 

มาณ 150 ดวงตอชั่วโมง กลุมดาวคนคูจะปรากฏขึ้นจาก

ขอบฟา ตั้งแตเวลาประมาณ 20.00 น.ของวันที่ 13 ธันวาคม 

2564 ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ.

ชมฝนดาวตกเจมินิดส

ประคับ..อบต. ประคอง...ประชาธิปไตย

ก

ปฏิรูปตำรวจ
เ สียงปร ะชาชน

virute_sir@hotmail.com
พันตำรวจเอกวิรุตม ศิริสวัสดิบุตร

‘ผูนําตํารวจชั่ว’กับการยายตํารวจ  

แบบทําลายชีวิตและครอบครัว!



ลายเป็นกระแสท่ีถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางมาได้

หลายวันแล้ว กับกรณี ผู้ต้องขัง ที่ถูกศาลตัดสิน

ให้ต้องรับโทษจำาคุกซึ่งคดีถึงที่สุดแล้ว หลังเกิด

กรณีรัฐบาลได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาพระราชทาน

อภัยโทษฯ แก่ผู้ต้องขัง ส่งผลให้ผู้ต้องขังในคดีคอร์รัปชัน

หลายรายได้รับการลดหย่อนโทษอย่างรวดเร็ว 

ที่น่าสนใจคือท่าทีของ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน  

(ประเทศไทย) หรือ ACT ซึ่ง ดร.มานะ นิมิตรมงคล                                                                     

เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เผยแพร่แถลงการณ์ 

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ คัดค้านการลดหย่อนผ่อนโทษ

ให้กับผู้ต้องขังคดีคอร์รัปชัน ในลักษณะไม่เห็นด้วยกับ

เรื่องดังกล่าว 

โดยมีเน้ือหาบางส่วน                                               

สรุปว่า องค์กรต่อต้านคอร์ 

รัปชันฯ  ในฐานะตัวแทน

ของสังคมในการสร้างพลัง

ของคนไทยในการล้มล้าง 

ต่อต้านการคดโกง มีข้อสัง 

เกตว่าการพระราชทานอภัย

โทษฯ เมื่อปี พ.ศ.2559 ได้

ยึดหลักว่า จะไม่พิจารณาลด                                       

หย่อนผ่อนโทษให้กับคดีคอร์                                      

รัปชัน คดีข่มขืนและคดียา

เสพติด ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์

ที่ได้ทำากันมาอยู่แล้ว แต่สิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้ ทำาให้หลัก

เกณฑ์ที่เคยเป็นหลักความเชื่อมั่นของระบบยุติธรรม

เปล่ียนแปลงไป จนเอ้ือประโยชน์ในการลดหย่อนผ่อนโทษ

ให้กับนักโทษโดยเฉพาะคดีคอร์รัปชันอย่างไม่น่าได้ลด

หย่อนรวดเร็ว การที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรี กล่าวย้ำาเสมอว่า คอร์รัปชันเป็นเรื่องร้ายแรง

ของสังคมไทย ต้องปราบปรามอย่างจริงจัง คนผิดต้องถูก

จับติดคุกโดยเร็วด้วยโทษทัณฑ์ที่เด็ดขาดรุนแรง รวมทั้ง

ประกาศให้การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติ การ

ลดหย่อนผ่อนโทษขึ้นครั้งนี้จึงเป็นเรื่องสวนทางกับความ

รู้สึกของประชาชน บ่อนทำาลายความพยายามของ ป.ป.ช. 

อัยการ และศาล ในการเอาคนผิดมาลงโทษ ซึ่งเท่ากับส่ง

เสริมให้คนโกงไม่เกรงกลัว 

“ดังนั้นเพื่อให้คนโกงชาติ ทำาร้ายสังคมเกิดความ

ยำาเกรงกับบทลงโทษท่ีรุนแรงให้สาสม องค์กรต่อต้านคอร์ 

รัปชันฯ ขอเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณานำา

หลักเกณฑ์การอภัยโทษ พ.ศ.2559 กลับมาบังคับใช้อย่าง

เคร่งครัด และกำาหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในกฎหมาย

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการให้อภัยโทษ การ

ลดหย่อนผ่อนโทษ และการพักโทษน้ันจะสามารถกระทำาได้

ภายใต้เงื่อนไขใด นอกจากนั้นให้มีการกำาหนดเพิ่มเติมถึง

ข้อห้ามที่เข้มงวดอย่างยิ่งสำาหรับคดีคอร์รัปชันร้ายแรง

และมีโทษรุนแรง”

ซึ่งก็พบว่า ท่าทีดังกล่าวมีกระแสสังคมเห็นด้วย

และสนับสนุนอย่างมาก จึงเป็นเสียงสะท้อนที่กระทรวง

ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ จะเพิกเฉยไม่ได้ โดยเด็ดขาด.

แต่โลกของไอติมก็เป็นโลกตะวันตกที่ ไม่ได้วิเศษวิเสโส 

มากไปกว่าโลกตะวันออก แนวคิดของไอติมก็ถอดแบบมาจาก

เลกเชอร์ นอกจากนั้นประเด็นที่ไอติมต่อต้านมากที่สุดก็คือ 

“รัฐประหาร” ทั้งๆ ที่รัฐประหารก็เป็นพฤติกรรมการไล่ล่าอำา 

นาจของมนุษย์ทุกชาติมาโดยตลอด ทำาไมนักศึกษาปริญญาเอก 

สาขารัฐศาสตร์จะไม่เข้าใจ รัฐประหารทหารกับรัฐประหารรัฐ 

สภาก็ไม่แตกต่างกันถ้าไร้ธรรมาภิบาล และทำาเพื่อประโยชน์

ทางการเมืองของนักการเมือง 

การเปลี่ยนแปลงใดๆ เป็นเรื่องอนิจจัง แต่การใช้กำาลัง

เพื่อเปลี่ยนแปลงให้เป็นตามที่ตนปรารถนานั้นไม่ใช่เรื่องที่ถูก

ต้อง ชนะสงครามเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศให้เป็น

ไปตามที่ฝ่ายชนะสงครามชื่นชอบ เช่นที่เกิดขึ้นในประเทศอัฟ 

กานิสถานวันน้ี เป็นการกระทำาท่ีศิวิไลซ์แล้วหรือ นอกจากไอติม                                                                                  

จะวิสัยทัศน์แคบ ให้ความสำาคัญกับรัฐประหารมากท่ีสุด เกลียด

รัฐประหารมากเป็นอันดับหนึ่ง ถึงขนาดยอมเข้าร่วมกลุ่มล้ม

ล้างสถาบันฯ ที่ไม่ได้หวังจะทำาเพื่อประเทศชาติ แต่หวังจะใช้                                                               

สงครามกลางเมืองทำาให้ตัวเองได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินนั้น เป็น 

การกระทำาที่ถูกต้องแล้วหรือ

นอกจากไอติมแล้ว อีกคนหนึ่งที่ผมผิดหวังมากซึ่งอาจจะ

มากกว่าไอติมด้วยซ้ำา ก็คือ “ดี้” ลูกชาย ดร.สุรินทร์ แต่ก็ต้อง

ยอมรับความจริงว่าปริญญามิใช่หลักประกันว่า ผู้ครอบครอง

จะมีวุฒิ มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยเฉพาะเรียน

มาด้วยการยอมรับทฤษฎีที่อาจารย์สอนอย่างเดียว ไม่ใช้ความ

รู้เปรียบเทียบ เหมือนกับยึดถือคำาส่ังสอนของศาสนาอย่างเดียว 

ผมขอยกตัวอย่าง “องคุลิมาล” ท่ีเป็นศิษย์เอกของอาจารย์

ทิศาปาโมกข์ ที่สอนว่าต้องฆ่าคนให้ได้ ๑,๐๐๐ คนแล้วจึงจะได้

เรียนวิชาสูงสุด ผมเองถูกอาจารย์สอนให้เชื่อว่าไขมันมะพร้าว

เป็นไขมันอันตรายต่อสุขภาพ ไขมันทรานส์เป็นไขมันวิเศษมา

เกือบสี่สิบปี กว่าจะหูตาสว่างก็เกือบจะสิ้นอายุขัยแล้ว

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับรีโซลูชันที่มอบอำานาจให้สภาผู้แทน                                                                               

ราษฎรเป็นอำานาจสูงสุด เหมือนคำาสอนของศาสนาท่ีอัฟกานิสถาน

ใช้เป็นรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการใช้อำานาจแบบเผด็จการ จะต้อง

มีคนตาบอดเยี่ยงกาลิเลโอจำานวนมาก ผมตั้งความปรารถนา

วันละสามครั้งว่า ถ้ายังหนีวัฏสงสารไม่พ้น ก็ขอให้ได้เกิดใน

ครอบครัวพุทธทุกๆ ชาติ เพราะมองเห็นแล้วว่าถ้าทำาบาปมาก

ก็ต้องเกิดเป็นสตรีในอัฟกานิสถาน แต่ผมไม่ได้อธิษฐานว่าต้อง

5บทความ

าวกับจะเลือกกันวันพรุ่งนี้

ครับ...การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ยังคงเป็นหัวข้อที่

ถูกพูดถึงอย่างมาก 

บรรยากาศดูคึกคัก

ทั้งๆ ที่คาดกันว่าจะเลือกกันเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม ปี

หน้านู้นนน

แต่ตอนนี้ ปี่ กลอง เชิดรัวเป็น เฮฟวีเมทัล ร็อก ตีกันสนั่น 

เป่ากันชนิดไม่ต้องหายใจ เหมือนกับว่า เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. คือ

เดิมพันสุดท้ายของพรรคการเมืองหลายพรรค 

ก็น่าจะเป็นเช่นนั้น 

การเมืองในปัจจุบันเปลี่ยนไปเยอะ แต่เปลี่ยนไปในทิศทาง

ที่เลวลง 

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง รู้จักผู้สมัครรับเลือกตั้งฉาบฉวยขึ้น  โดยโซ

เชียลเข้ามามีอิทธิพลอย่างมาก 

การเมืองสมัยก่อนต้องต้ังเวทีปราศรัย เหนื่อยท้ังคนพูด คนฟัง 

ปัจจุบัน นั่งในส้วมที่บ้านก็ฟังปราศรัยได้ ผ่านโลกออน 

ไลน์ 

ที่จริงมันก็ดี เพราะโลกมันเปลี่ยน โซเชียลเข้าถึงทุกคนได้

ง่ายกว่า

แต่ก็มีข้อเสีย ที่ต้องยอมรับนั่นคือ โซเชียลเต็มไปด้วย ข่าว

ปลอม อคติ ข้อมูลครึ่งเดียว ข้อเท็จจริงแทบไม่มีเหลือ

เมื่อบรรยากาศท่ีเปล่ียนไป นำามาสู่การเปล่ียนแปลงของหลายๆ 

สิ่ง

ที่เลวร้ายคือการเสพสื่อด้านเดียว 

การตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกใคร ผ่านข้อมูลทางโซเชียล 

จึงอาจเป็นการเลือกที่ผิดพลาดได้

ฉะนั้นอย่าแปลกใจที่หลายๆ คนตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกใคร 

โดยไม่ดูผลงานในอดีต 

หรือบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำาว่า ผู้ว่าฯ กทม.มีหน้าที่ทำาอะไร  ขอบ 

ข่ายงานของ กทม.มีอะไรบ้าง ขอแค่นักการเมืองฝ่ายตนได้เข้า

บริหาร กทม.ก็สมใจอยากแล้ว 

ง้ัน...ไปดูกันก่อนว่าผู้ว่าฯ กทม. และงานของ กทม.มีอะไรบ้าง

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหา 

นคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๔๙ กำาหนดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพ 

มหานคร มีอำานาจหน้าที่ดังนี้

๑.กำาหนดนโยบาย บริหารราชการของกรุงเทพมหานคร ให้

เป็นไปตามกฎหมาย

‘ชัชชาติ-ลูกหนัง’

๒.สั่ง อนุญาต อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของกรุงเทพมหานคร

๓.แต่งตั้งและถอดถอน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขา                                                                                

นุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุง 

เทพมหานคร และแต่งตั้งและถอดถอนผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานที่

ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

หรือเป็นคณะกรรมการ เพื่อปฏิบัติราชการใดๆ

๔.บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐ 

มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย

๕.วางระเบียบ เพื่อให้งานของกรุงเทพมหานคร เป็นไปโดย

เรียบร้อย

๖.รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

๗.อำานาจหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และ

กฎหมายอื่น

และมาตรา ๘๙ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น ให้กรุงเทพมหา 

นครมีอำานาจหน้าที่ดำาเนินกิจการใน เขตกรุงเทพมหานครในเรื่องดัง

ต่อไปนี้

(๑) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทั้งนี้ตามข้อ

บัญญัติกรุงเทพมหานครและตามกฎหมายอื่นที่กำาหนดให้เป็นอำานาจ

หน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

(๒) การทะเบียนตามที่กฎหมายกำาหนด

(๓) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๔) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง

(๕) การผังเมือง

(๖) การจัดให้มีและบำารุงรักษาทางบก ทางน้ำา และทางระบายน้ำา

(๗) การวิศวกรรมจราจร 

(๘) การขนส่ง

(๙)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่

จอดรถ

(๑๐) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

(๑๑) การควบคุมอาคาร

(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่

อยู่อาศัย

(๑๓) การจัดให้มีและบำารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(๑๔) การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

(๓) (๑๔ ทวิ) บำารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้อง

ถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(๑๕) การสาธารณูปโภค

(๑๖) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษา

พยาบาล

(๑๗) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

(๑๘) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

(๑๙) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

(๒๐) การควบคุมความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

และการอนามัยในโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ

(๒๑) การจัดการศึกษา

(๒๒) การสาธารณูปการ

(๒๓) การสังคมสงเคราะห์

(๒๔) การส่งเสริมการกีฬา

(๒๕) การส่งเสริมการประกอบอาชีพ

(๒๖) การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

(๒๗) หน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอำานาจหน้าที่ของผู้

ว่าราชการจังหวัด นายอำาเภอ เทศบาลนคร หรือตามที่คณะรัฐมนตรี 

นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย หรือที่

กฎหมายระบุเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

เมื่อเข้าใจแล้วว่า อำานาจหน้าที่ ขอบข่ายงานมีอะไรบ้าง ทีนี้

มาดูผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เท่าที่ปรากฏเป็นข่าวทั้งยืนยันแล้วและยังไม่

ยืนยัน หลักๆ ๓ คนในเวลานี้คือ ดร.เอ้-สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์, ผู้ว่าฯ 

หมูป่า-ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร  และชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 

ทั้งหมดมีดีกรี “วิศวกร”

ก็ถือว่าเหมาะสม หากจะมารับหน้าที่เป็นผู้สร้างเมือง 

ครับ...แต่การเมืองมันฟาดฟันกันชนิด ถ้าไม่ใช่คนของตัวเอง 

ต้องตีให้มันจมดิน 

ช่วงนี้ “ผู้ว่าฯ หมูป่า” ดูจะหนักหน่อย ทั้งที่เจ้าตัวยังไม่พูด

สักคำาว่า จะลงสมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.หรือไม่ แต่สื่อสำานักโอ๊ก

อ๊ากดูจะเล่นใหญ่ไปหน่อยโจมตีทุกวัน เพียงเพราะมีข่าวพัวพันกับ

พรรคพลังประชารัฐ

ลองสมัครในนามพรรคเพื่อไทย ขี้ก็ว่าหอม!

สำาหรับ “ดร.เอ้” ยังใหม่อยู่ แต่อีกไม่นานน่าจะโดนถล่มหนัก

เหมือนกัน 

ต่างกับ “ชัชชาติ” ดูจะได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นพิเศษ  

ภาพลักษณ์ติดดิน ซ้อนมอเตอร์ไซค์รับจ้าง นั่งสองแถว โหนรถเมล์ 

เดินเท้าเปล่าหิ้วถุงแกงเข้าวัด ถูกขุดขึ้นมาแชร์ในโซเชียลอีกครั้ง

ก็ไม่แปลกอะไร เพราะนั่นคือ “ชัชชาติ” 

มีประเด็นเปรียบเทียบ “ชัชชาติ” ก็ไม่ต่างอะไรกับ “ลูกหนัง-

ศีตลา วงษ์กระจ่าง” ลูกสาว “ตั้ว ศรัณยู” แต่ทำาไมคนที่เรียกตัวเอง

ว่าฝ่ายประชาธิปไตย ถึงได้สองมาตรฐานในการตัดสินคน 

“ตั้ว ศรัณยู” ไม่ได้ทำาลายชาติ เพียงเคลื่อนไหวทางการเมือง 

ชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลโคตรโกงพ้นจากตำาแหน่งเท่านั้น 

แต่ผู้รักประชาธิปไตยบอกว่า “ลูกหนัง” ต้องรับผิดชอบ 

เพราะพ่อนิยมเผด็จการทหาร ชอบการรัฐประหาร 

ขณะที่เช้าวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ พล.ต.ต.เสน่ห์ สิทธิพันธุ์ 

บัญชาการให้ตำารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) พ่อของ “ชัชชาติ” 

พร้อมลูกน้องอาวุธครบมือบุกเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วันน้ัน ตชด.มีอาวุธสงครามใช้ทุกชนิด ต้ังแต่เครื่องยิงระเบิด 

ปืนต่อสู้รถถัง ปืนเอ็ม ๗๙ ปืนเอ็ม ๑๖ ปืนเอชเค  และปืนคาร์บิน 

ตำารวจบางคนมีระเบิดมือห้อยอยู่ครบเต็มอัตราศึก เสียงปืน

ดังรุนแรงตลอดเวลา

ก่อนนำาไปสู่เหตุการณ์วิปโยค นักศึกษาประชาชนถูกฆ่า 

ถามว่ามีคนที่อ้างตัวว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยลุกขึ้นมา ต่อ

ต้าน “ชัชชาติ” สมัครผู้ว่าฯ กทม. เหมือนที่รุมด่าอย่างป่าเถื่อน ต่อ

ต้าน “ลูกหนัง-ศีตลา” เป็นเกิร์ลกรุ๊ป-เคป๊อป บ้างหรือไม่ 

ครับ...ไม่ควรตัดสิน “ชัชชาติ” เพราะมีพ่อชื่อ พล.ต.ต.เสน่ห์ 

สิทธิพันธุ์ 

เช่นเดียวกัน ไม่ควรรังแก “ลูกหนัง-ศีตลา” เพราะเป็นลูก 

“ตั้ว ศรัณยู”.

ความรู้สึก

เวทนาสามอย่างอ้างว่า

สุขเวทนา กายจิต ติดได้

ทุกขเวทนาหนีทุกข์ร่ำาไป

อทุกขมสุขเวทนาให้-เห็นสัจจา

สุขไม่ติด จิตใจ ทุกข์ ไม่ต้าน

สุขทุกข์ ไม่ทนทาน ตามยถา

สุขเป็นเหตุแห่งทุกข์ในทุกครา

หมดสุขทุกข์นำาพาสู่นิพพาน

Re Solution: ปณิธาน

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

Re Solution แปลเป็นไทยได้ว่า ปณิธาน แต่ถ้าพยายาม

ถอดรากศัพท์ภาษาปะกิด (ต้องใช้ดิกชันนารีอังกฤษ-ไทย ไม่

สามารถใช้ โปรแกรมแปลภาษาด้วยเสิร์ชเอนจินต่างๆ) ก็จะได้                    

ความว่า Re = Again ที่แปลเป็นไทยได้ว่า อีกครั้ง หรือซ้ำา 

Solution แปลเป็นไทยได้ว่า สารละลาย ดังนั้นเจตนาของกลุ่ม

รีโซลูชันที่ขอแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คือ ต้องการเขียนรัฐธรรมนูญ

ใหม่อีกครั้ง มิได้ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะต้องการ

เปลี่ยนสารในสารละลายใหม่ทั้งหมด นั่นก็หมายความว่ากลุ่ม

รีโซลูชันต้องการเปลี่ยนสูตร เปลี่ยนส่วนผสมของรัฐธรรมนูญ

ใหม่ทั้งหมด

กลุ่มรีโซลูชันประกอบด้วย ๔ กลุ่มย่อย ดังนี้ ๑.กลุ่ม

ก้าวหน้า ๒.กลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า ๓.กลุ่มก้าวไกล ๔. กลุ่ม

ไอลอว์ ประกอบด้วยแกนนำา ๒๐ คน ที่รู้จักกันดีก็มี ไอติม, สัส

ทอน, กะปิบูด, หลานสาว พล.อ.ชาติชาย, ลูกชาย ดร.สุรินทร์, 

มายด์ ฯ โดยแต่ละคนให้ความเห็น เหตุผลที่ต้องเสนอร่างแก้ไข

รัฐธรรมนูญแตกต่างกันออกไป มายด์ : เพราะรัฐธรรมนูญเป็น

ดอกผลของรัฐประหาร ฟูอาดี้ : เพราะเป็นรัฐธรรมนูญเพื่อ

พรรคใหญ่          

รีโซลูชันมองแต่ว่ารัฐธรรมนูญคือปัญหาของประชาธิป 

ไตย ซึ่งก็ถูกเพียงส่วนเดียว เพราะยังมีปัญหาอื่นๆ อีกมากที่

ทำาให้ประชาธิปไตยมีปัญหา เช่น 

๑.ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจปรัชญาประชาธิปไตย ไร้                                                                            

ความรับผิดชอบ ไม่สนใจค้นหาความรู้และความจริงท่ีเก่ียวข้อง

กับประชาธิปไตยและการเมือง 

๒.ประชาชนส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่า

ประโยชน์ของประเทศชาติ อ้างอิง “เงินไม่มากาไม่เป็น” 

๓.นักการเมือง (ผู้แทนราษฎร) เกือบ ๑๐๐% เล่นการเมือง

เพื่อตนเอง มิใช่จิตอาสาเพื่อชาติและประชาชน รีโซลูชันอาจ

จะก้าวล่วงรัฐธรรมนูญ เพราะหลายคนในกลุ่มต้องการล้มล้าง

สถาบันกษัตริย์ เพราะเชื่อว่ากษัตริย์ขัดขวางประชาธิปไตย 

ทั้งๆ ที่หลายประเทศก็เป็นราชอาณาจักรที่มีประชาธิปไตย

คุณอัตถ์สรุปเรื่องการขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญของกลุ่มรี

โซลูชันไว้ดังนี้ ไอติมยังอ่อนพรรษาทางการเมืองมาก ถูกใช้ให้

เป็นเครื่องมือง่าย ก็ต้องรอให้ไอติมเติบโตและเรียนรู้ความเป็น

ไทยให้มากกว่านี้ โดยเฉพาะรากเหง้าของชาติ ก็หวังว่าวันหนึ่ง

ไอติมจะเข้าใจ

ผมก็ยอมรับว่าบทสรุปของคุณอัตถ์เป็นบทสรุปของผู้อาวุ 

โสที่ยังหวังว่าคนรุ่นหลังยังพอที่จะ “ดัดบุรุษ” ได้ แต่สำาหรับผม

เองมีมุมมองต่างไปจากคุณอัตถ์ เพราะผมมองว่าคนอายุเกือบ                                                                                 

เต็ม ๒๙ ปีแล้วไม่ใช่เยาวชนอีกแล้ว เป็นแมนเต็มตัว โดยเฉพาะ

คนที่ได้มีโอกาสสัมผัสโลกกว้าง 

ต้องไม่มีทางลัด 

เกิดในประเทศพุทธที่มีประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาล เพียงแต่

ต้ังใจเขียนบทความมากว่ายี่สิบปีแล้วด้วยความปรารถนาที่

อยากได้ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลควบคู่กัน

ผมหวังว่าจะไม่มีกลุ่มรีโซลูชันสองและสามเกิดขึ้นราย

วันแบบที่เนติบริกรท้าทาย สำาหรับสองคนที่ผมเคยชื่นชมนั้น 

ผมตัดหางปล่อยวัดไปแล้ว เพราะเป็นของก๊อป ของปลอม.

จูกัดเหลี่ยม 

 

บางทีก็คิดถึงอนาคตท่ีคนรุ่นใหม่เขาต้องการครับ อีก  ๓๐-

๔๐ ปีข้างหน้า หลายๆ คนอาจจากไปแล้วรวมทั้งผมด้วย  กลุ่ม

คนรุ่นใหม่ในขณะนี้คือผู้ใหญ่ในเวลานั้น เขาคงอยากอยู่ในสัง 

คมแบบฝรั่ง เขาไม่ต้องการแบบไทยๆ อีกต่อไป 

ฉะนั้นการชี้แนะ ห้ามปราม คงทำาได้แค่ช่วงที่ผู้ใหญ่ใน

เวลานี้ยังมีชีวิตอยู่ แต่หลังจากนั้นแล้วพวกเขาคงต้องสร้าง

สังคมของเขาเอง และลูกหลานของเขาก็อาจต้องการสังคมอีก

แบบ และพวกเขาคงต้องนั่งปวดหัวเหมือนที่ผมและหลายๆ 

ท่านปวดหัวอยู่ในตอนนี้ครับ. 

บาส ปอป้อ น้องครีม 

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่รักและนับถือ

๗ พ.ย. เวลา ๕ ทุ่มกำาลังเชียร์บาส ปอป้อ น้องครีม  คว้า

แชมป์แบดมินตันเยอรมันโอเพน เป็นความสุขที่เด็กไทยสร้าง

ชื่อเสียงให้ประเทศ คุณอัตถ์ได้ดูหรือเปล่า แบดมินตันเป็นกีฬา

ที่ใช้ความรวดเร็วและกำาลังอย่างมาก เมื่อเวลาแข่งขันใช้กำาลัง

และต้องเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว ทำาให้มีเหงื่อมาก ถ้าเล่น ๓ เกม

นักกีฬาต้องเปลี่ยนเสื้อ คุณอัตถ์ชอบเล่นกีฬาหรือเปล่า.

พันธุ์ ไดโนเสาร์

 

วันที่ ๗ ธันวาคมที่ผ่านมานี่เอง “บาส” เดชาพล พัว     

วรานุเคราะห์ และ “ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย สร้างประวัติ 

ศาสตร์วงการแบดมินตันโลก จับคู่กันขึ้นมือ ๑ โลกประเภท

คู่ผสม จากการจัดอันดับของสหพันธ์แบดมินตันโลก (บีดับเบิล

ยูเอฟ) ไปเรียบร้อยโรงเรียนคุณพันธุ์ ไดโนเสาร์ แล้วครับ เด็ก 

๒ คนนี้เก่งมาก 

ผมคิดว่ารัฐต้องสนับสนุนเยาวชนในด้านกีฬาให้มากกว่า

นี้ครับ เพราะยังมีกีฬาอีกหลายๆ ประเภทที่เด็กของเราไม่เป็น

สองรองใคร เพียงแต่การสนับสนุนมันไม่ต่อเนื่อง ไม่เพียงพอ 

ดูอย่างวอลเลย์บอลถ้าเราเอาจริง ถึงเราจะตัวเล็กกว่าพวกยุโรป                                                                          

อเมริกา จีน แต่เราสู้ได้ ผมอยากเห็นนักฟุตบอลไทยไปโลด

แล่นในยุโรปเหมือนเด็กญ่ีปุ่น อยากเห็นนักกีฬาอีกหลายๆ ชนิด

ขึ้นทำาเนียบนักกีฬาดีเด่นของโลก เราทำาได้ครับ กีฬาบางชนิด

เราทำามาแล้ว ไม่เหลือบ่ากว่าแรงครับ

สำาหรับผมชอบเล่นกีฬาหลายชนิดครับ แต่ตอนน้ีเดินออก

กำาลังกายอย่างเดียวครับ ฮ่าๆๆๆ.

ดร.มานะ นิมิตรมงคล

ร
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ระเทศไทยนั้นเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับกลุ่ม

เศรษฐกิจ เนื่องจากประเทศไทยอยู่กึ่งกลางระหว่างประเทศ

กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนามที่กำาลังเติบโตอย่าง

รวดเร็ว และเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน

ในด้านการผลิต การค้า การส่งออกและการขนส่ง เช่น ชิ้นส่วนยาน

ยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี การแปรรูปอาหาร เป็นต้น ดังนั้น

ประเทศไทยจึงเป็นตำาแหน่งที่ดีที่สุดของการลงทุนในอาเซียน อย่างไร

ก็ตาม เนื่องด้วยแนวโน้มด้านอุตสาหกรรมทั่วโลกเริ่มเปลี่ยนทิศทาง 

และเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำาให้ประเทศไทยต้องมีการ

ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเพื่อรองรับอุตสาหกรรมของโลกในอนาคต

การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ที่ต่อยอด

ความสำาเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีสเทิร์นซี

บอร์ด) มีเป้าหมายสำาคัญคือ ยกระดับประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ให้มีรายได้พัฒนาการจากรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง 

รวมถึงพัฒนาจากประเทศเกษตรกรรมไปสู่ประเทศแห่งอุตสาหกรรม 

ด้วยการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เน้นการพัฒนาใน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค การท่องเที่ยว ธุรกิจ และเมือง

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใน 3 พื้นที่เป้าหมาย คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 

และระยอง ที่มีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมรายล้อม และโครงสร้างพื้น

ฐาน ทั้งถนน สนามบินและท่าเรือรองรับ 

รัฐบาลจึงได้เร่งผลักดันให้เกิดการลงทุนในพื้นที่อีอีซี ใน

ช่วง 2 ปีที่ผ่านมานั้น การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโค

วิด-19 ได้สร้างความเสียหายกับเศรษฐกิจ และเกิดการชะลอการ

ลงทุน โดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง นายชาคริต ทีปกรสุข

เกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีแพนเนล จำากัด (มหาชน) หรือ 

CPANEL ผู้ผลิตและจำาหน่ายแผ่นพื้นและผนังคอนกรีตสำาเร็จรูป 

หรือ Precast Concrete ที่ฐานการผลิตที่ อ.บ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

มองว่าอุตสาหกรรมอสังหาฯ ปี 65 จะเติบโตราว 10% และเริ่มเห็น

สัญญาณฟื้นตัวตั้งแต่ปี 64 ที่ดีขึ้นระดับ 10-15% จากปีก่อน มีปัจจัย

หนุนหลักคือ การเติบโตในต่างจังหวัด โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดหัวเมือง

ใหญ่ เพราะประชาชนกลับภูมิลำาเนามากขึ้นจากการล็อกดาวน์ที่ผ่าน

มา ขณะที่มองว่าหลังจากที่เริ่มมีการเปิดประเทศจะทำาให้แรงงาน

กลับมา กิจกรรมต่างๆ ภาคอสังหาฯ ในเมืองจะเริ่มฟื้นตัวได้อีกครั้ง

ส่วนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่โอมิ 

ครอน ที่กำาลังเริ่มแพร่กระจายไปในหลายประเทศขณะนี้ ไม่น่ากังวล

มากนัก แม้จะติดต่อง่ายขึ้น แต่ความรุนแรงลดลง สอดคล้องกับการ 

กระจายวัคซีนที่ครอบคลุมจำานวนประชากรมากขึ้น โอกาสที่จะส่ง

ผลกระทบระดับล็อกดาวน์แบบที่ผ่านมาคงไม่เกิดขึ้น

นายชาคริต กล่าวว่า การที่ภาครัฐมีมาตรการปลดล็อก LTV 

ออกมากระตุ้นตลาดอสังหาฯ ส่งผลให้มีการเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัย

ใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพิ่มขึ้น จากปัจจัยดังกล่าวทำาให้ผู้

ประกอบการรายใหญ่ ปรับแผนการลงทุนโครงการใหม่ให้เร็วขึ้น เพื่อ

รองรับกำาลังซื้อผู้บริโภคที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการต้อง

ปรับกลยุทธ์ลดต้นทุนการก่อสร้าง ลดจำานวนแรงงาน บริหารความ

เสี่ยง ลดเวลาการก่อสร้าง รวมถึงใช้วัสดุที่ทำาให้การก่อสร้างเสร็จเร็ว

มากขึ้น ซึ่ง Precast Concrete เป็นเทคโนโลยีก่อสร้างที่สามารถตอบ

สนองความต้องการได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของยุค

ดิจิทัล นิวนอร์มอล CPANEL ได้นำาเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต 

Precast Concrete จากวิศวกรผู้จัดจำาหน่ายเครื่องจักรจาก Vollert 

Anlagenbau GmbH ประเทศเยอรมนี และมาประยุกต์เพื่อการ

จัดการ Management Information System (MIS) ให้มีความยืดหยุ่น 

มีประสิทธิภาพ และควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ทุกขั้นตอนการผลิต 

ทำาให้บริษัทสามารถผลิตแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูปได้หลากหลายรูปแบบ 

ที่มีความซับซ้อนทางสถาปัตยกรรม และความซับซ้อนทางวิศวกรรม

ห็นข่าวที่วัยรุ่นชาวเม็กซิกันมารวมตัวต้อนรับศิลปิน 4 MIX 

จากประเทศไทย เต็มแน่นลานการแสดงจนเบียดเสียดไม่

ต่ำากว่า 2-3 พันคน นับเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและดีใจมากๆ 

เพราะนี่ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการบันเทิงไทย ที่สามารถ

ส่งออกคอนเทนต์แบบใหม่ๆ ไปตีตลาดในต่างประเทศได้อย่างเป็น

รูปธรรมที่สุด

ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมบันเทิงอย่างภาพยนตร์และละคร

นั้นถือเป็นตัวบุกเบิกในการตีตลาดต่างประเทศมาก่อนนับสิบปี 

แต่ล่าสุดจากปรากฏการณ์ดังกล่าวเริ่มเห็นสัญญาณที่ดี ที่วงการ

ดนตรีและเพลงของไทยเริ่มได้รับความนิยมในระดับนานาชาติ ซึ่ง

ก็ทราบกันดีว่าตลาดเพลงนั้นประสบความสำาเร็จในตลาดอินเตอร์

ได้ยากกว่าหนังหรือละครมาก เพราะมีอุปสรรคทางด้านภาษาอยู่ 

เพราะพื้นฐานของคนทำาเพลงนั้นเน้นทำาให้คนไทยฟังกันเอง แต่

การได้เห็นเพลงไทยได้รับความนิยมในต่างแดน จึงนับเป็นเรื่องที่ดี

อย่างมาก

นี่ถือเป็นการจุดประกายที่สำาคัญในการสร้างสินค้าส่งออก

รูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นการส่งออกทางวัฒนธรรม ถือเป็นการลงทุนที่

ต่ำา ใช้ทรัพยากรน้อย แต่เน้นไปที่ความคิดสร้างสรรค์ สร้างมูลค่า

สูง ทั้งนี้ หากไทยสามารถส่งออกสินค้าทางความบันเทิงได้ เหมือน

ที่ทางเกาหลีใต้ หรือญี่ปุ่นทำา จะยิ่งส่งผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อม

อย่างมหาศาลต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสามารถต่อยอดไปใช้ 

สินค้าไทยที่จะตีตลาดต่างประเทศง่ายขึ้น รวมถึงการเพิ่มการท่อง

เที่ยวในประเทศไทยให้มากขึ้น

อย่างไรก็ดี ปรากฏการณ์สิ่งที่ต้องชื่นชมเป็นพิเศษคือ ท่าน

ทูต ไพศาล หรูพาณิชยกิจ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ที่ส่ง

เสริมได้ถูกจุด หลังจากเห็นข้อมูลเกี่ยวกับความนิยมในเรื่องความ

บันเทิงไทยในประเทศแถบลาตินอเมริกา ก็เริ่มเดินหน้าช่วยเอกชน

โปรโมตทันที นับเป็นวิสัยทัศน์ที่มองขาด และยังทำาหน้าที่ในการ

ช่วยโปรโมตไทยได้อย่างถูกทาง หากได้เข้าไปติดตามหน้าเพจของ

สถานทูตเม็กซิโก ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้าบันเทิงจากไทย

ต่อเนื่อง

นี่ถือเป็นการเจาะตลาดที่ได้ผล เพราะทางสถานทูตนั้นมี

การจัดกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงของไทยต่อเนื่อง มีการ

เปิดให้แข่งขันร้องเพลงไทย และกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยอีก

มากมาย ซึ่งนี่ถือเป็นการใช้ซอฟต์เพาเวอร์ในการแทรกซึมตลาด 

ซึ่งถือว่าเรื่องนี้ทางสถานทูตประเทศอื่นๆ รวมถึงรัฐบาลจะต้องกลับ

มาให้ความสำาคัญกับการส่งออกทางวัฒนธรรมที่มากขึ้น

เพราะจริงๆ แล้วอุตสาหกรรมบันเทิงไทยไม่ได้ตีตลาดใน

แถบลาตินเท่านั้น แต่ในปัจจุบันกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน

เกือบทุกชาติก็เริ่มตกหลุมสื่อบันเทิงไทย ไม่นับรวมญี่ปุ่น จีน หรือ

แม้กระทั่งเกาหลี รวมไปถึงในเอเชียใต้ อย่างอินเดียและศรีลังกา ที่

ก็ติดตามสื่อบันเทิงไทยเช่นกัน ดังนั้นจึงบอกได้ว่าตลาดยังเปิดกว้าง

อยู่มากทีเดียว

แต่สิ่งที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมบันเทิงของไทยขยายตัวไป

ได้ ไม่ใช่แค่เพียงการลงทุนและการทำาตลาดของภาคเอกชนเท่านั้น 

รัฐบาลจะต้องเข้ามามีบทบาทสำาคัญมากที่สุด ซึ่งจะต้องทำาตัวเป็น

โต้ โผใหญ่ในการสนับสนุนทุกช่องทางให้ภาคเอกชนเดินหน้าไปต่อ

ไม่ว่าจะเปิดเรื่องงบสนับสนุน, การเจาะตลาด หรือสร้าง

กิจกรรมโปรโมต ดังจะเห็นโมเดลอย่างประเทศเกาหลีใต้ ที่มีเจ้า

ภาพดูแลในเรื่องการส่งออกวัฒนธรรมเกาหลีอย่างครบวงจร อย่าง 

สถาบัน ‘The Korea Creative Content Agency’ หรือ ‘KOCCA’ 

ซึ่งมีหน้าที่ออกกฎระเบียบที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนา

เทคโนโลยี สนับสนุนภาคเอกชนโดยเฉพาะรายเล็กๆ ในการจัดตั้ง

ธุรกิจด้านเนื้อหาวัฒนธรรม รวมทั้งยังร่วมลงทุนและให้กู้ หน้าที่

ของ KOCCA ยังครอบคลุมไปถึงการสนับสนุนการขยายตลาด

วัฒนธรรมไปยังต่างประเทศเพื่อเป็นธุรกิจ โดยปัจจุบัน KOCCA 

ได้ ให้การส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม

อยู่ 12 ธุรกิจ ได้แก่ ระบบโทรทัศน์คลื่นดิจิทัล (Broardcasting), 

เพลง (Music), เกม (Game), การ์ตูน (Comics), ภาพเคลื่อนไหว 

(Animation), คาแร็กเตอร์ (Character licensing), แฟชั่น (Fashion), 

การขยายไปยังต่างประเทศ (Overseas expansion), เทคโนโลยี

วัฒนธรรม (Culture Technology R&D), การสร้างเนื้อหา สำาหรับ

คนรุ่นหลัง (Next-generation content), การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(Human Resource Development), การสร้างศูนย์สนับสนุนและ

เรียนรู้ด้านธุรกิจ (CKL Business support center & Academy)

เมื่อมีเคสให้เรียนรู้ เราเชื่อแน่ว่า เรื่องของความบันเทิง 

และความคิดสร้างสรรค์ของไทยนั้นไม่แพ้ใคร คนไทยมีดีเอ็นเอของ

ความเป็นศิลปินเต็มเปี่ยม เห็นได้จากสถาปัตยกรรม, อาหาร, ศิลปะ

การต่อสู้ รวมถึงการร้อง เล่น เต้น ไทยเราถือว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะ

ตัวที่โดดเด่นกว่าประเทศอื่นๆ ดังนั้นถ้าส่งเสริมถูกทาง ธุรกิจความ

บันเทิงของไทยมีสิทธิ์ขึ้นไปสูสีกับยักษ์ใหญ่ของเอเชีย อย่างเกาหลี 

จีน ญี่ปุ่นได้

เชื่อเถอะว่า ถ้าสามารถใช้ซอฟต์เพาเวอร์ที่มีเสน่ห์แบบ

ไทยๆ ได้ ประเทศของเราจะได้รับประโยชน์อีกมหาศาลเลยที

เดียว.

 กล้งวดวางแผงเข้าไปทุกที..ก็คู่มือนักลงทุนยุคดิจิทัล

เล่มใหม่ “วิธีลงทุนในโลกยุคใหม่” ผลงานเขียน

หนังสือเล่มแรกของ “เปโดร ณพวีร์ พุกกะมาน” 

นักลงทุนรุ่นใหม่และผู้ก่อตั้ง Creative Investment Space 

(CIS) สถาบันให้ความรู้ด้านนวัตกรรมการลงทุนรูปแบบใหม่..

ที่บรรดานักลงทุนต่างรอคอย ล่าสุดเจ้าตัวลงภาพปกหนังสือที่

เพิ่งคลอดหมาดๆ ออกมาเรียกน้ำา

ย่อยแล้ว..แหมมม..ต้องบอกว่า..แค่

เห็นหน้าปกก็แทบอดใจไม่ไหว เป็น

ต้องอยากหยิบมาดูมาอ่านตั้งแต่

แรก!! งานนี้..นักลงทุนไม่ว่าจะรุ่น

ไหนๆ เตรียมตัวควักกระเป๋าจับจอง

คัมภีร์ “วิธีลงทุนในโลกยุคใหม่” 

เล่มนี้ ได้เล้ยยย..อีกไม่นานเกินรอ!! 

เพราะแว่วมาว่า..กำาลังได้ฤกษ์ดีวาง

แผง เร็วๆ นี้แล้ว. 
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รัฐต้องลุยส่งออกธุรกิจบันเทิง

ได้ฤกษ์วางแผง 

เศรษฐกิจ

ใ

เ

ลลิตเทพ ทรัพย์เมือง

ณพวีร์ พุกกะมาน

โครงสร้าง เพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้า 

ทั้งนี้ การผลิตแผ่นพื้นและผนังคอนกรีตสำาเร็จรูป ด้วย

ระบบ Fully Automated หรือควบคุมการผลิตด้วยระบบ

อัตโนมัติ และบริหารงานก่อสร้างบนระบบ Building 

Information Modeling หรือ BIM ช่วยทำาให้เกิด

ความรวดเร็วและมิติที่แม่นยำาของชิ้นงาน ตั้งแต่

ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์และคำานวณค่า

ตามหลักวิศวกรรม การควบคุมแผนการผลิต

และเครื่องจักรภายในโรงงาน กระบวนการ

ผลิตที่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ จนกระทั่ง

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามความ

ต้องการของลูกค้าในเวลาอันสั้น 

 “ตลาดแผ่นผนังคอนกรีตสำาเร็จรูป

ยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่อเนื่อง มี

ปัจจัยสนับสนุนจากเทรนด์งานก่อสร้างที่มี

ลักษณะขายก่อนสร้างทีหลัง ทำาให้ผู้ประกอบ

การต้องการความรวดเร็ว ส่งผลให้การใช้แผ่นพื้น

และผนังคอนกรีตสำาเร็จรูปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของบริษัทควบคุมการผลิตด้วย

ระบบอัตโนมัติ และบริหารงานด้วย BIM ทำาให้มี

คู่แข่งทางตรงน้อยราย จึงมีความแตกต่างและได้

เปรียบกว่า” นายชาคริตกล่าว

นายชาคริต กล่าวว่า ในด้านสถานที่ตั้งของโรงงานยังเป็นข้อ

ได้เปรียบคู่แข่ง เพราะอยู่ในพื้นที่ที่รัฐให้การส่งเสริมการลงทุนและ

ผลักดันให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจและการคมนาคม จะเห็นว่าโครงสร้าง

พื้นที่ ถนน รถไฟฟ้า สนามบิน รวมไปถึงโรงพยายาล ที่มีการลงทุนใน

พื้นที่อีอีซีเป็นจำานวนมาก ประกอบกับอัตราการเติบโตของประชากร

ในพื้นที่อีอีซีก็มีค่อนข้างสูง จึงทำาให้เศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกมี

การเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโรงงานของบริษัทยังตั้งอยู่ใกล้

กับแหล่งวัตถุดิบ และโลจิสติกส์ที่เอื้ออำานวย  

ดังนั้นการนำาเทคโนโลยีมาใช้ทำาให้บริษัทสามารถลดต้นทุน

แรงงานได้ถึงประมาณ 50% ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการ

ก่อสร้างลงประมาณ 30% ส่งผลให้ต้นทุนรวมของการก่อสร้างลด

ลง 15% ช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าแรง และลดเวลาการ

ก่อสร้างลง  ทำาให้ลูกค้าที่เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และผู้รับเหมา

ก่อสร้างนิยมหันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมากขึ้น

นายชาคริต กล่าวบริษัทเตรียมติดตั้งเครื่องจักรใหม่  ซึ่ง

เป็นรายแรกที่นำาเทคโนโลยีนี้เข้ามาพัฒนาเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบการผลิต สามารถผลิต Precast 

Concrete ได้รวดเร็วมากขึ้น และสามารถ

ขยายกำาลังการผลิตเพิ่ม 5-10% นอกจากนี้ยัง

คาดว่าจะส่งผลให้อัตรากำาไรขั้นต้นปรับตัวดี

ขึ้น เนื่องจากสามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังเตรียมสร้างโรงงานแห่งที่ 2 

ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานแห่งเดิม สามารถ

รองรับกำาลังการผลิตได้ 720,000 ตารางเมตร

ต่อปี เบื้องต้นคาดโรงงานดังกล่าว

จะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเริ่ม

ดำาเนินการได้ช่วงไตรมาส 3/66 

โดยใช้งบลงทุนไม่เกิน 500 ล้าน

บาท ภายหลังจากนั้นจะทำาให้

กำาลังการผลิตรวมของบริษัทเพิ่ม

ขึ้นกว่า 1,400,000 ตารางเมตรต่อ

ปี ซึ่งมีผลเชิงบวกอย่างมีนัยสำาคัญ

ต่อผลการดำาเนินงาน

โดยในช่วงไตรมาส 4/64 

บริษัทรับงานใหม่เพิ่มขึ้นอีกจำานวน 8 

โครงการแนวราบ-แนวสูง มูลค่ารวม

ประมาณ 99 ล้านบาท ส่งผลให้ปัจจุบัน

มีมูลค่างานในมือ (Backlog) ที่ 1,192 

ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ในปี 64-66 

นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างเจรจากับลูกค้า

รายใหม่ อาทิ โรงแรม คอนโดมิเนียม 

ห้างสรรพสินค้า และกลุ่มลูกค้าพื้นที่ 

ซึ่งคาดจะได้ข้อสรุปช่วงต้นปี 65.

ป

นวัตกรรมพลิกงานก่อสร้าง

CPANEL พัฒนา AI ลดต้นทุนการผลิต

หตุที่เกิดกับเอเชียประกันภัยที่ต้องหยุดธุรกิจไป ถือว่าเป็น

กรณีแรกที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว คนส่วนใหญ่เข้าใจได้

แต่ถ้ารู้ทั้งรู้ แล้วประกันภัยกับ คปภ. เลือกจะ “ไม่

ทำาอะไร” ปล่อยให้ยอดเคลมสินไหมของกรมธรรม์ โควิด เจอ-จ่าย-

จบ เคลมจนความเสียหายเกินทุนที่เคยมี และมีผลกระทบต่อผู้ถือ

กรมธรรม์ โควิดที่ยังไม่ได้เคลม ผู้ถือกรมธรรม์ปกติที่ยังไม่ประสบ

เหตุให้เคลม รวมทั้งการควบคุมโรคระบาดของประเทศ และผลกระ

ทบต่อการท่องเที่ยวไทยและเศรษฐกิจไทย อาจต้องถามว่าเป็นการ 

“ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่ง

ผู้ใดโดยไม่ชอบ” แล้วหรือไม่?

เพราะในกรณีของเอเชียประกันภัย ผลกระทบก็เกิดขึ้นให้

เห็นชัดเจนแล้ว ผู้ถือกรมธรรม์ โควิดรายหลังๆ มีปัญหาในการเคลม

สินไหม เพราะกิจการเดินต่อไม่ไหว ความเสียหายเกินทุนไปแล้ว ใน

ที่สุดก็หวังแค่ว่า เคลมอีกไม่ได้ ก็ขอให้คืนเบี้ยในเวลาที่เหลือให้ครบ

ก็แล้วกัน

ที่แย่หนักกว่านั้นคือ ผู้ถือกรมธรรม์ปกติต้องถูกกระทบไปด้วย 

เพราะเกิดเหตุให้เคลมประกันไม่ทันการเคลมของกรมธรรม์ โควิด ซึ่ง

ก็น่าคิดว่า “ใครควรรับผิดชอบ?” การขายกรมธรรม์ขนาดเกินทุน

อยู่ภายใต้การกำากับดูแลของใคร? จริงๆ แล้วยังอาจยอมรับเข้าใจได้ว่า 

ช่วงที่ออก สถิติการระบาดของโควิดในประเทศไทยยังไม่หนักมาก เป็น

สัดส่วนต่ำากว่า 0.1% แต่เมื่อมีการระบาดหนัก พุ่งกว่า 50-60 เท่า ก็ควร

ที่จะทบทวนแล้วว่า กระทบฐานะของบริษัทประกันภัยหรือไม่? กระทบ

ต่อผู้ถือกรมธรรม์รายอื่นเพียงใด?

และเงื่อนไขกรมธรรม์ โควิดจูงใจให้ยอมติด หรือระวังการติดน้อย

ลง นั่นคือสาเหตุที่สัดส่วนผู้ติดเชื้อที่ถือกรมธรรม์สูงกว่าสัดส่วนผู้ติดเชื้อ

ที่ไม่ได้ถือกรมธรรม์ แต่ความเดือดร้อนไม่ได้จำากัดเฉพาะผู้ถือกรมธรรม์

ที่ติด แต่อาจระบาดไปถึงคนอื่น และผลกระทบต่อประเทศยังหนักกว่า

นั้น เพราะจำานวนคนติด ทั้งผู้ติดรายแรก และผู้ติดรายต่อๆ ไป กระทบ

ต่อสถิติการติดของประเทศ และนั่นน่าจะเป็นเหตุให้จำานวนผู้ติดของไทย

ต่อประชากร ณ จุดสูงสุดนั้นสูงกว่าอินเดีย ประเทศต้นกำาเนิดของการ

ระบาดโควิดสายพันธุ์เดลตาเสียอีก และหากพิจารณาการลดลงหลังจุด

สูงสุดของการติดเชื้อนั้น ของไทยก็ลดลงช้ากว่ามาก

การที่ยอดติดโควิดใหม่ยังลดลงช้า และมีความเสี่ยงสูงที่จะพุ่ง

กลับไปเมื่อมีการระบาดระลอกใหม่ โดยเฉพาะสายพันธุ์ โอมิครอน อาจ

ทำาให้รัฐบาลต้องเตรียมมาตรการคุมเข้มงวดขึ้นอีกหรือไม่? ประเทศ

ต่างๆ จะยังถือว่าไทยเป็นประเทศเสี่ยง และไม่กลับมาเที่ยวไทยเหมือน

เดิมหรือไม่ ?

เมื่อเราพิจารณาการติดเชื้อของประเทศต่างๆ ตอนพุ่งขึ้น คล้ายๆ 

กับตอนลงมา จะเห็นว่าของไทยลดลงช้ากว่าหลายๆ ประเทศลดลงช้า

กว่าสหรัฐ อินเดีย และสหราชอาณาจักร อย่างมีนัยสำาคัญ และหาก

พิจารณาว่า เมื่อวัคซีนมีกำาลังอ่อนลง จะทำาให้ยอดติดพุ่งเหมือนต่าง

ประเทศอีกหรือไม่? ไทยทนเชื่อว่าปัญหาวิกฤตโควิดนี้ กระทบคนไทย

ด้านเศรษฐกิจหนักที่สุดในรอบหลายสิบปี เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วม

มือกันอย่างบูรณาการ ไม่ใช่เพียงคิดว่า “ไม่ทำาอะไร” ปลอดภัยกว่า 

แต่ภาระที่ต้องระวังไม่ให้เป็นการ “ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยไม่ชอบ” ด้วย

และแน่นอน เจ้าหน้าที่ผู้กำากับดูแลก็ต้องระวังไม่ “ปฏิบัติ

หน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยไม่ชอบ” 

เช่นกัน แต่หากประกันภัยและ คปภ.จะมองว่า

การยกเลิกกรมธรรม์ในเวลาที่เหลือ (ประมาณครึ่งหนึ่งของ

เวลา) โดย “คืนเบี้ยประกัน” ในส่วนที่เหลือ ก็เป็นธรรมต่อผู้ถือ

กรมธรรม์ โควิดพอเพียง

โดยเฉพาะอาจมีเงื่อนไขให้บริษัทประกันภัยได้รับผิดชอบต่อ

ทุกเคลมของกรมธรรม์ก่อนวันเวลาที่ยกเลิก พร้อมเพิ่มทุนให้พอเพียง

กับภาระกรมธรรม์ โควิด และกรมธรรม์อื่นๆ เท่ากับเป็นการจูงใจที่

ฉลาดและเป็นธรรม เพื่อปกป้องผู้ถือกรมธรรม์ทุกราย ไม่ใช่เฉพาะ

กรมธรรม์ โควิดด้วย

รวมทั้งอาจจะวัดว่า ภาระจ่ายค่าสินไหมดูแลกรมธรรม์สูง

กว่าทุนก่อนออกกรมธรรม์ โควิด ก็เป็นการปกป้องผู้กำากับดูแลว่า 

หากไม่ให้แรงจูงใจ และบริษัทต้องปิดไปตามเอเชียประกันภัยนั้น ผู้

ถือกรมธรรม์ โควิดในเวลาที่เหลือก็ไม่ได้รับการปกป้อง โดยอาจไม่

ได้เบี้ยคืนด้วย และผู้ถือกรมธรรม์อื่นๆ ก็จะได้รับการปกป้องอย่าง

เป็นธรรม

ความจริงทุกอย่างประจักษ์ชัดแล้ว ภาพของการแพร่ระบาด

ระลอกใหม่ก็มีข้อมูลที่ทำาให้เราวางมาตรการป้องกันล่วงหน้าได้ ถ้ายัง

เลือกจะ “ไม่ทำาอะไร” และปล่อยให้ประกันภัยล้มอีก ผู้ถือกรมธรรม์

ปกติเสียหายอย่างไม่เป็นธรรม ประเทศไทยมียอดติดโควิดระลอกใหม่

พุ่งอีก ประกันภัยกับ คปภ.ต้องรับผิดชอบหรือไม่.

ถ้าประกันภัยล้มอีก ผู้ถือกรมธรรม์ปกติเสียหาย

ไทยติดโควิดระลอกใหม่ ประกันภัยกับ คปภ.ต้องรับผิดชอบ?!

ไไทยทนไ

เ

ชาคริต ทีปกรสุขเกษม
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7เศรษฐกิจ

ลุ้นเปิดให้บริการสนามบินเบตงต้นปี 65

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยความ

คืบหน้าการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา ว่า 

ขณะนี้กำาลังเร่งรัดให้ดำาเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

เปิดบริการท่าอากาศยานเบตงให้ได้ข้อสรุปทุกเรื่องโดยเร็ว 

เบื้องต้นแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.การออกใบรับรองการดำาเนิน 

งานสนามบินสาธารณะ เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการเที่ยว

บินพาณิชย์ได้ และ 2.การเปิดให้บริการ ได้มอบให้ ทย.เร่ง

เจรจากับศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.

บต.) เพื่อขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) ยืนยันว่า

กระทรวงคมนาคมพร้อมเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตงอยู่

แล้วตาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ระบุ

ว่าจะสามารถเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตงได้อย่างเต็มรูป

แบบในเดือน ม.ค.2565

ธกส.นัดโอน 5.19 หมื่นล้านบาทให้เกษตรกร

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการ 

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ระหว่าง

วันที่ 13-17 ธ.ค.2564 ธ.ก.ส.จะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร

โดยตรง ในโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนา

คุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ส่วน

เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือซึ่งเป็น 

กลุ่มใหญ่จะเริ่มโอนในวันที่ 14-17 ธ.ค.2564 โดยมีเกษตรกร

ที่ได้รับเงินจำานวน 4.45 ล้านครัวเรือน เป็นเงิน 51,988 ล้าน

บาท เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอป

พลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความ

แจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณี

ที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึงสามารถเบิก

ถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส.ทั่วประเทศ

รฟท.จัดเวทีรับฟังแนวทางพัฒนาหัวลำาโพง

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำานวยการศูนย์ประ 

ชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กรณีที่มี

ตัวแทนจากหลายฝ่ายแสดงความเป็นห่วงถึงแนวทางการ

พัฒนาพื้นที่ของสถานีหัวลำาโพงจะส่งผลกระทบต่อการเดิน

ทางโดยรถไฟของประชาชน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงปัญหา

ดังกล่าว พร้อมแสดงความห่วงใยไปถึงพี่น้องประชาชน โดย

สั่งการให้รวบรวมทุกปัญหาความเดือดร้อน ความคิดเห็น และ

ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน นำามาประกอบการพิจารณาเพื่อ

หาแนวทางการเดินรถเข้าสถานีหัวลำาโพงที่เหมาะสม เพื่อให้

ส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด และเป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวมมากที่สุด จะมีการเปิดเวทีสาธารณะรูปแบบออนไลน์

ในวันที่ 14 ธ.ค.2564

ปลื้มอุตฯ รถปี 64 แนวโน้มโต 15%

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า 

การผลิตยานยนต์มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีค่ายรถยนต์หลายบริษัทหัน

มาให้ความสนใจเพิ่มการลงทุนในประเทศไทย แสดงให้เห็น

ว่านักลงทุนมีความเชื่อมั่นศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์

และชิ้นส่วนในประเทศไทย และนโยบายของรัฐบาล โดย

ตลาดในประเทศและตลาดส่งออกฟื้นตัว มีแนวโน้มขยายตัว

ที่ดี คาดว่าการผลิตในปี 2564 รวม 1.6 ล้านคัน ขยายตัว 

15% และปี 2565 คาดว่าการผลิตจะขยายตัวอยู่ที่ 1.7 ล้าน

คัน สำาหรับบริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี เป็นหนึ่งในผู้ลงทุน

ในอุตสาหกรรมยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย มีมูลค่า

การลงทุนสะสมกว่า 3,400 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 

100,000 ล้านบาท.

กบข.ฟันธงเฟดลุยขยับดอกเบี้ย
แก้ปมเฟ้อกระฉูด/แนะปรับพอร์ตลงทุนชู‘ทองแดง’แจ่มสุด

นางศรีกัญญา ยาทิพย์ 

เลขาธิการคณะกรรมการกองทุน

บำาเหน็จบำานาญข้าราชการ (กบข.) 

เปิดเผยว่า สถานการณ์อัตราเงิน                                         

เฟ้อในหลายประเทศอยู่ในระดับ

สูงและสูงกว่าประมาณการอย่างต่อ

เนื่อง โดยเฉพาะเหตุจากอุปสงค์

ส่วนเกินในสหรัฐ และกดดันให้

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ลด

ความผ่อนคลายนโยบายการเงิน                                              

(tapering) และเปลี่ยนเป็นตึงตัว 

(tightening) เร็วขึ้น ซึ่งในช่วง

กลางเดือน ธ.ค.นี้ (วันที่ 14-15)                                              

จะมีการประชุมของคณะกรรม 

การนโยบายการเงินของธนาคาร

กลางสหรัฐ (FOMC) โดย กบข.

ได้มีการติดตามการประชุมอย่าง

ใกล้ชิด และมองว่าเฟดจะปรับ

ท่าทีเป็นเข้มงวด (hawkish) มาก

ขึ้น สอดคล้องกับท่าทีของนาย 

Jerome Powell ประธานเฟดใน

การแถลงการณ์สภาวะเศรษฐกิจ

ต่อคณะกรรมาธิการการธนาคาร

ประจำาวุฒิสภาเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ที่

ผ่านมา

ทั้งนี้ คาดว่าเฟดมีแนวโน้ม

ที่จะดำาเนินการ taper เร็วขึ้นเป็น

มากกว่า 15 พันล้านดอลลาร์ต่อ

เดือน ทำาให้มาตรการผ่อนคลาย

การเงิน (QE) สิ้นสุดลงระหว่าง

ไตรมาสที่ 2/2565 ตามด้วยการ

เพิ่มอัตราดอกเบี้ยประมาณ 2 

ครั้งในช่วงครึ่งหลังของปีเดียวกัน 

ไทยโพสต์ • “กบข.” จับตาประชุมเฟด วันที่ 14-15 ธ.ค.2564 คาด

ขยับดอกเบี้ยเร็วขึ้น หวังลดแรงกดดันอัตราเงินเฟ้อกระฉูด ห่วงโอมิ                                                 

ครอนกระทุ้งปัญหา supply disruptions อยู่ยาว พร้อมแนะปรับพอร์ต

ลงทุน หันถือสินทรัพย์ที่ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ ชู “หุ้นสินค้า

โภคภัณฑ์” แจ่มสุด รับอานิสงส์เฟ้อพุ่งเต็มสูบ

ขณะเดียวกันมองว่าธนาคารกลาง

ของประเทศอื่นที่สำาคัญ เช่น สห

ราชอาณาจักร แคนาดา และ

ออสเตรเลีย ต่างมีท่าทีหยุดการ

ผ่อนคลายหรือปรับเป็นเข้มงวด

เพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ

ระดับสูงด้วยเช่นกัน

โดยในเดือน ต.ค.2564 

อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคท่ัวไป (head-                                 

line CPI) ของสหรัฐแตะระดับ 

6.2% โดยปรับสูงขึ้นตามลำาดับ

และมากกว่าประมาณการโดย

ทั่ ว ไปนับตั้ งแต่ช่ วง ไตรมาสที่  

2/2564 ประกอบกับในช่วงต้น

เดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา ตลาดซื้อขาย

ล่วงหน้า (Futures) ของพันธบัตร

รัฐบาลสหรัฐได้ประเมินว่าเฟดจะ

ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายถึงเกือบ 

3 ครั้งภายในปีหน้า

“กบข.คาดว่าอัตราเงินเฟ้อ

ในระดับสูงจะมีความยืดเยื้ออีก

นานแค่ไหน อย่างไรนั้น น่าจะ

ได้ เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นใน

ระยะถัดไป หรือเข้าสู่ปี 2565                     

จากการพิจารณา รวมถึงการปรับ                            

สมดุลระหว่างอุปสงค์ส่วนเกิน

และอุปทานส่วนขาดในภาคส่วน                                

ต่างๆ ของเศรษฐกิจ ส่วนอุปสงค์

ส่วนเกินที่เป็นตัวเร่งเฟดมากกว่า

อุปทานส่วนขาดนั้นยังคงส่งสัญ                          

ญาณต่อไปในหลายตัวเลขเศรษฐ 

กิจ เช่น ยอดค้าปลีก ยอดคำาสั่ง

ซื้อสินค้าไม่คงทน เป็นต้น อีกทั้ง

ความไม่แน่นอนจากการกลายพันธ์ุ

ของโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์

โอมิครอนที่อาจมีผลให้ supply 

disruptions ยาวนานยิ่งขึ้น” นาง

ศรีกัญญากล่าว

นาศรีกัญญากล่าวอีกว่า ใน

ด้านการลงทุน กบข.มองว่าต้อง

ให้ความสำาคัญมากขึ้นต่อการถือ

ครองสินทรัพย์ และการปรับการ

จัดสรรพอร์ตการลงทุนที่สามารถ

ช่วยป้องกันความเสี่ยงอัตราเงิน 

เฟ้อได้ ได้แก่ สินค้าโภคภัณฑ์ อาทิ 

ทองแดง เป็นต้น ซึ่งเหมาะสมต่อ

ภาวะที่อัตราเงินเฟ้อผู้ผลิตของ

จีนอยู่ในระดับสูง หุ้นกลุ่มที่ได้รับ

ผลบวกจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 

ส่วนด้านตราสารหนี้ เน้นกลยุทธ์

ที่ รองรับการปรับขึ้นของอัตรา

ดอกเบี้ยระยะสั้นและกลาง

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้าน้ี กบข.

ได้ปรับแผนการลงทุนใหม่คือ แผน

หุ้น 65 และแผนหุ้นต่างประเทศ 

เพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้กับ

สมาชิกมากขึ้น.

ศรีกัญญา ยาทิพย์

ประกาศ

การจายเงินปนผล

ของ

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)

เน� องดวยท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 ของบริษัท โรงพยาบาล                     

ไทยนครินทร จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดประชุมเม� อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564                

มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ในอัตรา หุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) ใหแก

ผูถือหุนของบริษัทฯ ที่มีช� อปรากฎ ณ วันกําหนดรายช� อผูมีสิทธิไดรับเงินปนผลใน

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยมีกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 15 ธันวาคม 

พ.ศ. 2564

จึงประกาศมาเพ� อทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(นายแพทยเจริญ มีนสุข)

ประธานกรรมการ

(นายแพทยเจริญ มีนสุข)

เศรษฐกิจแกร่ง ตลาดฟื้น

การผันผวนของดัชนีตลาดยังคงทำาให้นักลงทุน

กังวล แต่หากพิจารณาไตร่ตรองให้ดีๆ จะพบว่าตลาด

มีทิศทางที่ดีขึ้น ดูได้จากดัชนีที่อยู่ต่ำากว่า 1,600 จุด

เมื่อต้นเดือน ธ.ค.64 ที่ผ่านมา ได้ขยับปรับขึ้นมายืน

เหนือ 1,600 จุดได้มั่นคงมากขึ้น ทั้งๆ ที่ยังมีแรงกด

จากการขายหุ้นของนักลงทุนต่างชาติก็ตาม แสดงว่า

แรงซื้อในประเทศดีขึ้น มีความเชื่อมั่นกับตลาด

ที่มีแนวโน้มดี และมองจากการขายของนักลงทุน

อย่างหักโหมมาก่อนหน้า ทำาให้มองว่าแรงขายจะ

เริ่มเบาบางลงในระยะต่อไป โดยเฉพาะเมื่อเข้า

ใกล้เทศกาลปลายปี ซึ่งจะมีวันหยุดในช่วงเทศกาล

คริสต์มาสและปลายปี เมื่อกำาลังขายลด ในขณะที่

กำาลังซื้อจะเพิ่ม ทั้งจากเงินไหลเข้ากองทุนเพิ่ม จะ

ทำาให้ยังคงมีแรงซื้อที่หนาแน่น จึงน่าจะเกิดผลบวก

กับตลาด และสิ่งที่สำาคัญและเป็นปัจจัยที่จะกระตุ้น

การลงทุนมากขึ้นคือ การที่เศรษฐกิจไทยยังคงมีการ

เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง เห็นได้ชัดจากการส่งออกที่

ยังคงเติบโตในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง และผลจากการ

เปิดประเทศทำาให้ธุรกิจการท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัว

มากขึ้น จะเกิดผลดีทำาให้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ จะมี

การเติบโตมากไปด้วย

ดังนั้นแม้ว่าจะยังมีแรงกดดันจากการเล่นเก็ง

กำาไรในตลาดอยู่มากก็ตาม แต่เมื่อพื้นฐานธุรกิจและ

เศรษฐกิจแข็งแกร่งมากขึ้น ทำาให้ธุรกิจจะกลับมา

มีกำาไรสูงขึ้น ย่อมจะเกิดผลดีกับการลงทุนในตลาด 

ไม่ว่าจะมองในด้านธุรกิจที่จะมีพื้นฐานที่ดี ทำาให้มี

มูลค่าหุ้นสูงขึ้น และผลจากการมีกำาไรสูงจะทำาให้

ธุรกิจมีการจ่ายเงินปันผลสูงตามผลประกอบการ จึง

เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนเพิ่ม มองหุ้นที่ยังมีราคา

ต่ำากว่าพื้นฐานจริงจะได้รับความสนใจในการลงทุน

มากกว่าเดิม แรงกดจากการเก็งกำาไรจะไม่ทำาให้ดัชนี

ตลาดตกต่ำาได้อีก แต่มองเป็นโอกาสและจังหวะที่ดี

ในการทยอยเลือกลงทุนมากกว่า ซึ่งนักลงทุนจะต้อง

ยึดหลักการลงทุนที่มั่นคง ไม่หวั่นไหวกับความผันผวน

ของตลาดมากเกินไป ก็จะสามารถเลือกลงทุนได้ดี 

โดยเฉพาะการลงทุนในระยะยาวจนถึงปีหน้า 2565 

จะได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นมาก เพราะขณะนี้มีการ

ออกมาประเมินกันมากขึ้นว่าเศรษฐกิจปีหน้า 2565 

จะมีการเติบโตสูงกว่าปี 2564 นี้มาก โดยปี 2564 

เศรษฐกิจจะโตไม่เกิน 1% แต่ปีหน้า 2565 เศรษฐกิจ

จะโตได้ 4% จึงเป็นคำาตอบชัดเจนว่าการลงทุนใน

ระยะยาวจะได้ความคุ้มค่ามากกว่า จึงควรทยอย

เลือกลงทุนต่อไป.

หุ้นเด่นประจำาสัปดาห์

PTTGC การแกว่งตัวของราคาหุ้น PTTGC 

พูดได้ว่ายังอยู่ในกรอบต่ำามาก แม้จะมองว่ามีการ

ขยับตัวขึ้นบ้างบางช่วงเวลา แต่ก็เป็นการขึ้นที่น้อย                                                                      

เกินไป ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าที่ผ่านมา ผลจาก

การราคาน้ำามันตกต่ำาในปี 2563 ได้ฉุดให้ราคา

หุ้น PTTGC ตกอยู่ในระดับมานานจนเกิดความคุ้น

เคย และคิดว่าราคาปกติควรอยู่ระดับนี้ เป็นการ

ประเมินจากความรู้สึกที่เคยชินมานานนั่นเอง แต่

ไม่ใช่เหตุผลที่ดีในการประเมินและการลงทุน เพราะ

เมื่อมาพิจารณาด้วยเหตุผลที่แท้จริงของการลงทุน

กลับพบว่าธุรกิจกำาลังดีขึ้น เติบโตสูงและมีกำาไรมาก 

ดังนั้นการที่ราคาหุ้นยังคงแกว่งตัวอยู่ระดับเดิมที่

ต่ำามากๆ ย่อมไม่ใช่ราคาที่เหมาะสม กลับมองเป็น

ราคาหุ้นที่ถูกกดต่ำาเกินจริงมากเกินไป จึงจะมีผล

ให้เหมาะกับการกลับมาพิจารณาลงทุนมากกว่า ก็

ไม่ต้องคิดอะไรมากในปัจจุบัน แค่มาพิจารณาธุรกิจ

และผลประกอบการว่าเป็นอย่างไรก็พอแล้ว จริงอยู่

ที่ปีกลาย 2563 ผลประกอบการของ PTTGC ตกต่ำา

มากจากปี 2562 ที่ยังมีกำาไร 11,682.08 ล้านบาท 

มาปี 2563 กำาไรลดลงเหลือแค่ 199.61 ล้านบาท 

คงไม่ต้องคิดว่ากำาไรตกต่ำามากเพียงใด แค่ดูตัวเลขก็

ชัดเจนว่ากำาไรตกต่ำามากๆ ทำาให้นักลงทุนส่วนมาก

จะคิดว่าปี 2564 แม้จะดีอย่างไร กำาไรก็คงเพิ่มไม่

มาก นั่นเป็นการคิดที่ผิดอย่างมากมาย เพราะผลจริง

ออกมาแค่ 9 เดือนแรกของปี 2564 PTTGC ก็มีกำาไร

สูงถึง 41,734.81 ล้านบาทไปแล้ว พูดง่ายๆ ก็คือ

กำาไรเพิ่มจากกำาไรในปี 2563 เกือบ 20 เท่าตัว แค่

นี้ก็ชัดเจนมากว่าราคาหุ้นควรจะปรับขึ้นมากเพียง

ใด เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น ก็ลองมาประเมินผล

กำาไรในปี 2564 เสียก่อน แค่ประเมินอย่างต่ำาๆ ว่า

มีกำาไรรวมแค่ 50,000 ล้านบาท ยังได้กำาไรต่อหุ้นที่ 

11.089 บาท เมื่อใช้พีอี 10 เท่าประเมินจะได้ราคา

ที่ 110.89 บาท แต่ราคาหุ้นในตลาดอยู่แค่ 58.25 

บาท จึงมี up side ได้อีกมากถึง 90.36% โดยจะ

ได้เงินปันผลประมาณ 5.58% ด้วย แค่นี้ก็น่าลงทุน

มากแล้ว แต่ยังไม่พอเมื่อดูมูลค่าหุ้นตามบัญชีของ 

PTTGC ปัจจุบันที่อยู่สูง 69.48 บาท สูงกว่าราคาหุ้น

ในตลาดประมาณ 19% เท่ากับยืนยันว่าราคาหุ้นยัง

ต่ำาเกินจริงอยู่มาก  

RCL จากการส่งออกของไทยที่ดีในปี 2564 

ทำาให้ธุรกิจการขนส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีการเติบโต

อย่างต่อเนื่อง และพบว่าการขนส่งทางเรือมีการ

เติบโตสูงมาก แสดงว่าในช่วงเกิดวิกฤตโรคระบาด 

การขนส่งทางเรือได้รับความนิยมสูงมาก เพราะจะ

ไม่มีปัญหาขั้นตอนมากมายเหมือนการขนส่งด้านอื่นๆ 

จึงพบว่าบรรดาธุรกิจขนส่งทางเรือในปี 2564 เติบโต

สูงขึ้นแบบก้าวกระโดด กลายเป็นธุรกิจที่เติบโตสวน

กระแสอย่างมาก ซึ่งนักลงทุนควรจะทำาความเข้าใจให้

ดี จะได้ไม่พลาดการลงทุนที่ดีต่อไป ดูอย่าง RCL ในปี 

2563 ที่ผ่านมาก็มีการเติบโตของธุรกิจอย่างเด่นชัดมา

แล้วจากปี 2562 ที่บริษัทยังมีผลประกอบการขาดทุน

ถึง 491.75 ล้านบาท มาปีกลาย 2563 กลับทำากำาไร

ได้มากถึง 1,744.79 ล้านบาท เห็นได้ชัดเจนว่าธุรกิจ

ดีขึ้นมาก มาปี 2564 นี้ 9 เดือนพบว่าธุรกิจยิ่งมีผล

ประกอบการดีขึ้นมาก โดยทำากำาไรได้แล้วถึง 9,861.82 

ล้านบาท นอกจากจะมีกำาไรสูงจากช่วงเดียวกันของปี

ก่อนมากถึง 1,936% แล้ว ยังมีกำาไรสูงกว่าปีก่อนเกือบ 

5 เท่าอีก ทำาให้สามารถประเมินได้ว่าปี 2564  RCL 

คงจะมีกำาไรสูงถึง 13,000 ล้านบาทได้ ก็จะมีกำาไร

ต่อหุ้นที่ 15.69 บาท เพียงใช้พีอีแค่ 10 เท่าประเมิน

ราคาจะได้ที่ 156.90 บาท แต่กลับพบว่าราคาหุ้นใน

ตลาดอยู่แค่ 45.50 บาท จึงยังมี up side ได้อีกมาก

ถึง 244.84% และน่าจะได้เงินปันผลสูงถึง 10.99% อีก

ด้วย ทำาให้ยังน่าลงทุน

AP เป็นอีกหุ้นที่น่าจับตามาก เพราะแม้จะมี

การประเมินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะไม่เติบโต แต่

กลับพบว่า AP มีผลประกอบการสวนตลาด โดย

เติบโตมาตั้งแต่ปีกลาย 2563 โดยมีกำาไรสูงถึง 

4,226.54 ล้านบาท กำาไรเพิ่มจากปี 2562 37.78% 

นับเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตสวนกระแสตลาด มา

ปี 2564 สภาวการณ์ของโรคระบาดยังดูไม่ดี ยังคง

มีการระบาดจากเชื้อกลายพันธุ์ จึงมีความวิตกกลัว

แต่ละประเทศจะกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์อีก 

แต่ดูแล้วคงมีเพียงบางประเทศที่จะใช้มาตรการล็อก

ดาวน์ เพราะรู้แล้วว่าจะมีผลเสียมากมายอย่างไร 

ประกอบกับมีวัคซีนเข้ามาต้านโรคได้มากขึ้น ทำาให้

ประเทศต่างๆ ยังคงต้องการเปิดประเทศต่อไป มี

ผลให้เศรษฐกิจโดยรวมยังจะเติบโตได้มากขึ้น ทำาให้

ธุรกิจอสังหาฯ ก็มีการฟื้นตัวเช่นกัน ยิ่งรัฐมี

การผ่อนคลาย LTV ธุรกิจก็จะเติบโตได้สูง

กว่าที่ผ่านมา เมื่อมาดู AP พบว่าเป็นธุรกิจ

ที่ควรจับตามาก เพราะสามารถทำากำาไรสวน

กระแสตลาดได้มาตั้งแต่ปีกลาย (2563) จึง

เป็นธุรกิจที่มองสดใส มาปี 2564 นี้ดูจาก

กำาไรในช่วง 9 เดือนแรกทำาได้ที่ 3,548.96 

ล้านบาท กำาไรยังสูงกว่าช่วงเดียวกันของปี

ก่อน 8% คาดว่าตลอดปี 2564 คงจะทำากำาไร

ได้ที่ 4,500 ล้านบาท จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 1.43 

บาท เมื่อประเมินราคาด้วยพีอี 10 เท่าจะได้

ราคาที่ 14.30 บาท แต่ราคาหุ้นในตลาดอยู่

แค่ 9.40 บาท จึงมี up side ได้อีกมากถึง 

52.13% และจะได้เงินปันผลที่ 5.32% ด้วย 

ที่สำาคัญคือมูลค่าหุ้นตามบัญชีของ AP อยู่ที่ 

10 บาท สูงกว่าราคาหุ้นในตลาด จึงเป็นหุ้น

ที่ยังน่าลงทุนมาก.

9/12/64

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 4,114.63 4,931.49 -816.86
 6,870.16 6,238.97 631.20
 30,883.74 31,486.59 -602.86
 27,843.22 27,054.71 788.51

69,711.75
-0.13

1,618.23
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.97 33.69
ยูโร 37.22 38.21
ปอนดสเตอรลิง 43.26 44.45
เยน (100 เยน) 28.81 29.66
หยวนจีน 4.95 5.35
ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,200 28,300
ทองรูปพรรณ 27,697 28,800
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

อยุธยา • โออาร์ทุ่ม 850 ล้าน

ลุยขยายกำาลังการผลิตกาแฟ

เพิ่มเป็น 10,000 ตันต่อปี รอง 

รับแผนขยายสาขา 5,000 แห่ง

ในปี 66 พร้อมเปิดตัว “ซูเปอร์

แอป” รองรับกับวิถีชีวิตไลฟ์

สไตล์ ฟุ้งเข้าถึงลูกค้าได้ทุกกลุ่ม

น.ส.จิราพร ขาวสวัสดิ์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ปตท.น้ำ ามันและการค้ าปลีก 

จำากัด (มหาชน) หรือโออาร์ เปิด                                                   

เผยว่า การประชุมคณะกรรม 

การ เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมานั้น

ได้อนุมัติแผนการขยายโรงงาน

ระยะที่ 3 มูลค่า 850 ล้านบาท 

คาดในปี 2567 จะแล้วเสร็จและ

สามารถเดินเครื่องผลิตได้ ทั้งนี้

การขยายกำาลังการผลิตดังกล่าว

จะทำาให้กำาลังการผลิตกาแฟ          

ของอเมซอนเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 

ตันต่อปี จากปัจจุบันมีกำาลังการ

ผลิต 4,500 ตันต่อปี

“โรงงานแห่งที่ 3 นี้จะ

แตกต่างจากโรงงานเดิมที่เป็น

ระบบคั่ว แต่แบบใหม่จะใช้

ความร้อนเป่า ซึ่งจะทำาให้เมล็ด

กาแฟได้รับความร้อนทั่วทั้ง

เมล็ด ปัจจุบันอเมซอนใช้เมล็ด

กาแฟจากในประเทศทั้งหมด 

ไม่มีการนำาเข้า อย่างไรก็ตาม 

ในอนาคตสถานีบริการน้ำามัน

ของ ปตท.นั้นจะสามารถตอบ

สนองผู้บริ โภคได้ตามความ

ต้องการ รองรับกับวิถีชีวิตไลฟ์

สไตล์” น.ส.จิราพรกล่าว

น.ส.จิราพรกล่าวว่า โอ

อาร์มีแผนเปิดตัวซูเปอร์แอป 

ซึ่งจะเป็นแอปพลิเคชัน “Café 
Amazon Application” ที่ตอบ

โจทย์ ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค 

และเข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่มอายุ                                      

สามารถสั่งเครื่องดื่มและจ่าย                                    

เงินผ่านแอปด้วยบริการ Mobile 

Order & Pay กดสั่งเครื่องดื่ม

บนแอปพลิเคชันจากหน้าจอ

สมาร์ทโฟน และยังสามารถ

เลือกระดับความหวาน และ

เลือกเพิ่มท็อปปิ้งได้ เสมือนการ

ไปสั่งกับพนักงานที่ร้าน พร้อม

สามารถจ่ายเงินแบบ Cashless 

สะดวกสบาย สามารถเลือกได้

หลายช่องทางทั้งบัตรเครดิต 

เดบิต.

ORทุ่ม850ล.ผลิตกาแฟเพิ่ม

รับรางวัล • นางสาววนิดา เมธาธนากร รองผู้อำานวยการแผนกปฏิบัติการบิน ฝ่ายงานจัดการและการ

วางแผน และผู้จัดการฝ่ายพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน แจ้งว่า สายการบินไทยเวียตเจ็ทขึ้นได้รับรางวัล 

“สายการบินที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นมิตรมากที่สุด (Most Passenger-Friendly Cabin Crew 

2021)” จากนิตยสารอินเตอร์เนชั่นแนล ไฟแนนซ์ แมกกาซีน กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ตอกย้ำาค่า

นิยมหลักของสายการบินในการให้บริการที่ “สนุกสนานและเป็นมิตร” มุ่งสู่การเป็นสายการบินที่เป็นเลิศ

ด้านบริการอย่างแท้จริง.
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8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

การศึกสงครามของบ้านเมือง
ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์

ถึงรัชสมัยของพระองค์
ยังคงมีการรุกรานกันอยู่เนืองๆ

โปรดให้สมเด็จพระบวรราชเจ้า
มหาเสนานุรักษ์ เป็นแม่กอง

ก่อสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ที่ปาก
ลัด (พระประแดง) สร้างป้อมปีศาจ
ผีสิง ป้อมราหู และป้อมศัตรูพินาศ 
แล้วให้อพยพครอบครัวมอญจาก 
ปทุมธานีมาอยู่ที่นครเขื่อนขันธ์

โปรดให้พระเจ้าลูกเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ 
เป็นแม่กองสร้างป้อมปราการ ผีเสื้อสมุทร ป้อม

ประโคนชัย ป้อมนารายณ์ปราบศึก ป้อม
กายสิทธิ์ ที่เมืองสมุทรปราการด้วย

โปรดให้พระเจ้าน้องยาเธอ
กรมหมื่นศักดิพลเสพ ไปคุมงาน

ก่อสร้างป้อมเพชรหึงส์
ที่เมืองนครเขื่อนขันธ์

ตลอดจนสร้างเมืองหน้าด่าน
และป้อมปราการต่างๆ เพื่อป้องกันมิให้

ข้าศึกเข้ามาถึงพระนครโดยง่าย

ทรงดูแลทุกข์สุข
ราษฎร การศึกในสมัยรัชกาลที่ ๒ มีขึ้นหลายครั้ง ตั้งแต่ทรงครองราชย์ได้ ๒ เดือน พระเจ้า

ปดุง กษัตริย์พม่า แต่งตั้งอะเติ้งหงุ่น และสุเรียงสาระกะยอเป็นแม่ทัพมาทำาศึกกับไทย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงส่ง
กองทัพลงไปช่วย ตีทัพพม่าแตกพ่ายทั้งสองทัพ

พุทธศักราช ๒๓๖๓ พระเจ้าปดุงสวรรคต 
พระเจ้าจักกายแมงได้สืบราชสมบัติ ยกทัพ
มาตีไทย สมคบกับพระยาไทรบุรีที่มีใจเอน
เอียงข้างพม่า พอทราบว่าไทยจัดเตรียมรับ
ศึกเข้มแข็งก็กริ่งเกรงจะรบแพ้ จึงยุติไป อีก 
๓ ปีต่อมาได้ชักชวนพระเจ้ามินมาง กษัตริย์
ญวนร่วมรบ ญวนมิได้ร่วมด้วย เพราะเผชิญ
สงครามกับอังกฤษ จนต้องเสียอิสรภาพ    

จึงมิได้มาตีไทยอีกเลย

มีพระอัจฉริยภาพด้านการ
ปกครอง เชี่ยวชาญการบริหาร                      

และการปกครอง

ทรงแต่งตั้งมอบหมายข้าราชการ
ที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้รับหน้าที่

โดยทรงเลือกผู้ที่มีความรู้ความ
สามารถเป็นเลิศ ทั้งพระอนุชา พระ
ราชโอรส และพระราชวงศ์ชั้นสูง

โปรดให้พระเจ้าลูกเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ 
พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ กำากับราชการกรมท่า 
กรมพระคลังมหาสมบัติ กรมพระตำารวจว่าความ

ฎีกา และว่าราชการต่างพระเนตรพระกรรณ.

อะเติ้งหงุ่นยกทัพเรือเข้ามาตีทางหัวเมืองชายทะเลตะวันตก คือเมือง
ตะกั่วทุ่ง ตะกั่วป่า แล้วตรึงกำาลังล้อมเมืองถลางไว้

ส่วนแม่ทัพสุเรียงสาระกะยอ ยกกำาลังมาทางบก เข้าตี
หัวเมืองด้านทิศใต้ ยึดเมืองมะลิวัลย์ ระนอง และกระบี่

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

‘พัชรวุฒิ-ลัลน์ลลิน’ ครองแชมป์เทนนิสเทนส์ 

เมืองทอง • การแข่งขันเทนนิสเด็กและเยาวชน เก็บคะแนนสะ                   

สมอันดับประเทศไทย (อันดับเทนนิส เทนส์) ระดับเกรด 2 ราย 

การ “เทนนิส เทนส์ จูเนียร์ เซอร์กิต 2021” ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์พัฒ 

นากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 12 

ธ.ค.2564 เป็นรอบชิงชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทชาย

เดี่ยว พัชรวุฒิ อานันทนะสุวงศ์ นักเทนนิสจาก กทม. ชนะ ณัฐ

ภาคย์ สูงเลิศส่งฟ้า นักเทนนิสจากนครปฐม ปรากฏว่า พัชรวุฒิ

ได้การหวดที่แน่นอน ทำาให้คว้าชัยไปด้วยสกอร์ 5-3 ได้แชมป์ไป

ครอง ในขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยว แชมป์ได้แก่ ลัลน์ลลิน วโรท

ยานนท์ จาก กทม. ที่หวดชนะ อินทิรา วัชรสินธุ์ จาก กทม. 4-0 

เกม, ทางด้านรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ประเภทชายเดี่ยว แชมป์เป็น

ของ ปณชัย เสรยานนท์ (นครศรีธรรมราช) หลังจากชนะ นนท

ภัทร ธรรมสารสุนทร (กทม.) ได้ 4-1 เกม, หญิงเดี่ยว ในรุ่นอายุไม่

เกิน 8 ปี แข่งขันแบบพบกันหมด และปรากฏว่า แชมป์เป็นของ วิ

มุตติญา พงษ์หนู (กทม.) หลังจากชนะ 2 นัดรวด ส่วนรองแชมป์

คือ ญาณิสร อุดมโชค (ชนะ 1 แพ้ 1 มี 2 คะแนน), รุ่นอายุไม่เกิน 

6 ปี รวมชายและหญิง แข่งขันแบบพบกันหมดด้วยระบบซูเปอร์

ไทเบรก และปรากฏว่า แชมป์เป็นของ ศุภกร จักรคม (กทม.) ที่

คว้าชัยได้ 3 นัดรวด ทำาให้มี 6 คะแนนเต็ม ส่วนรองแชมป์ ได้แก่ 

ภัสวรรษ ณภาสวรณ (ชนะ 2 แพ้ 1 มี 4 คะแนน)     

ด.ช.กมลภูเร็วสุดปิดโครงการจูเนียร์ โกคาร์ท

กรุงเทพฯ • โครงการ “จูเนียร์ โกคาร์ทแอดวานซ์เทรนนิ่ง 2021” 

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2564 ณ สนามรถคาร์ท อีซี่ คาร์ทดอทเน็ต อาร์

ซีเอ พระราม 9 ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 แล้ว กิจกรรม

นี้เป็นบันไดขั้นที่ 2 จาก 4 ขั้น ในกิจกรรมพัฒนากีฬารถคาร์ท

เยาวชนของประเทศไทย แรกเริ่มจากที่ทุกๆ ปี กลุ่มเยาวชนหน้า

ใหม่อายุระหว่าง 8-11 ปี จะได้เริ่มต้นบันไดขั้นที่ 1 กับกิจกรรม

ของโตโยต้า และเยาวชนที่แสดงทักษะและความสามารถดีที่สุด 

15 คน (ท็อป 15) ของแต่ละกลุ่มอายุ ก็จะได้รับสิทธิพิเศษต่อ

เนื่องเข้ามาอบรมรถคาร์ทระดับสูง โดยผลการเรียนรู้ทดสอบจับ

เวลากลุ่มอายุ 8-11 ปี มีดังนี้ กลุ่มอายุ 8 ปี แชมป์ เด็กชายอง

อาจ ศรีล้อม ทำาเวลาได้ 33.097 วินาที, ที่ 2 เด็กหญิงชญาดา 

ลิขิตตชัย 33.697 วินาที, ที่ 3  เด็กชายพีรวัศ พีรภูติ 35.102 

วินาที /กลุ่มอายุ 9 ปี แชมป์ เด็กชายกมลภู อนุชาติกุล ทำาเวลา

ได้ 32.828 วินาที, ที่ 2 เด็กชายพชรพัชร์ ลิ่วเฉลิมวงศ์  32.932 

วินาที, ที่ 3 เด็กชายณดล อิ่มจิตรปัญญา 33.282 วินาที /กลุ่ม

อายุ 10 ปี แชมป์ เด็กชายกันตพัฒน์ นรินทร์สุขสันติ ทำาเวลา

ได้ 33.387 วินาที, ที่ 2  เด็กชายฐาวรุฒ จิวัฒน์ธนากุล 34.111 

วินาที, ที่ 3 เด็กชายชัฒช์ชนันท์ สำาราญราษฎร์ 34.131 วินาที /

กลุ่มอายุ 11 ปี แชมป์ เด็กชายปัญญากร อร่ามรัศมี ทำาเวลาได้ 

32.808 วินาที, ที่ 2 เด็กชายชยางกูร แซ่เฮ้ง 32.849 วินาที, ที่ 3 

เด็กชายสิรวิชญ์ ลิ่มกตัญญู 33.407 วินาที  

‘สมุทรปราการ’ ต้ัง ‘ยาสุชิ โยชิดะ’ กุนซือญ่ีปุ่นคุมทัพ

สมุทรปราการ • หลังจากที่สโมสร ‘เขี้ยวสมุทร’ สมุทรปราการ 

เอฟซี ทีมดังในศึกรีโว่ ไทยลีก (ไทยลีก 1) แยกทางกับกุนซือแดน

อาทิตย์อุทัย มาซาทาดะ อิชิอิ ที่ย้ายไปคุมทัพ ‘ปราสาทสายฟ้า’ 

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เมื่อช่วงปิดเลกแรกต้นเดือนที่ผ่านมานั้น ล่าสุด

สโมสรฟุตบอลสมุทรปราการ ซิตี้ ประกาศแต่งตั้ง ‘ยาสุชิ โยชิ

ดะ ปรมาจารย์กุนซือชาวญี่ปุ่น ขึ้นเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่

อย่างเป็นทางการ เพื่อคุมทัพ ‘เขี้ยวสมุทร’ ลุยไทยลีกเลก 2 ต่อไป 

สำาหรับกุนซือวัย 61 ปี รายนี้มีดีกรีเคยพาทีมชาติญี่ปุ่นชุด U20 

เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายศึกฟุตบอลโลก ในปี 2007 รวมถึงพาทีม

ชาติญี่ปุ่นชุด U19 เข้ารอบรองชนะเลิศ ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย 

ปี 2006 และเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ในปี 2012 โดยในช่วงเวลา

ที่ “ยาสุชิ โยชิดะ” คุมทีมชาติญี่ปุ่น ชุด U19 ในปี 2006 และชุด 

U20 ในปี 2007 เขามีฮาจิเมะ โมริยาสุ เฮดโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นคน

ปัจจุบัน ทำาหน้าที่เป็นผู้ช่วยอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นผู้ปลุกปั้นสตาร์

นักเตะดังจากญี่ปุ่นมากมาย อาทิ ชินจิ คากาวะ, โทโมอากิ มาคิ

โนะ, อัตสึโตะ อุจิดะ, โยสึเกะ คาชิวากิ และโยสึเกะ คาชิวากิ 

เป็นต้น.

‘พิพัฒน์’ชมวิ่งดอยอินทนนท์

ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ200ล.

เจอร์ราร์ดเซ็งเจอจุดโทษสอยร่วงคาแอนฟิลด์

ลอนดอน • โมฮัมเหม็ด ซา

ลาห์ ซัดประตูโทนช่วยลิเวอร์พูล

ต้อนรับการมาเยือนของสตีเวน 

เจอร์ราร์ด ในฐานะกุนซือแอส 

ตัน วิลลา ด้วยชัยชนะ 1-0 

ขณะที่ แมนเชสเตอร์ ซิตี, เชล

ซี และแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 

ต่างต้องอาศัยลูกโทษที่จุดโทษ

เพื่อคว้า 3 แต้ม 

แมนเชสเตอร์ ซิตี เฉือน

ชนะวูล์ฟส์ท่ีเหลือผู้เล่นเพียง 10 

คน 1-0 จากลูกโทษของ ราฮีม                                               

สเตอร์ลิง ส่วนเชลซีได้ 2 จุด

โทษของจอร์จินโญ กว่าจะเอา 

ชนะ ลีดส์ 3-2 และคริสเตียโน 

โรนัลโด ซัดจุดโทษให้ แมนเชส

เตอร์ ยูไนเต็ด บุกไปชนะทีม

ท้ายตารางอย่าง นอริช ซิตี 1-0

สตีเวน เจอร์ราร์ด ได้รับ

การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนๆ 

หงส์แดงที่แอนด์ฟิลด์ ในฐานะ

อดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูล โดย

แมตช์นี้เป็นการกลับมาเจอทีม

เก่าของเขาในฐานะผู้จัดการทีม

เป็นครั้งแรก

“ผมต้องยอมรับว่ามันมีผล

ทางอารมณ์ค่อนข้างสูงสำาหรับ

ผมและครอบครัว” เจอร์ราร์ด 

กล่าว “สำาหรับผมแล้ว ผม

พยายามท่ีจะควบคุมอารมณ์อย่าง

เต็มที่ ควบคุมกับเสียงร้องของ

แฟนบอลข้างนอก และที่สำาคัญ

คือต้องให้เกียรติกับ แอสตัน 

วิลลา ด้วย”

เจ้าบ้านลิเวอร์พูลเหนือ

กว่าอย่างเห็นได้ชัด แต่แอสตัน 

วิลลา ก็ยังอยู่ในเกมซึ่งต้องขอบ                                               

คุณการผสมผสานระหว่างเกม

รับท่ีเหนียวแน่นและฟอร์มหนึบ

ของ เอมิเลียโน มาร์นิเนซ ผู้

รักษาประตูของวิลลา รวมทั้ง

การตัดสินของสจ๊วต แอตต์ 

เวลล์ ที่ทำาให้ลิเวอร์พูลพลาด

ลูกโทษที่จุดโทษในช่วงครึ่งแรก

ถึง 2 ครั้ง

อย่างไรก็ตาม ลูกทีมของ

เจอร์ราร์ดไม่โชคดีเป็นครั้งที่ 3 

เมื่อไทรอน มิงก์ส ผู้เล่นของ

วิลลาไปดึงซาลาห์ในเขตโทษใน

ช่วง 25 นาทีสุดท้ายของการ

แข่งขัน ก่อนที่ซาลาห์จะลุกขึ้น

มายิงลูกโทษท่ีจุดโทษเข้าไป เป็น

ประตูที่ 21 จากทั้งหมด 22 

เกมในซีซั่นนี้ ทำาให้ลิเวอร์พูล

ตามหลังทีมนำาอย่าง แมนเชส

เตอร์ ซิตี เพียง 1 คะแนน

“ในช่วง 75 นาทีแรกเป็น

เกมฟุตบอลที่เหลือเชื่อมาก” 

เจอร์เกน คล็อปป์ ผู้จัดการทีม                                        

ลิเวอร์พูลกล่าว “พวกเราสามารถ

เล่นได้ในพ้ืนท่ีท่ีเราต้องการ แต่

เราไม่สามารถเข้าไปปิดเกมใน

พื้นที่สุดท้าย แต่พอเราปรับใน

ส่วนของเกมรุกและสถานการณ์

บางอย่าง ทั้งหมดก็เกิดขึ้นใน

ทันที”

คล็อปป์ยังได้กล่าวถึงเจอร์                                  

ราร์ดด้วยว่า “สตีวีเขาเป็นตำา 

นานลิเวอร์พูล เราไม่สามารถ

เปล่ียนแปลงมันในตอนน้ี และ

เราคงไม่พยายามเปล่ียนแปลง 

พวกเขาทำาได้ดีมาก แน่นอนว่า

พวกเขาพยายามอย่างหนักเพื่อ

ผลการแข่งขันในวันนี้ด้วยการ

ผลักดันจากสตีวี แต่สุดท้ายเรา

ก็ได้ 3 แต้มในมืออยู่ดี”

สำาหรับเจอร์ราร์ดบอกว่า 

“เราเสียจุดโทษง่ายเกินไป ถ้า

คุณดูให้ดี ไทรอน มิงก์ส โดน

ทำาฟาวล์ก่อนด้วยซ้ำา แต่ที่น่า

ผิดหวังคือผู้ตัดสินไม่ได้มองเช่น

นั้น ผมคิดว่าสไตล์การเล่นของ

ลิเวอร์พูลดีกว่าเราก็จริง แต่เรา                                          

ก็ย้ือกับพวกเขาได้เป็นเวลานาน 

และสุดท้ายมันกลับถูกตัดสินด้วย

ลูกโทษ”.

ขอแสดงความยินดีกับ “ช้างศึก” ทีมชาติไทย ด้วย ร่วม

ศึก ชิงแชมป์อาเซียน เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2020 ที่สิงคโปร์ ผ่าน

ไป 2 นัดเก็บ 6 แต้มเต็ม ไม่เสียประตูเลย บวกอยู่ 6 ลูกขึ้นเป็น

จ่าฝูงกลุ่ม A โดยมีแต้มเท่า “เจ้าภาพ” สิงคโปร์ โปรแกรมนัดต่อ

ไปเจอ ฟิลิปปินส์ วันที่ 14 ธันวาคมนี้ ดูแล้วไม่น่ามีปัญหา โอกาส

เก็บ 3 แต้มสบายๆ..••..ส่วนกรณีของ โจนาธาน เข็มดี นักเตะลูก

ครึ่งไทย-เดนมาร์ก วัย 19 ปี จาก สโมสรโอเดนเซ ในเดนิซ ซูเปอร์

ลีก ลีกสูงสุดของประเทศเดนมาร์ก มีชื่อติดทีมชาติไทยในตำาแหน่ง 

กองหลังชุดเอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2020 ได้ ขอถอนตัวออกจากทีม

ชาติ กลางคัน จน เกิดดรามาตามมามากมาย นั้น งานนี้ ไม่รู้มี

อะไรเกิดขึ้น แต ่นพ.กีรติ สุรการ แพทย์ประจำาทีม ชี้แจงแล้ว ‘โจ

นาธาน’ มีปัญหาปวดท้อง ร่วมกับอาการท้องผูก ตั้งแต่เดินทาง

มาถึงสิงคโปร์ช่วง 2-3 วันแรกแล้ว..จบนะ..••..และล่าสุด ‘ตอง’ 

กวินทร์ ธรรมสัจจนันท์ ผู้รักษาประตูทีมชาติไทยที่บินตรงมาจาก

เบลเยียม มาร่วมทีมกับเพื่อนๆ ที่สิงคโปร์ ยังไม่มีโอกาสเฝ้าเสาเลย 

ก็ต้อง บินด่วนกลับประเทศไทยแล้ว เพื่อไปเยี่ยมคุณพ่อที่มีอาการ

ป่วยแบบกะทันหัน โดยทีมงาน และทั้ง ‘ตอง’ ยังไม่มีการแจ้งว่า

จะ กลับมาร่วมแคมป์ทีมชาติไทยที่สิงคโปร์ อีกครั้งเมื่อไหร่ จะติด

ปัญหากักตัวทั้งในไทยและสิงคโปร์หรือไม่ แต่ยังไงก็ ขอเป็นกำาลังใจ

ให้ ‘ตอง’ ให้คุณพ่อหายป่วยเร็วๆ นะครับ..••..สมาคมกีฬาเปตอง

แห่งประเทศไทย เตรียมจัดงาน ฉลองแชมป์โลก พร้อมมอบเงิน

รางวัลให้แก่นักกีฬาที่ คว้ามาได้ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ

อีก 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันเปตองชิงแชมป์โลก 2021 

ที่เมืองซานตา ซานซูนา ประเทศสเปน เมื่อกลางเดือน พ.ย.ที่ผ่าน

มา ทำาให้นักโยนลูกเหล็กไทยเป็นแชมป์โลก 8 สมัย นับว่ามาก

ที่สุดในโลก โดยจะจัดขึ้นที่ มูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาเปตอง ซอย

รามคำาแหง 9 เขตวังทองหลาง กทม. ในวันที่ 28 ธ.ค.2564 งาน

นี้จอมเก๋า “นก” ทองสี ตะมะโคตร” แชมป์โลก 8 สมัย จะได้รับ

เงินรางวัลมากที่สุด คนเดียวถึง 8 แสนบาท..00.. มหกรรมมวยไทย

นานาชาติ รายการ อิฟมา เวิลด์ แชมเปียนชิพส์ “IFMA WORLD 

CHAMPIONSHIPS 2021”  ปิดฉากลงเป็นที่เรียบร้อย ที่อาคารนิ

มิบุตร เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 งานนี้ ดร.ศักดิ์ชาย ทัพ

สุวรรณ ประธานสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ หรืออิฟมา 

ดีใจภาพรวมการจัดการแข่งขันมวยไทยนานาชาติครั้งนี้มีตัวแทน

ของโอลิมปิกสากลให้เกียรติมาร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อ

การต่อยอดในการผลักดันมวยไทย เข้าบรรจุเป็นหนึ่งในชนิดกีฬา

ของมหกรรมกีฬาโอลิมปิก ในอนาคตอันใกล้ หลังจากล่าสุดมีข่าว

ว่า กีฬามวยสากลสมัครเล่น และยกน้ำาหนัก ส่อแววอาจจะถูก

ถอดจากกีฬาโอลิมปิกซะแล้ว เรื่องนี้เรื่องใหญ่น่าติดตาม

นายเหรียญ

                 Coins13@hotmail.com

มวยไทย • พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร อดีต

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม, คุณ

หญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล คณะกรรมการ

โอลิมปิกสากล (IOC), ดร.ศักด์ิชาย ทัพ

สุวรรณ ประธานสหพันธ์มวยไทยสมัคร

เล่นนานาชาติ หรืออิฟมา ร่วมให้เกียรติใน

พิธีพร้อมมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬา

ในมหกรรมมวยไทยนานาชาติ รายการอิฟ

มา เวิลด์ แชมเปียนชิพส์ “IFMA WORLD 

CHAMPIONSHIPS 2021” ท่ีอาคารนิมิบุตร 

เมื่อวันเสาร์ท่ี 11 ธันวาคม 2564 

ฟิลิป โรลเลอร์ ลงซ้อมนัด

แรกพร้อมเปิดเผยว่าได้ติดตาม

การเล่นของทีมชาติไทยมาตลอด 

และทุกคนต่างทำาหน้าท่ีของตัวเอง

ได้ดีมาก ส่วนการแย่งตำาแหน่งผม

คิดว่ามันเป็นเรื่องท่ีดีท่ีทีมชาติไทย

มีแบ็กขวาท่ีดีถึง 3 คน  ในทีมชุดนี้ 

ความเคลื่อนไหวของนักเตะ 

“ช้างศึก” ทีมชาติไทย ท่ีร่วมการ

แข่งขันชิงแชมป์ อาเซียนเอเอฟเอฟ

ซูซูกิคัพ 2020 ท่ีประเทศสิงคโปร์ 

ผ่านไป 2 นัดมี 6 คะแนนเต็ม 

จากการเอาชนะติมอร์ เลสเต 2-0 

และชนะเมียนมา 4-0 พร้อมเป็น

จ่าฝูง ด้วยการมีประตูได้เสียดีกว่า

สิงคโปร์ที่มี 6 แต้มเท่านั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ธันวา 

คมที่ผ่านมา ในช่วงเช้านักเตะท่ี

ได้ลงสนามนัดท่ี 2 ท่ีชนะเมียนมา 

ลงสระว่ายน้ำาภายในโรงแรมแกรนด์ 

เมอร์เคียว เพื่อฟ้ืนฟูร่างกายและ

เตรียมพร้อมสำาหรับนัดท่ี 3 ท่ีจะ

พบกับฟิลิปปินส์

ส่วนในช่วงเย็น ยี่ซุ่น สเต  

เดียม ฟุตบอลชายทีมชาติไทย ลง

ทำาการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

เตรียมพร้อมสำาหรับเกมที่ 3 ของ

เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2020 ที่จะ

พบกับทีมชาติฟิลิปปินส์

การฝึกซ้อมครั้งนี้มีนักเตะ

ลงทำาการฝึกซ้อมทั้งหมด 28 คน 

โดยใช้เวลาทั้งหมด 1 ชั่วโมงครึ่ง 

โดยเน้นไปท่ีการฟ้ืนฟูร่างกาย และ

การเตรียมร่างกายให้พร้อมลงสนาม

ในเกมต่อไป

ก่อนการฝึกซ้อม ฟิลิป โรล                                                  

เลอร์ แบ็กขวาของทีมชาติไทย 

กล่าวว่า “ผมมีความสุขมากกับ

การได้มาร่วมกับทีมชุดนี้ในตอน

นี้ เพราะทุกคนมีคุณภาพสูงมาก 

และการซ้อมมีคุณภาพสูง และ

ทำาให้ตัวผมรู้สึกสนุก”

“2 เกมก่อนหน้าน้ี ผมเอง

ได้ติดตามการเล่นของทีมชาติไทย

มาตลอด และผมคิดว่าทุกคนต่าง

ทำาหน้าท่ีของตัวเองได้ดีมาก แต่

เส้นทางยังอีกยาวไกล เพราะมีอีก 

หลายเกม และเกมแรกมันไม่ง่าย

เลย เกมล่าสุดเราทำาไดัดีข้ึนมาก และ

หวังว่าเราจะไปถึงรอบชิงชนะเลิศ”

“เรื่องการแย่งตำาแหน่ง ผม

คิดว่ามันเป็นเรื่องท่ีดีท่ีทีมชาติไทย

มีแบ็กขวาท่ีดีถึง 3 คนในทีมชุดน้ี                        

และเราต้องพยายามซ้อมให้ดี

ท่ีสุด และผมเชื่อว่าอีกส่ิงคือเรา

ต้องสามารถเล่นในตำาแหน่งอื่น

ได้ด้วย ไม่ใช่แค่แบ็กขวา อย่าง

ที่เห็นก่อนหน้านี้ ทริสตองไปเล่น

แบ็กซ้าย ผมก็เคยเล่นแบ็กซ้าย

กับสโมสรมา หรือเล่นเป็นตัวบน 

และเพ่ิมทางเลือกให้กับโค้ชของเรา”

“ผมต้องเดินทางไปเยอรมัน 

เพราะผมมีปัญหาส่วนตัวเล็กน้อย 

แต่ระหว่างอยู่ที่นั่นผมเองทำางาน

หนักกับพี่ชายของผมซึ่งเป็นโค้ช 

และสภาพความฟิตของผมไม่ได้

ตกลงไปเลย และผมไม่ต้องการ

ใช้เวลามากในการเรียกความฟิต

เมื่อมาอยู่กับทีม”

“การทำางานกับมาโนถือเป็น

เรื่องที่ดี ในสายตาผมเขาเป็นโค้ช

ท่ีมีประสบการณ์สูงมาก และการ                                                   

ซ้อมน่ีเป็นคร้ังแรกและเป็นเร่ืองดี 

ผมหวังว่าแฟนบอลจะเป็นกำาลังใจ

ให้พวกเรา และเราจะทำาให้ดีท่ีสุด

เพื่อเอาถ้วยกลับไปให้ได้ครับ”.

‘โรลเลอร์’ซ้อมแล้วพร้อมแย่งตัวจริง

เชียงใหม่ • นายพิพัฒน์ รัชกิจ

ประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผย

หลังจากเป็นประธานปล่อยตัวนัก

วิ่งในการแข่งขัน “วิ่งเทรล ดอย

อินทนนท์” สนาม Thailand by 

UTMB 2021 ซึ่งเป็น 1 ใน 3 

สนามของเอเชีย และ 1 ใน 16 

สนามของโลก ที่อุทยานแห่งชาติ

ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ เมื่อวัน

ที่ 12 ธันวาคม 2564 ว่า 

“พอใจกับมาตรฐานและ

ภาพรวมการบริหารจัดการแข่งขัน

ท่ีค่อนข้างสมบูรณ์แบบ การจัดการ                                                    

แข่งขันว่ิงเทรลเกิดข้ึนตามนโยบาย

ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี ที่เล็งเห็นว่าประ 

เทศไทยมีภูมิประเทศและภูมิอา 

กาศที่สามารถจัดการแข่งขันวิ่ง

เทรลได้ในระดับนานาชาติ ซ่ึงก็

เป็นท่ีมาของการท่ี กกท.ได้ลงนาม 

MOU กับ UTMB ซ่ึงไทยเราพัฒนา

มาตรฐานจนได้รับการรับรองจาก 

UTMB ให้เป็นการชิงชัยสนามท่ี 1 

ของประเทศไทย โดยในปีน้ีประสบ

ความสำาเร็จเป็นอย่างสูง เพราะ

ได้มีการผ่อนคลายเร่ืองมาตรการ

ควบคุม “โควิด-19” เนื่องจาก

คนไทยได้รับการฉีดวัคซีนมากพอ

สมควรแล้ว ปีน้ีเรามีนักว่ิงชาวต่าง

ชาติเดินทางมาร่วมกว่า 300 คน 

และมีนักว่ิงอีลิทระดับโลกมาร่วม 

20 คนจาก 12 ประเทศ ทำาให้

เราคาดว่าจะช่วยเพ่ิมมูลค่าทาง

เศรษฐกิจให้ประเทศไทยประมาณ 

200 ล้านบาท ซ่ึงตรงจุดน้ีเชื่อว่า

เป็นความสำาเร็จอย่างสูง”

นายพิพัฒน์กล่าวอีกว่า “จาก                                                             

ความสำาเร็จดังกล่าวทำาให้กระ 

ทรวงการท่องเท่ียวและกีฬามีนโย

บายท่ีจะขยายการจัดการแข่งขันว่ิง

เทรลออกไปยังภูมิภาคต่างๆ โดยใน

ปีหน้า 2565 อีก 1 สนาม ท่ี จ.ยะลา 

กับรายการ AMAZEAN JUNGLE 

TRAIL ท่ีจังหวัดยะลา วันท่ี 7-8 

พฤษภาคม 2565 เพื่อหวังต่อยอด

ให้เกิด World Series สนาม 2 ของ

ไทยในอนาคต โดยกำาหนดชิงชัย 3 

ระยะทาง ได้แก่ ระยะเบตง 100, 

ระยะเบตง 50 และระยะเปรัก 25 

ใช้เส้นทางบนเทือกเขาสันกาลาคีรี 

ในอำาเภอเบตง ซ่ึงได้ชื่อว่ามีความ

อุดมสมบูรณ์เป็นอเมซอนแห่งอา 

เซียน โดยรายการท่ีเบตงความพิ 

เศษคือ ว่ิงข้าม 2 ประเทศเข้าไป

ประเทศมาเลเซีย 25 กิโลเมตร

ด้วย จากน้ันช่วงปลายปี 2565 

จะกลับมาจัดแข่งขันท่ีอุทยานแห่ง

ชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่เช่น

เดิม ซ่ึงเป็นความท้าทายของเรา

ท่ีจะเพ่ิมจำานวนนักกีฬาท่ีเข้าร่วม

ท้ังหมด รวมถึงนักกีฬาอีลิทจากท่ัว  

โลกท่ีจะมาร่วมแข่งขันจะมีเพ่ิม

มากข้ึนหรือไม่ จึงอยากเชิญชวน

นักกีฬาท่ีช่ืนชอบการว่ิงเทรลมา

ร่วมแข่งขันท้ัง 2 รายการ”.

จุดโทษ • จังหวะที่ โมฮัมเหม็ด ซาลาห์ ผู้เล่นของลิเวอร์พูลโดนทำา

ฟาวล์ในกรอบเขตโทษ ก่อนที่ซาลาห์จะลุกมายิงเอง พาลิเวอร์พูล

เฉือนชนะ แอสตัน วิลลา 1-0 ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ที่แอนฟิลด์ 

เมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ

สิงคโปร์ • นักเตะ ‘ช้างศึก’ ลงสระว่ายน้ำาเพื่อฟื้นฟูร่างกาย หลัง

ถล่มเมียนมาขึ้นเป็นจ่าฝูงเอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2020 กลุ่ม A

‘รัฐพงษ์-ฐิติพงศ์’แชมป์OR BRICปี2564
บุรีรัมย์ • การแข่งขันจักร 

ยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์

ประเทศไทย รายการโออาร์ 

บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ แชม

เปียนชิพ 2021 สนามสุดท้าย

ดวลความเร็วเรซสุดท้ายของ

ฤดูกาลเมื่อวันอาทิตย์ท่ี 12 ธัน 

วาคมที่ผ่านมา ที่สนามช้าง 

อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต 

จ.บุรีรัมย์ โดยทุกรุ่นต้องมา

วัดแชมป์ประจำาปีกันในเรซนี้ 

ส่งผลให้ยอดผู้ชมในระบบออน 

ไลน์พุ่งสูงอย่างมาก

ผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่

อย่างซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี 

ปรากฏว่า “ตี” อนุภาพ ซา

มูล จากยามาฮ่า ไทยแลนด์ 

เรซซิ่งทีม ขยับขึ้นนำาในโค้ง

ยานยนต์ยักษ์ใหญ่อย่างยามา

ฮ่าและฮอนด้า ซึ่งต้องตัดสิน

แชมป์ประจำาปีกันในเรซสุดท้าย

นี้ ซึ่งจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นตั้งแต่

ต้นเรซ เมื่อจ่าฝูงอย่าง “มุกข์”                     

มุกข์ลดา สารพืช จากฮอนด้า 

เรซซิ่ง ไทยแลนด์ พลาดล้ม

ลงไป ขณะท่ี “แชมป์” ภาส

วิชญ์ ฐิติวรารักษ์ ที่บิดนำา

ม้วนเดียวจบโดนลงโทษดิส                                

ควอลิฟายหลังผิดกฎด้านเครื่อง  

ยนต์ ส่งผลให้ “โฟลท” รัฐ

พงษ์ วิไลโรจน์ จากยามาฮ่า 

ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม คว้า

ชัยชนะด้วยเวลา 20 นาที 

6.606 วินาที พร้อมผงาดครอง                       

แชมป์ประจำาปีในรุ่นน้ีได้สำาเร็จ 

เหนือทีมเมทอย่าง “ซุป” อนุ 

ที่ 3 ก่อนบิดเข้าป้ายเป็นคันแรก

แบบม้วนเดียวจบ คว้าชัยชนะไป

ครองด้วยเวลา 19 นาที 9.464 

วินาที ขณะที่ “ติ๊งโน๊ต” ฐิติ

พงศ์ วโรกร จ่าฝูงจาก คาวาซากิ 

ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม จบเรซใน

อันดับ 2 ตามหลังเพียง 2.253 

วินาที แต่ก็เพียงพอให้เขาทวง

แชมป์ประจำาปี 2564 มาครอง

ได้อีกครั้ง ส่วนอันดับ 3 เป็นของ 

“แสตมป์” อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์ 

จากยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง

ทีม ตามหลัง 31.687 วินาที หลัง

จากท่ีมีปัญหากับรถแข่งในช่วงกลาง

เรซ

สถานการณ์ลุ้นแชมป์ในรุ่น                                                   

ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี ดุเดือด                                               

สุดๆ โดย 2 ทีมจากค่ายจักร 

ชา นาคเจริญศรี เพียง 0.143 วิ 

นาที

ขณะท่ีเกมในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 

400 ซีซี เข้มข้นถึงโค้งสุดท้าย 

ปรากฏว่า “เอ้” วรพงศ์ มาลา 

หวล จากไฮสปีด เรซซิ่งทีม คัม

แบ็กกลับมาคว้าชัยชนะได้อีกคร้ัง

ด้วยเวลา 12 นาที 30.464 วินาที 

พร้อมกับผงาดคว้าแชมป์ประจำา

ปีไปครองได้อีกสมัย โดยเฉือน 

“ต๋ง” พีรพงศ์ บุญเลิศ อดีตแชมป์

เอเชียจากเควายบี ต๋ง ท่ามะกา 

#26 ทีม เพียง 0.574 วินาที ส่วน

อันดับ 3 ในเรซนี้เป็นของ “เติ้ล” 

พีรพงค์ หลุยบุญเป็ง จากยามา

ฮ่า ดับเบิลยูพี หาดใหญ่ เรซซิ่ง 

กิกะไบค์ ไฮสปีด พิเรลลี ตาม

หลังผู้ชนะ 2.199 วินาที.

“เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ กับ “ต้น” นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม ฟื้นฟูร่างกายในสระน้ำา ช่วงเช้าวันที่ 12 ธ.ค.ที่ผ่านมา

“โฟลท” รัฐพงษ์ วิไลโรจน์
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

‘ตรีนุช’ลั่นเล็งแก้ปัญหาเด็กตกหล่น
จะคิกออฟชุดใหญ่มองหลายหน่วยงานทำาไปแล้วยังไม่เข้มข้นเพียงพอ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง                                         

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิ                              

การ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ตาม

ท่ี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อส่ังการให้

ทุกกระทรวงเตรียมของขวัญปี

ใหม่ให้แก่ประชาชนเพื่อเป็นการ

เพ่ิมเติมความสุขแก่ประชาชน

มากข้ึน เน่ืองจากตลอดระยะ

เวลา 2 ปีท่ีผ่านมา ประเทศไทย

ได้พบกับสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเ ช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 หรือโควิด-

19 โดยในส่วนของกระทรวง

ศึกษาธิการ (ศธ.) น้ัน ตนได้

ส่ังให้หน่วยงานในองค์กรหลัก

ของ ศธ. ท้ังสำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(สพฐ.) สำานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา (สอศ.) สำานัก

สาธารณสุข • ตัวแทนองค์                                                            

การอนามัยโลกประจำาประเทศ 

ไทยชี้ บทเรียนจากโควิด แม้มี

สัญญาณว่าจะเกิดการระบาด 

แต่หลายประเทศไม่พร้อม ประ                                                   

เทศที่มีระบบสุขภาพเข้มแข็ง

จะมีความสามารถรับมือได้ดี

กว่าประเทศมีระบบสุขภาพอ่อน                                          

แอ “หมอจเด็จ” เผย สปสช.

ต้องพัฒนาอีกขั้น ในประเด็น

กลไกทางการเงินพร้อมรับมือ

โรคระบาดในอนาคต

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 

2564 ที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านระบบสาธารณสุขและหลัก

ประกันสุขภาพเข้าร่วมเสวนา 

UHC: The key system to fight 

COVID-19 and build back 

better ณ กระทรวงการต่าง

ประเทศ ในงานวันหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้าสากล ซึ่งตรง

กับวันที่ 12 ธันวาคมทุกปี จัด

โดยกระทรวงการต่างประเทศ 

กระทรวงสาธารณสุข และ

สำานักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ (สปสช.)

โอกาสนี้ นพ.จอส ฟอน

เดลาร์ (Jos Vandelaer) ผู้แทน

องค์การอนามัยโลกประจำา

ประเทศไทย กล่าวในระหว่าง

เวทีเสวนาว่า โลกได้รับสอง

บทเรียนหลักจากการระบาด

ของโควิด 19 หนึ่งในนั้น คือ

นานาประเทศไม่พร้อมในการ

รับมือโรคระบาด ทั้งๆ ที่มี

สัญญาณว่าจะเกิดการระบาด

ครั้งใหญ่ และสอง ประเทศที่มี

ระบบสุขภาพเข้มแข็งสามารถ

จัดการและควบคุมโรคระบาด

ได้ ดี กว่ าประ เทศที่ มี ระบบ

สุขภาพอ่อนแอ ทั้งยังสามารถ

ให้บริการสุขภาพที่ ไม่เกี่ยวข้อง

กับโควิด-19 ได้อย่างต่อเนื่อง

“ เ ม่ือ เราพูดถึ งความ

ม่ันคงด้านสุขภาพ ย่อมหมาย

ถึงความสามารถในการรับมือ

วิกฤตอย่างโรคระบาด และ

นั่นย่อมหมายถึงการมีระบบ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” 

นพ.ฟอนเดลาร์กล่าว

ผู้แทนองค์การอนามัย

โลกประจำาประเทศไทยกล่าวอีก

ว่า ระบบหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้าต้องมี 3 องค์ประกอบ

น้ีคือ การเข้าถึงบริการ ราคา

เข้าถึงได้ และบริการมีคุณภาพ 

ประเทศไทยมีท้ัง 3 องค์ประกอบ

น้ี น่ันหมายถึงการมีเม็ดเงิน

ลงทุนในโครงสร้างสาธารณสุข

และบุคลากรทางการแพทย์ท่ี

เพียงพอ มีงบประมาณและห่วง

โซ่อุปทานพร้อม ทำาให้มีความ

พร้อมเมื่อประสบโรคระบาด

ขณะท่ี นพ.ภูษิต ประ 

คองสาย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านส่ง                                                

เสริมสุขภาพ สำานักงานปลัด                                              

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

กล่าวว่า เมื่อพิจารณาระบบสุข 

ภาพไทยแล้ว พบว่ามี 6 ปัจจัยท่ี

ทำาให้ประเทศไทยประสบความ

สำาเร็จในการจัดการและควบคุม

โควิด-19 ได้แก่ 1) หน่วยงาน

ต่างๆ มีผู้นำาเข้มแข็ง และใช้

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใน                                       

การตัดสินใจ 2) รัฐบาลมี

ระบบบริหารจัดการท่ีสามารถ

ปรับตัวได้เร็ว 3) มีทรัพยากร

สาธารณสุขพร้อม 4) มีประสบ 

การณ์จากการรับมือโรคระบาด

ในอดีต เช่น โรคซาร์ส ไข้หวัด

ใหญ่ และ H1N1 5) มีการ

ส่ือสารความเส่ียงสู่สาธารณะ

อย่างต่อเนื่องและโปร่งใส และ 

6) ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม

ในการรับมือโรคระบาด

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี                                                

เลขาธิการสำานักงานหลักประ 

กันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

กล่าวว่า โควิดทำาให้ สปสช.และ

หน่วยงานด้านสุขภาพต้องปรับ

วิธีการทำางาน เช่น การมีสิทธิ

ประโยชน์เดียวข้ามระบบหลัก

ประกันสุขภาพ โดยประชาชน

จากทุกระบบต้องสามารถเข้า

ถึงการตรวจและการรักษาโดย

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย นอกจาก

น้ียังเพ่ิมการให้บริการสุขภาพ 

อื่นๆ เช่น บริการปรึกษาแพทย์

ทางไกล และการส่งยาทาง

ไปรษณีย์ เพ่ือให้ผู้ป่วยยังเข้า

ถึงบริการภายใต้มาตรการเว้น

ระยะห่างทางสังคม ส่วนของ

เร่ืองงบประมาณ แต่เดิมน้ัน 

สปสช.ไม่ได้มีงบประมาณมา

จัดการโควิดโดยเฉพาะ แต่ได้

รับงบประมาณอุดหนุนเพ่ิมเติม

จากรัฐบาล ทำาให้สามารถทำา

สิทธิประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกับโค

วิดไปพร้อมๆ กับสิทธิประโยชน์

สำาหรับโรคอื่นๆ  

“ยั งมี ความท้ าทายที่                                        

สปสช.ต้องนำามาทำางานต่อ 

เช่น การพัฒนากลไกทางการ

เงินที่พร้อมรับมือโรคระบาดใน

อนาคต และการทำาระบบฐาน

ข้อมูลสุขภาพข้ามระบบประกัน

สุขภาพ” นพ.จเด็จกล่าว

ด้ านนายทาคา ฮิ โ ระ 

โมริตะ (Takahiro Morita) 

หัวหน้าผู้แทนองค์การความ

ร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง

ญ่ีปุ่น (Japan International 

Cooperation Agency: JICA) 

ประจำาประเทศไทย กล่าวว่า 

การรับมือโรคระบาดจำาเป็นต้อง

อาศัยความร่วมมือข้ามประเทศ 

ในส่วนของไจกาได้ทำางานร่วม

กับไทยมายาวนานในการสร้าง

ระบบสุขภาพท่ีเข้มแข็ง รวมถึง

ผลักดันระบบประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้าในเวทีโลก นอกจาก

น้ี รัฐบาลญ่ีปุ่นยังให้ความช่วย

เหลือประเทศไทยในช่วงโรค

โควิดระบาด เช่น ส่งวัคซีน                                                      

แอสตร้าเซนเนก้าให้ประเทศ 

ไทยมากกว่า 2 ล้านโดส บริจาค

เครื่องผลิตออกซิเจนให้ผู้ป่วย

โควิด และร่วมทำางานกับผู้

เช่ียวชาญในการพัฒนาระบบ

วินิจฉัยโรค.

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) 

และสำานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา (สกศ.) ไปวางแผน

คิดโครงการท่ีจะเป็นของขวัญปี

ใหม่ให้แก่ครูและนักเรียนแล้ว 

และนอกจากเรื่องการมอบของ

ขวัญปีใหม่ในปี 2565 ตนยังได้

มอบให้แต่ละองค์กรหลักคิดไป

ถึงของขวัญวันครู คือวันท่ี 16 

มกราคม 2565 และรวมไปถึง

ของขวัญวันเด็กแห่งชาติ วันท่ี 

8 มกราคม 2565 น้ี ให้แก่เด็ก

และเยาวชนไทยท่ัวประเทศด้วย 

ท้ังน้ี ตนมีร่างแผนของขวัญปี

อาชีวะอุดรฯ ลงนามกับหัวเว่ย • ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และนาย     

วรวิทย์ จำาปาไชยศรี รองประธานอาวุโส กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย (ประเทศไทย) จำากัด 

ลงนามความร่วมมือเพื่อจัดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีเครือข่ายช้ันสูงจาก Huawei ให้แก่นักเรียน 

นักศึกษาและครู สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับ 

Upskill Reskill ความรู้ทางการศึกษาในด้านเทคโนโลยี ตอบโจทย์การพัฒนากำาลังคน โดยพิธีลงนาม

นี้จัดขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting และ Onsite ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัย

อาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช.

ใหม่ในเบ้ืองต้นแล้ว โดยขณะ

น้ีอยู่ระหว่างการดำาเนินการ 

เตรียมความพร้อม ดังน้ันเชื่อว่า

จะเป็นของขวัญปีใหม่ท่ีถูกใจครู 

นักเรียนอย่างแน่นอน  

นางสาวตรีนุชกล่าวอีก

ว่า สำาหรับของขวัญปีใหม่ที่  

ศธ.เตรียมไว้ให้ครูและนักเรียน

นั้ นมี หลากหลาย โครงการ 

โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเด็ก

ตกหล่น หรือเด็กที่หลุดออกนอก

ระบบการศึกษา เพราะเรื่องนี้

เป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีให้ความ

สำาคัญเป็นอย่างมาก และได้

มีข้อสั่งการให้ ศธ.เร่งดำาเนิน

การแก้ ไขปัญหาเด็กตกหล่น

ด้วยการสร้างโอกาสทางการ

ศึกษาอย่างเท่าเทียม ลดความ

เหลื่อมล้ำาทางการศึกษาลงให้ได้ 

อีกทั้งในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้

หลายครอบครัวขาดรายได้ และ

พบว่าตัวเลขของเด็กหลุดจาก

ระบบการศึกษามีจำานวนเพิ่ม

มากขึ้น แต่เนื่องจากโครงการ

จ่ายเงินเยียวยาจำานวน 2,000 

บาทของรัฐบาล ทำาให้เราได้

เห็นตัวเลขเด็กที่หายไปจาก

ระบบการศึกษา

“ดังนั้นในประเด็นเรื่อง

ลดความเหลื่อมล้ำาทางการศึกษา

นี้ ดิฉันมองว่า ศธ.อาจจะทำา

เป็นโครงการคิกออฟใหญ่ปัก

หมุดแก้ปัญหาลดความเหล่ือม

ล้ำาของ ศธ.ด้วย แม้หลายหน่วย

งานจะมีการดำาเนินการมาแล้ว 

แต่อาจไม่เข้มข้นมากพอ ดัง

นั้น ศธ.จะเป็นสะพานส่งต่อเด็ก

ตกหล่นให้เข้าสู่ระบบการศึกษา

อย่างเต็มที่” รมว.ศธ.กล่าว.

ศึกษาธิการ • ศธ.รับลูกนายกฯ เตรียมหลายโปรเจ็กต์เป็นของ

ขวัญปีใหม่ “ตรีนุช” ล่ันเล็งปักหมุด แก้ปัญหาเด็กตกหล่นระบบ

การศึกษา โดยจะคิกออฟครั้งใหญ่ มองหลายหน่วยงานทำาไปแล้ว 

แต่ยังไม่เข้มข้นพอ

‘WHOในไทย’ช้ีระบบสุขภาพเข้มแข็ง

ตัวกำาหนดแต่ละประเทศรับมือโควิด

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงแสดงผลงานชิ้นสำาคัญ ‘ไทยแลนด์ เบียนนาเล่ โคราช’

วมเดินทางไปกับจินตนาการ

อันโลดแล่นและค้นพบมนต์

เสน่ห์ของสุดยอดผลงาน

ศิลปะตลอด 4 เดือน ตั้งแต่

ธันวาคม 2564 ถึงมีนาคม 2565 ที่ 

จ.นครราชสีมา กับ งานการแสดง

ศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์ เบียนนาเล่ โคราช 2021 

(Thailand Biennale, Korat 2021) แสนยิ่งใหญ่ที่รังสรรค์ขึ้นมา 

เป็นพิเศษ และ นิทรรศการผลงานศิลปกรรม “สิริศิลปิน” เป็นภาพ

วาดฝีพระหัตถ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย

ราชนารี” และ นิทรรศการ “ธรรมชาติเป็นใหญ่ในโลก ศิลปะมี

อิสรภาพในตัวเอง” Nature reigns supreme in the world. Art 

has freedom in inself เป็นผลงานของพระบาทสมเด็จพระบรม 

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอ

ศิลป์พิมานทิพย์ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังหอศิลป์พิมาน

ทิพย์ ในการพระราชทานสัญลักษณ์ “สิริศิลปิน” และพระราชทาน

ดอกไม้แสดงความยินดีแด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี ด้วยพระปรีชาสามารถด้านศิลปะ ทรงได้รับการ

ทูลเกล้าฯ ถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” จากรัฐบาลโดยกระทรวง

วัฒนธรรม และทรงเปิดงานการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ 

ไทยแลนด์ เบียนนาเล่ โคราช 2021 ทอดพระเนตรนิทรรศการด้วย 

ความสนพระราชหฤทัย การนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวาง     

ควัฒน วรขัตติยราชนารี เฝ้าฯ รับเสด็จ เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.ที่ผ่านมา 

นิทรรศการศิลปกรรม “สิริศิลปิน” เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์

ที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรง

สร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ศิลปะร่วมสมัย คือ ชุดผีเสื้อ และ

ชุดเสือ โดยเฉพาะ “เสือ” นำาเสนอเรื่องราวในอิริยาบถต่างๆ สื่อ

ความหมายถึง พ่อ ผู้ทรงปกครองเหนือราชอาณาจักร อันหมายถึง 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ราชาผู้ทรงปกครองแผ่นดินด้วยพระเมตตา และทรง

มีความห่วงใยทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ตลอดเวลา 

นอกจากนี้มี 3 ผลงานชิ้นสำาคัญที่ทรงคัดเลือกมาจัดแสดงเพิ่ม

เติม ได้แก่ ภาพเสือร้องไห้ ภาพจิตรกรรมสีน้ำาบนกระดาษ  ผลงาน

สีน้ำามันบนผ้าใบ ไม่มี

ชื่อ ซึ่งเป็นภาพผีเสื้อ

กระพือปีกอวดลวดลาย

และสีสันสวยงาม ที่

บางชิ้นมีการดัดแปลง

เป็นรูปแบบสื่ออื่นๆ ทั้ง

ประติมากรรม ศิลปะ

จัดวาง หรืองานออกแบบ

เครื่องประดับ และ

ผลงานประติมากรรม

ผีเสื้อ งดงามน่าชม 

นายวิษณุ เครือ

งาม รองนายกรัฐมนตรี 

ปฏิบัติหน้าที่แทนนายก

รัฐมนตรี กล่าวถวายสดุดี

พระเกียรติคุณองค์ “สิริ

ศิลปิน” สมเด็จเจ้าฟ้าฯ 

กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี ทรง

เป็นเจ้าฟ้าพระองค์แรก

ในประวัติศาสตร์ของพระ

ราชวงศ์ไทยที่ทรงสำาเร็จ

การศึกษาหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม

และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยพระองค์เอง ซึ่งทรงมี

พระวิริยอุตสาหะเรียนรู้ ฝึกฝนและลงมือปฏิบัติด้วยพระองค์เอง

อย่างต่อเนื่อง นอกจากจะทรงเป็นที่รู้จักและทรงได้รับการยกย่อง

จากประชาคมโลกในฐานะนักวิทยาศาสตร์สตรีที่มีบทบาทสำาคัญต่อ

วงการวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทย

และนานาชาติแล้ว ยัง

ทรงมีพระปรีชาสามารถ 

สนพระราชหฤทัยในงาน

ศิลปะเป็นอย่างยิ่ง ด้วย

ทรงได้รับพรสวรรค์ด้าน

ศิลปะและการดนตรี

จากพระบาทสมเด็จพระ                              

บรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้า    

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตั้งแต่ครั้ง

ทรงพระเยาว์ ด้วยพระปรีชาสามารถ ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวาย

พระสมัญญา “สิริศิลปิน” จากรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม 

สำาหรับนิทรรศการ “ธรรมชาติเป็นใหญ่ในโลก ศิลปะมีอิสรภาพ

ในตัวเอง” “Nature reigns supreme in the world. Art has freedom 

in itself.” ศิลปินท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ จัดแสดงบริเวณช้ัน 2 

และ 3 ของหอศิลป์พิมานทิพย์ โดย อ.ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่ง

ชาติ สาขาทัศนศิลป์ เป็นภัณฑารักษ์ ประกอบด้วยจิตรกรรมฝีพระหัตถ์

ก่ึงนามธรรมของในหลวงรัชกาลท่ี 9 จำานวน 1 ผลงาน ไม่ปรากฏชื่อ 

สะท้อนให้เห็นความสนพระราชหฤทัยในงานดนตรี 

สำาหรับงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand 

Biennale, Korat 2021 เป็นโครงการ

ที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำานักงาน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ร่วม

กับจังหวัดนครราชสีมา กำาหนดจัดขึ้น

ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2564-31 

มีนาคม 2565 ที่ จ.นครราชสีมา ภาย

ใต้แนวคิด “เซิ้ง...สิน ถิ่นย่าโม” จุด

เด่นผลงานเกิดจากแรงบันดาลใจและ

ความคิดสร้างสรรค์ผสานแนวคิดจาก

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบประเพณีและ

วิถีวัฒนธรรมของชุมชน ในรูปแบบ

ของศิลปะจัดวางเฉพาะที่ นำาไปสู่การ

ฟื้นฟู ส่งเสริม และสร้างรายได้สู่ท้อง

ถิ่นและทุกภาคส่วน ในปีนี้มีศิลปิน

ชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วม

โครงการ 53 คน จาก 25 ประเทศ

สำาหรับพื้นที่จัดแสดงผลงาน Thailand Biennale, Korat 

2021 ศิลปะเบ่งบานใน 3 อำาเภอ ได้แก่ อ.ปากช่อง ณ หอ

ศิลป์พิมานทิพย์ อ.เมืองฯ บริเวณ Art Gallery and Exhibition 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สวนสัตว์นครราชสีมา สวน

สาธารณะบุ่งตาหลัว และลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) และ 

อ.พิมาย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย อุทยานประวัติศาสตร์

พิมาย กุฏิฤาษี (อโรคยศาลา) โดยมาร่วมเป็นหนึ่งในความภาค

ภูมิใจ และสนับสนุนโคราชเป็นเมืองศิลปะระดับโลก สนใจเยี่ยมชม

งานแสดงศิลปกรรมนานาชาติได้ทุกวันจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมปีหน้า 

นอกจากเสพงานศิลป์ ณ สถานที่จริง ยังสามารถผจญภัยมหกรรม

ศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติผ่าน Facebook Fanpage: Thailand 

Biennale Korat 2021. 

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรประติมากรรมเสือในนิทรรศการ “สิริศิลปิน”

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน ไทยแลนด์ เบียนนาเล่ 

โคราช 2021 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ 

ทรงมีพระปรีชาสามารถ สนพระราชหฤทัยในงานศิลปะ 

ภาพผีเสื้อกระพือปีกอวดลวดลายสีสันสวย ผลงานชิ้นสำาคัญ ศิลปะร่วมสมัยชุด “เสือ” แสดงพระปรีชาสามารถด้านศิลปะ

ประติมากรรม “เสือ” ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ อ.ปากช่อง 

หนึ่งในพื้นที่หลักงาน 

ร่
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

ม่มีใครรู้..จูบน้องหรือจูบพี่ที่หวานน้อยไปหน่อย

แต่ที่รู้..ทั้งน้อง-เบลล่าและพี่-เวียร์ได้จางร้างไกล ไม่เหลือเยื่อใยความรักกันไปแล้ว 

ส่วนจะร้างด้วยความรู้สึกดี หรือรู้สึกเจ็บ-แค้นอย่างไรนั้น..

ก็อย่าไปเสาะแสวง-เค้นหาคำาตอบให้เธอ-เขาต้องยุ่งยาก ลำาบากใจไปมากกว่านี้เลย!

โดยเฉพาะ ประเด็นที่สื่อหลัก-สื่อออนไลน์พยายาม “ขุดคุ้ยเขี่ย” อยู่ในขณะนี้ ดูจะ

ล่วงเกิน-เกินเลยความเป็นส่วนตัวเข้าไปทุกที และที่น่าห่วงก็บรรดา “แฟนคลับ” ทั้งกอง

แช่ง-กองเชียร์

เพราะพี่สาวของสาวที่ถูกโยงเป็นมือที่สามได้ติดแฮชแท็ก..#ถึงพวกปากไม่ดี อย่า

ร้อนตัวอย่ารีบลบอะไร ทริปปีใหม่นี้ก็ยกเลิกไปซะ เก็บเงินไว้จ้างทนายและจ่ายค่าทำาคดี 

อย่าเมาแล้วขับ เดี๋ยวจะตายก่อนหมายไปถึงหน้าบ้าน”

เห็นแล้ว-อ่านแล้ว ให้ขนแขนสแตนอัป ยิ่งเดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมรับไหว้-รับช่อดอกไม้ 

พร้อมคำาขอโทษ ต้องเงินสด-เงินแสนเท่านั้นด้วยแล้ว..

ให้หวาดเสียว-สยองแทน!

และนี่..ก็เสียวแทนเหมือนกันในฐานะเพื่อนร่วมสายอาชีพ ก็ที่ดาราสาว “รถเมล์” 

คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์ โพสต์วันก่อนนู้น..

“พาดหัวข่าวแบบนี้คือยังไงนะคะ ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ว่ามีปัญหา และไม่ได้แยกกัน

อยู่ (เขียนสั้นแต่ความหมายเพี้ยนไม่เขียนดีกว่าค่ะ) อย่าทำาให้คนอื่นเข้าใจผิดด้วยวิธีการ

เขียนข่าวแบบนี้เลยค่ะ

มันไร้จิตสำานึกเกินไปนะ ถึงขนาดมีคนส่งมาถามว่าไม่จริงใช่ม้ัย เพ่ิงจะครบรอบ 1 ปี”

หลังจากนั้นก็มีข้อความของเธอตามมาอีกว่า.. “แวะมา สน. รอรับหมายเรียกด้วย

นะคะ #พาดหัวข่าว” 

สรุป..ก็คือ “รถเมล์” เธอรับไม่ได้ที่สำานักข่าวแห่งหนึ่งพาดหัว “เปิดชีวิตคู่ล่าสุด 

รถเมล์ คะนึงนิจเจอปัญหา อยู่บ้านเดียวกันแต่แยกกันอยู่” 

เพราะในความเป็นจริงเธอเพิ่งจะฉลองครบรอบแต่งงาน 1 ปีกับสามี-คุณสุเมธ     

สุวรรณภาภรณ์..ดูจากภาพที่เธออวด ทั้งสองก็ชื่นมื่นมีความสุขดี

จากนี้ ก็ติดตามดูว่า เธอจะเอาจริง-เอาจังแค่ไหนกับการฟ้องครั้งนี้ แต่สื่อบันเทิงกับ

ดาราก็เหมือนลิ้นกับฟัน กระทบกระทั่ง-ขบกัดกันบ้าง สุดท้ายลงเอย..เจรจายอมความกัน

ได้เสียส่วนใหญ่

และด้วยเพราะคุยกันได้-ตกลงยอมความกันได้นี้กระมัง สื่อบันเทิงกับดาราจึงมีเรื่อง

ฟ้องร้องเป็นข่าวให้เห็นตลอดมา!

ซึ่งบางกรณี-บางเรื่องก็น่าเห็นใจศิลปิน ดารา นักร้อง แต่ก็มีบ้างเหมือนกันที่ให้

เข้าใจและเห็นใจเพื่อนพ้องพี่น้องสื่อในการทำางาน-ทำาหน้าที่

ยิ่งยุคสมัยนี้ที่สื่อมีการแข่งขัน ช่วงชิงเรตติ้งผู้อ่าน-คนดูกันสูง นักข่าวตัวนิด-ตัว

น้อย-ตัวใหญ่ จึงจำาต้องวิ่งชนแหล่งข่าวทุกรูปแบบ ทุกวิธีการ..

 บ้างก็ใส่สีตีไข่ให้ดูหวือหวา บ้างก็ขายแค่ “พาดหัว” ส่วนเนื้อเบาหวิวโหวงเหวง นั่น

ก็ขึ้นอยู่กับสำานึกและจรรยาบรรณของแต่ละคนแต่ละสำานัก!

ผมเอง..วันนี้ก็เบาหวิว และเมื่อไหนๆ เบาแล้ว ก็ขอหยอดท้ายเบาๆ ด้วยข่าว..

“แรมโบ้” ฟาด “ยิ่งลักษณ์” แล้วครับ!

แรมโบ้ฟาดยิ่งลักษณ์?

ไ

าเอ่ยถึงภาพยนตร์สยองขวัญ

อย่าง “บุปผาราตรี ภาค 3.1 

และ 3.2” เชื่อว่าทุกคนจะต้อง

รู้จักผีเด็กผู้หญิงที่เคยถูกกล่าวถึงมากมายใน

ช่วงที่ภาพยนตร์ฉายทั้ง 2 ภาค ล่าสุดจากผี

เด็กในวันนั้น วีนัส ศักดิ์ศิริ หรือ พูกัน-นัด

ตะวัน ศักดิ์ศิริ ศิลปินในวัย 20 ปี กลายมา

เป็นทั้งนักร้อง นักแต่งเพลง และนักแสดง 

โดยวันนี้เธอจะมาเปิดเส้นทางจาก “ผีเด็ก” 

สู่ “ศิลปินมากความสามารถ” 

“ตอนนี้วีนัสเรียนอยู่ปี 3 มหาวิทยาลัย

กรุงเทพภาคอินเตอร์ คณะ Business 

English ค่ะ แจ้งเกิดมาจากการเป็นนักแสดง

เด็กในบทผีเด็กที่โด่งดังจากภาพยนตร์บุปผา

ราตรี ภาค 3.1 และ 3.2 ปี 2552 ตอนเด็กๆ 

ทำามาแล้วทุกอย่าง เล่นภาพยนตร์ ละคร

ทีวี ละครเวทีเดอะมิวสิคัล เป็นนักร้องเพลง

โฆษณาและพากย์เสียงโฆษณามากว่า 200 

ชิ้น และเป็นพิธีกรด้วยค่ะ ล่าสุดกำาลังถ่าย

ทำาภาพยนตร์ของค่ายทองคำาฟิล์ม ปิดกล้อง

แล้ว 1 เรื่อง กำาลังถ่ายทำา 1 เรื่อง และรอ

เปิดกล้องอีก 1 เรื่องค่ะ”

จาก “ผีเด็ก” สู่ศิลปินสาวมากความ

สามารถ

“ถ้างานเบื้องหลังวีนัสเคยเขียนเนื้อ

เพลงประกอบภาพยนตร์ให้เรื่อง The Maid 

สาวลับใช้ ซึ่งเป็น Netflix Original ชื่อเพลง 

ตายตาหลับ ขับร้องโดยพี่พิ้งกี้ สาวิกา กับ

พี่ตุ้ย ธีรภัทร์ และแต่งเพลง Be my Meow 

Meow ให้นายแบบหนุ่มสุดฮอตของพม่า ไป่ 

ตะกน เป็นเพลงภาษาอังกฤษค่ะ ล่าสุดก็แต่ง

เพลงประกอบซีรีส์ 

XYZ นำาแสดงโดย

พี่อนันดา เอเวอร์

ริ่งแฮม และพี่ออม 

สุชาร์ ของค่าย Halo 

Production ช่อง True 

Asian More ซึ่งวีนัส

ร้องเองด้วยค่ะ

และถ้า

บทบาทการเป็น

นักร้อง ตอนนี้

วีนัสเซ็นสัญญา

เป็นศิลปินแล้ว

กับค่าย notbad! 

music ในเครือ 

Brite Panther โดย

มีพี่แมว-จิรศักดิ์ 

ปานพุ่ม มาเป็น

โปรดิวเซอร์ให้ ซึ่ง

ต้นปีหน้าวีนัสจะมีผล

งานซิงเกิลเดี่ยวของตัวเอง

อย่างเป็นทางการ และแน่นอนว่าเป็นเพลง

ที่วีนัสเขียนเองทั้งเนื้อร้องและทำานอง มีการ

เปิดเผยชื่อเพลงออกมาแล้วคือ “ดาวอังคาร” 

เป็นแนวเพลงอินดี้-ป๊อปค่ะ”

อะไรทำาให้รักในการทำาเพลง?

“วีนัสอยากบรรยายความรู้สึกของ

ตัวเองในหลายๆ แง่มุมออกมา ส่วนตัวคิด

ว่าการเขียนเพลงเป็นการถ่ายทอดความรู้สึก

ได้ดีท่ีสุด ซ่ึงเพลงท่ีวีนัสแต่งจะมีแรงบันดาลใจ

ท้ังหมดมาจากการชอบฟังเพลงของเทย์เลอร์ ส

วิฟต์ ซ่ึงเทย์เลอร์แต่งเองทุกเพลง 

เราก็อยากเป็นแบบน้ัน อยากเป็น

ศิลปินท่ีได้ร้องเพลงท่ีตัวเองแต่ง ซ่ึง

ท่ีผ่านมาได้รับการติดต่อจากค่าย

เพลงหลายค่ายให้ร่วมงาน ท้ัง

เป็นศิลปินเด่ียว เกิร์ลกรุ๊ป ไอ

ดอล แต่จะไม่ได้ร้องเพลง

ท่ีตัวเองแต่ง วีนัสเลยขอ

ปฏิเสธไป จนล่าสุดมา

ลงตัวกับค่าย notbad! 

music ค่ะ

วีนัสภูมิใจ

มากทุกครั้งที่ได้

รับโอกาสให้แสดง

ความสามารถ ไม่

ว่าจะเป็นงานเพลง 

งานแสดง เบื้องหน้า

หรือเบื้องหลัง ทั้งหมด

นี้เป็นงานที่เราทำามา

ตั้งแต่เด็ก เป็นงานที่

เรารักค่ะ” 

อนาคตยังอยากทำาอะไรอีกที่ยังไม่

ได้ทำา?

“เอาจริงๆ ก็มีเยอะมากนะคะ วีนัส

ชอบวาดรูป ตอนนี้พยายามวาดสะสมไว้ 

อยากเปิดแสดงงานของเราในอนาคต อยาก

รู้ว่าคนจะยอมรับไหมกับผลงานของคนที่ไม่

ได้เรียนศิลปะมาโดยตรง แล้วก็อยากกำากับ

หนังค่ะ เป็นคนชอบดูหนังมาก อยากลอง

ทำา ถึงเราจะไม่ได้เรียนมาสายน้ี แต่เราโตมากับ

หนัง เลยอยากทำามากๆ ค่ะ อนาคตถ้ามีโอกาส

ก็อยากเป็นผู้กำากับ ทำาหนังเอง เขียนบทเอง 

แล้วก็อยากเขียนหนังสือเป็นของตัวเอง ตอนน้ี

วีนัสเขียนแนวแฟนฟิคชันอยู่ในแอปพลิเคชัน

อ่านหนังสือของต่างประเทศ ชื่อ Wattpad ของ

อเมริกา เขียนเป็นภาษาอังกฤษ มีแฟนๆ ท่ัว

โลกตามอ่านเยอะเหมือนกันค่ะ ตอนน้ีข้ึน 4 

ล้านแล้ว แต่ก็เป็นแนวแฟนฟิค ท่ีอิงมาจาก

เรื่องราวท่ีมีอยู่แล้ว อนาคตเลยอยากเขียนเรื่อง

ท่ีแต่งของตัวเองล้วนๆ ให้จบ พิมพ์เป็นหนังสือ 

หรือลงเว็บก็ได้ เป็นภาษาอังกฤษ ตอนน้ีมี

โอกาสเป็นนักแปลด้วยค่ะ แปลหนังสือไทยเป็น

ภาษาอังกฤษ ของสำานักพิมพ์ DEEP สถาพรบุ๊คส์                

เร็วๆ น้ีจะตีพิมพ์ขายเป็นนวนิยายแปลภาษา

อังกฤษค่ะ ถือว่าได้ทำางานหลากหลายมากๆ ก็

ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านท่ีเห็นความสามารถ

และให้โอกาสเราค่ะ”

ฝากผลงานหน่อย

“ฝากติดตามทุกผลงานของวีนัสด้วย

นะคะ เร็วๆ นี้จะมีภาพยนตร์ออกมา 2-3 

เรื่อง มีซีรีส์วายด้วยค่ะ และต้นปีหน้าจะ

มีงานเพลง เปิดตัวเป็นศิลปินใหม่ของค่าย 

notbad! music เครือ Brite Panther และ 

ฝากซีรีส์เรื่อง XYZ ไว้ด้วยนะคะ วีนัสร้อง

เพลงประกอบซีรีส์ซึ่งเป็นเพลงที่แต่งเองด้วย 

ชื่อเพลง Mindset ออกอากาศทุกวันจันทร์-

อังคาร เวลา 20.00 น. ทางช่อง True Asian 

More และ True ID+ นอกจากนี้พี่ๆ เพื่อนๆ 

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของวีนัสได้

ที่อินสตาแกรม venus_saksiri ได้เลยค่ะ”.

ถ้

อม ฮอลแลนด์ สไปเดอร์                                   

แมนคนปัจจุบัน จาก 

Spider-Man: No Way 

Home ที่กำาลังจะเข้าฉาย คิดว่า ซูเปอร์

ฮีโร่ที่ตนสวมบทบาทอยู่จะเอาชนะ 

วูล์ฟเวอรีนของฮิวจ์ แจ็กแมนได้ ภาย

ใต้หนึ่งเงื่อนไข นั่นคือต้องเจอโลแกน

ตอนแก่เท่านั้น

Spider-Man: No Way Home ที่

กำาลังจะเข้าฉายในวันที่ 17 ธันวาคม

นี้ ซึ่งจะเป็นหนัง MCU เรื่องที่ 6 ของ

ทอม ฮอลแลนด์ ในฐานะปีเตอร์ ปาร์ค

เกอร์ แล้วภาคใหม่นี้ นอกจากเราจะได้

เห็นการกลับมาของเหล่าวายร้ายตัวเป้ง

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น                                            

กรีน ก็อบลิน (วิลเลม ดาโฟ) จาก 

Spider-Man ปี 2002 และด๊อกออค 

(อัลเฟรด โมลินา) จาก Spider-Man 2 

และอิเล็กโทร (เจมี ฟ็อกซ์) จาก The 

Amazing Spder-Man 2 ยังมีโอกาสที่จะได้เห็นสไปเดอร์แมนคน

เก่า ที่เคยสวมบทปีเตอร์ ปาร์คเกอร์ ไม่ว่าจะเป็นโทบี แมคไกวร์                           

กับแอนดรูว์ การ์ฟีลด์ กลับมาร่วมแสดงด้วย ซึ่งทั้งหมดทั้งมวล

นี้เกิดขึ้นได้ ต้องขอบคุณไอเดียของมัลติยูนิเวิร์ส ซึ่งยังเปิดทาง

ให้มิวแทนต์จาก X-Man เข้าสู่ภาพยนตร์เรื่องนี้ในอนาคต รวม

ไปถึง Doctor Strange in the 

Muliverse of Madness

อย่างหนัง Spider-Man 

เรื่องแรกของแซม ไรมี  X-Men 

(2000) ช่วยเปิดยุคทองของ

ภาพยนตร์ที่สร้างจากหนังสือ

การ์ตูน เป็นที่รู้กันดีว่าโลแกน 

หรือวูล์ฟเวอรีน ที่ฮิวจ์ แจ็กแมน 

แสดง คือตัวละครที่น่าเกรงขาม

ที่สุดจากแฟรนไชส์

แต่ด้วยวัยที่มากขึ้น ความ

สามารถในการรักษาตัวเองหรือ

ฟื้นตัวเองได้ของวูล์ฟเวอรีนไม่

ได้มีประสิทธิภาพเท่าเดิม และ

ล้มเหลวเนื่องจากพิษของอดา

แมนเทียม

 ในขณะที่แจ็กแมน

ยืนกรานว่าเขาจะไม่กลับมา

สวมใส่กรงเล็บอีก แต่การเข้า

ซื้อกิจการ Fox ของ Disney/

Marvel Studios ทำาให้มีความ

เป็นไปได้ที่เขากับบรรดาเพื่อนๆ 

มนุษย์กลายพันธุ์ ซึ่งยังรวมถึง 

Fantastic Four จะได้มาปรากฏ

ตัวใน MCU ในอนาคต

 ในระหว่างการสัมภาษณ์

เมื่อเร็วๆ นี้ ทอม ฮอลแลนด์ ถูก

ถามว่าสไปเดอร์แมนจะได้สู้กับ

วูล์ฟเวอรีนหรือไม่ แล้วผลจะ

เป็นอย่างไร

 “ถ้าต้องเจอกัน ผมคิด

ว่าผมจะเอาชนะลุงคนนั้นได้ 

แต่หากเป็น X-Men: Origins 

Wolverine เขาจัดการผมได้

สบายได้ ผมคิดว่าวูล์ฟเวอรีน

เอาชนะสไปเดอร์แมนได้ทุกครั้ง 

เพรา สไปเดอร์ไม่สามารถปะทะ

ได้ขนาดนั้น อีกทั้งสไปเดอร์แมน

ไม่ฆ่าใคร แต่วูล์ฟเวอรีนทำา นั่น

คือข้อได้เปรียบอย่างมากในการต่อสู้ ผมไม่คิดว่าปีเตอร์ ปาร์คเกอร์ 

จะลงมือฆ่าวูล์ฟเวอรีนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขาไม่ลงมือฆ่าแจ็ก

แมนแน่”.

interthaipost69@gmail.com

ท

‘ทอม ฮอลแลนด์’เชื่อ‘สไปเดอร์แมน’

ชนะ‘วูล์ฟเวอรีน’ได้ด้วยหนึ่งเงื่อนไข

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

จาก‘ผีเด็ก’สู่ศิลปินสาวมากฝีมือ

‘วีนัส’นักแต่งเพลงดาวรุ่งที่น่าจับตามอง
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สมเดจพระกนิ า ริาชเจา กรมสมเดจพระเทพรัตนราชสดา  สยามบรมราชกมารี อุปนายิกา

ผูอํานวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

ทรงเปนประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่  

เพ� อติดตามผลการดําเนินงานของสถาบัน ณ อาคารสิรินธรานุสรณ ๖๐ พรรษา 

ครงการ    ตลาดหลักทรัพย  และพัน มิตร เพ่ิมพ้นท่ีปาชมชนบานนาหวาย 

จ.นาน      นพเกา สุจริตกุล ผูชวยผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พรอมดวย

ผูบริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ และคณะทํางานโครงการ  

  ลงพื้นที่ติดตามผลการปลูกตนไม โครงการ    ปลูกปอง   

 ปาชุมชนบานนาหวาย อ.นาหม� น จ.นาน จํานวน  ไร ึ่งดําเนินการปลูกเม� อ

เดือน ก.ค.-ส.ค.  เม� อตนไมเติบใหญจะชวยลดปริมาณกา เรือนกระจกได ,  

กิโลกรัมคารบอนได ออกไ ตเทียบเทาตอป ชวยสรางอาชีพสรางรายไดใหแกชุมชนกวา 

,  ครัวเรือนไดใชประโยชนเพ� อการเกษตร พรอมกันนี้ ไดสนับสนุนงบประมาณทําฝาย

กึ่งถาวรและมอบอุปกรณดับไฟปาใหแกชุมชน เม� อ  ธ.ค. ที่ผานมา โดยแปลงปลูกแหงนี้

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณการปลูกจากตลาดหลักทรัพย  สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

( ) สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย ( ) บลจ.กสิกรไทย และ บจ.เดอะมอลล กรุป 

องคกรที่สนใจรวมปลูกตนไมใหไดปากับโครงการ    ของตลาดหลักทรัพย  ดู

รายละเอียด . .

   โ ลูช่ันใหบริการ

สั่งของจาก ูเปอร หรือรานคาตาง  แบบ 

  สงตรงถึงบานแบบรวดเร็ว

ทันใจ ภายใน  นาที สงสัญญาณชัดวามี

ศักยภาพเปนเคร� องมือเขาถึงลูกคาใหกับ

ผูประกอบการไดอยางดี ยกเคส พิชชา มีท  

ผูจําหนายช้ินสวนหมูและหมูแปรรูปช� อดัง 

ที่เลือกใช    เปนชองทาง

เดลิเวอรี่หลัก ปรับกลยุทธสรางยอดขาย

เติบโตสวนกระแสตลาด บเ าชวงโควิด-  

ปรับภาพลักษณแบรนด ใหเขาถึงลูกคาใน

วงกวางมากขึ้น 

พิชชา มีท กรุป (   ) 

ผูจําหนายช้ินสวนหมูและหมูแปรรูปมากมาย 

ไดแก หมูหมัก หมูนุม หมูปรุงรสหรือหมูเดง 

หมูแดดเดียว กุนเชียงหมู หมูยอ แคปหมู 

ลูกชิ้น ล  โดยมีกลุมผลผลิตเกี่ยวกับชาบู

ปงยางเปนสินคาที่ขายดี มาพรอมจุดเดน

เปดทําการ  ช่ัวโมง และมีความเช่ียวชาญ

เร� องชิ้นสวนหมู จึงสามารถใหคําแนะนํา

กับลูกคาไดอยางมืออาชีพ และสั่งสม

ประสบการณกวา  ปในการผลิตเนื้อหมู

คุณภาพ สดใหม ปลอดสารเรงเนื้อแดง 

ผลิตใหมทุกวัน มีการวางแผนการผลิตสินคา

อยางเปนระบบ เพ� อใหเพียงพอตอความ

ตองการของลูกคา จึงทําใหสินคาภายใตแบรนด 

พิชชามีท ออกสูตลาดอยางสม่ําเสมอ 

ไมขาดตลาด ทําใหแบรนดเปนที่ตองการ

ของลูกคาอยูตลอด

คณมลทิพย เดช นเส  ทายาท

รุนท่ี  กลาววา เดิมแบรนดเนนการขายสง

เปนหลัก ควบคูไปกับการกระจายสินคา

สูรานอาหารโดยตรง และวางสินคาตาม

จุดจําหนายสินคาท้ังหมด  สาขาของพิชชา 

มีท ครอบคลุมพ้ืนท่ีกรุงเทพ  และปริมณ ล 

ไดแก สาขานวลจันทร สาขาตลาดไท สาขา

สรงประภา สาขาบางพลี สาขาบางใหญ 

สาขาปากน้ํา สาขาพระประแดง และสาขา

สุวินทวงศ    

แตปจจุบันภายใตการบริหารของรุน

ท่ี  เร่ิมใชกลยุทธการตลาดออนไลนมากข้ึน 

โดยเ พาะในชวงโควิด-  ท่ีผานมา โรงงาน

ผูผลิตหมูสดและสินคาหมูแปรรูปจาก

LINE MAN MART เคร� องมือ Quick Commerce ของรานคาปลีกยุคใหม

ยกเคส พิชชา มีท  แนะเคล็ดลับปนยอดขายสุดปง ชวยปรับภาพลักษณแบรนด

เน้ือหมู ไดรับผลกระทบอยางหนักจากลูกคา

สําคัญอยาง รานอาหารปด โรงงานแปรรูป

ตองชะลอการผลิต สงผลใหยอดขายของ

บริษัทลดลง จึงตองมองหาชองทางใหม

ท่ีจะชวยเปลี่ยนโครงสรางทางธุรกิจให

สามารถปรับตัว เพ� อรับมือและอยูรอดจาก

วิกฤติครั้งนี้ ได 

พิชชา มีท จึงเนนการตลาดออนไลน

มากข้ึนด้วยเครื่องมือท่ีเข้าถึงผู้ ใช้งาน

จํานวนมากอยางแอปพลิเคชั่น   ตั้งแต

การใหลูกคาเพิ่มเพ� อนในไลน เพ� อเปนพื้นที่

รับออเดอรจากลูกคา และตัดสินใจที่จะใช

ชองทางเดลิเวอรี่ ในการสงสินคาไปตาม

บานลูกคามากขึ้น ผานแพลตฟอรมเดลิเว

อรี่และคนพบทางเลือกใหมท่ีดีกวาอยาง 

  

คุณมลทิพย กลาวตอวา   

 มีสวนผลักดันธุรกิจอยางมาก ึ่ง

นอกจากจะเปนโอกาสทางการขายเพ่ิมมากข้ึน 

โดยสรางยอดขายเพิ่มขึ้นกวา  เม� อ

เทียบกับชวงเวลากอนการใชงาน  ชวยให

รองรับความตองการของลูกคา และเห็น

การเติบโตของยอดขายลูกคาปลีกเพิ่มขึ้น 

( ) อยางกาวกระโดด และยังทําให

ลูกคาไดรูจักพิชชา มีทในวงกวาง สงผลตอ

ภาพลักษณของบริษัทในมุมบวก และไดรับ

ความไววางใจจากลูกคามากขึ้น

   ชวยสงเสริม

ภาพลักษณของพิชชามีทใหเปลี่ยนไปใน

ทางท่ีดีข้ึน นอกจากใชเปนชองทางขายแลว 

ยังทําหน้าท่ีเป็นสื่อโ ษณาให้ลูกค้ารู้จัก

แบรนด เม� อเห็นบอย  ก็เปนการตอกย้ําให

ทุกครั้งที่นึกถึงหมู ทําใหลูกคานึกถึงพิชชา

มีท และที่สําคัญรูปแบบการขายบน  

  ยังชวยปรับบทบาทของพิชชา

มีท ที่เดิมเนนการขายสงและการทําธุรกิจ

แบบ  เปนพันธมิตรคูคากับรานอาหาร 

เขาหาโรงงานผลิตแปรรูป เชน ลูกชิ้น 

ไสกรอก หมูปง ก็เปลี่ยนมาเปนที่รู จักใน

านะผูคาปลีกมากขึ้น ึ่งสอดรับกับแผน

งานในอนาคต โดยตองการใหลูกคารูจักเรา

มากขึ้น และไดรับการยอมรับจากลูกคาใน

ทุกระดับนั่นเอง  คุณมลทิพย กลาวทิ้งทาย 

ในขณะท่ีเรากําลังจะ ลองสงทาย

ส้ินป เพ� อตอนรับปใหมท่ีจะถึงน้ี มีชวงเวลา

ท่ีเราจะคิดถึงและทบทวนชวงเวลาในปท่ี

ผานมา ผานชวงเวลาแหงความสุขและ

เหตุการณสําคัญท่ีเราประสบความสําเร็จ 

เชนเดียวกับความยากลําบากและอุปสรรค

ที่เราตองเผชิญและสามารถเอาชนะมาได 

มีสติและยอมรับทุกสิ่งที่ผานเขามา สําหรับ

ฤดูกาลแหงการใหนี้ ลองมองหาแวนตา

ที่คัดสรรมาอยางดี เรียบหรู สไตลมินิมอล 

จากคอลเลกชั่นใหมของ  เพ� อ

เปนของขวัญสุดพิเศษสําหรับคนท่ีคุณรัก 

หรือแมแตการใหรางวัลตอบแทนตัวเอง

สําหรับปที่ผานมา

  -  ไมเคย

มีความหมายเหมือนกันกับความน่าเบ่ือ 

สําหรับผูที่ชอบการออกแบบที่ละเอียดออน

และเรียบงาย ใหมองหาตัวเลือกแวนตาที่

เรียบงายแตสงางามที่เนนดวงตาดวยความ

ใสใจในรายละเอียด แวนตาเหลานี้เปนตัว

เลือกที่ยอดเยี่ยมในการยกระดับสไตลของ

ตัวเองดวยแวนตาคลาสสิก เลือกใชรุนที่มี

น้ําหนักเบาในเ ดสีทึบและโทนสีกลาง ึ่ง

มีใหเลือกในรูปทรงคลาสสิกและรวมสมัยที่

หลากหลาย ึ่งจะชวยเสริมสไตลใหกับชุด

ใดก็ได

   สําหรับ

ผูที่ช� นชอบการออกแบบที่เรียบงายไรกาล

เวลาและที่ ไรที่ติ คอลเลกชันลาสุดของ 

 นําเสนอเลนสแวนและสไตล

ทีห่ลากหลายสําหรับคุณและคนที่คุณรัก 

จากตัวเลือกแวนตาออปติคัลแบบครึ่ง

กรอบ ถึงเต็มกรอบ กรอบแวนที่ดูหรูหรา

และมินิมอลเหลาน้ีคือคูหูที่สมบูรณแบบใน

การเติมเต็มทุกลุค ไมวาจะเปนวันสบาย  

หรือวันทํางานในออฟฟศ

      

   

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๔๘/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายอนันท กองประภากุล กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคา (บาท) หมายเหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก 

โลตัส แมสอด เลขท่ีบัญชี 

๐๑๑-๓-๓๑๕๕๑-๒ ช� อบัญชี 

นางสาวดารินทร แ วาง

นางสาว

ดารินทร 

แ วาง

๕๓๒,๗๖๓.๒๐ 

บาท (ณ วันท่ี 

๒๗ ก.ค. 

๒๕๖๔)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก 

โลตัส แมสอด เลขที่บัญชี 

๐๕๖-๑-๓๓๕๐๗-๙ ช� อบัญชี 

นางสาวพิศตะวัน แ มา

นางสาว

พิศตะวัน 

แ มา

๙,๕๙๑.๙๖ 

บาท (ณ วันที่ 

๒๗ ก.ค. 

๒๕๖๔)

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก 

โลตัส แมสอด เลขที่บัญชี 

๐๖๕-๑-๓๑๓๑๐-๔ ช� อบัญชี 

นางสาวพิศตะวัน แ มา

นางสาว

พิศตะวัน 

แ มา

๑๒,๒๑๐.๕๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๒๗ ก.ค. 

๒๕๖๔)

-

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุง

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน 

แมสอด เลขที่บัญชี 

๖๗๗-๘-๒๕๗๒๒-๙ ช� อบัญชี 

นางสาวพิศตะวัน แ มา

นางสาว

พิศตะวัน 

แ มา

๙๖,๒๘๙.๖๒ 

บาท (ณ วันที่ 

๒๗ ก.ค. 

๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ินจํานวน ๔ รายการ รวมมูลคา ,๘ .๒๘ บาท (หกแสนหาหม� นแปดรอย

หาสิบหาบาทย่ีสิบแปดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายอนันท กองประ ากล กับพวก 

พันตํารวจโท

 (ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)

ผูเชี่ยวชาญเ พาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน

ผูอํานวยการกองคดี ๔

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางบุญชนา อัครวรมาศ)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

 (ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)

คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๕๐/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นาย ปนันทน ธรรมรัตนธาดา และนางสาวอุไร แยมเจริญ 

กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคา (บาท) หมายเหตุ

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงิน

ฝากออมทรัพย เลขท่ีบัญชี 

๙๔๐-๐-๒๓๙๔๗-๒ ช� อบัญชี 

นางสาวอุไร แยมเจริญ

นางสาวอุไร 

แยมเจริญ

๒๓,๙๘๑.๓๘ 

(ณ วันท่ี ๒๗ 

สิงหาคม 

๒๕๖๔)

-

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงิน

ฝากออมทรัพย เลขที่บัญชี 

๒๓๒-๔-๕๘๘๙๔-๒ ช� อบัญชี 

นางสาวหัทยา กอระกัน

นางสาวหัทยา 

กอระกัน

๑๘,๘๘๗.๑๘ 

(ณ วันที่ ๒๗ 

สิงหาคม 

๒๕๖๔)

-

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงิน

ฝากออมทรัพย เลขท่ีบัญชี 

๑๒๒-๑-๒๐๒๗๖-๓ ช� อบัญชี 

นางสาวมลนภา มณีแจม

นางสาวมลนภา 

มณีแจม

๓,๑๖๒.๕๐ 

(วันที่ ๒๗ 

สิงหาคม 

๒๕๖๔)

-

๔. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงิน

ฝากออมทรัพย เลขท่ีบัญชี 

๖๐๔-๒-๔๐๒๘๒-๔ ช� อบัญชี 

นางสาวกนิษ า วัดสําโรง

นางสาวกนิษ า 

วัดสําโรง

๑๓,๐๕๖.๒๓ 

(ณ วันที่ ๑๗ 

สิงหาคม 

๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท่ีอายัด จํานวน ๔ รายการ รวมมูลคาท้ังส้ินประมาณ ๙, ๘ .๒๙ บาท 

(หาหม� นเกาพันแปดสิบเจดบาทย่ีสิบเกาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนาย ปนันทน รรมรัตน าดา 

และนางสาวอ ร แยมเจริญ  กับพวก 

พันตํารวจโท

 (ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)

ผูเชี่ยวชาญเ พาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน

ผูอํานวยการกองคดี ๔

(ลงช� อ)  

(นายอนุภาพ  ศุภเศรษ ศิริ)

พนักงานเจาหนาที่

 (ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)

(หาหม� นเกาพันแปดสิบเจดบาทย่ีสิบเกาสตางค) พรอมดอกผล

(ลงช� อ)  

 คดีหมายเลยดําท่ี ฟ๑๕๑/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายพิชิต หมูมาก กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน หมาย

เหตุ

๑ เงินสด - นายพิชิต หมูมาก

และนางสาว

จรรยาพร เพชรเศษ

๖๕,๗๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๗ 

ก.ย. ๒๕๖๔) 

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด(มหาชน) ประเภทบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพยสาขาเกาะลันตา เลขท่ีบัญชี 

๗๙๗-๒๑๗๐๗๑-๓ ช� อบัญชี

เด็กหญิงสุกัญญา หมูมาก

- เด็กหญิงสุกัญญา

หมูมาก

๑๔๙,๒๙๙.๘๓ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๗ ก.ย. 

๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๒ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๒๑๔,๙๙๙.๘๓ บาท 

(สองแสนหน่ึงหม� นส่ีพันเการอยเกาสิบเกาบาทแปดสิบสามสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายพิชิต หมูมาก กับพวก

(นางสาวตองจิต ขาวละออ)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่
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13ขาวปร า ัม ัน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต ยกทีม

ท่ีปรึกษาการเงินรวมออกบูทแนะนําการ

วางแผนการเงินและลดหยอนภาษี ในงาน 

Thailand Smart Money 2021 พรอม

หลากหลายผลิตภัณฑเดนตอบโจทยความ

ตองการดานความคุมครองและวางแผน

ภาษีปลายป อยาง บีแอลเอ แฮปปเซฟ

วิ่ง 10/5 (แบบมีเงินปนผล) ประกันสะสม

ทรัพยที่ชําระเบี้ยสั้นเพียง 5 ป รับความ

คุมครองชีวิต 10 ป กรุงเทพ 118 ประกัน

สะสมทรัพยที่ เหมาะกับวัยเริ่มทํางาน 

สะสมงายเริ่มตนเพียงเดือนละ 200 บาท 

คุมครองชีวิตพรอมคารักษาพยาบาลจาก

อุบัติเหตุ บีแอลเอ บํานาญ 99 ประกัน

บํานาญที่ใหคุณเกษียณสบาย และประกัน

สุขภาพที่ขายดีที่สุด บีแอลเอ แฮปป เฮลธ 

รักษาครบ คุมครองคุม ครอบคลุมคาหอง

เดี่ยวมาตรฐานทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ 

บาท พรอมโปรโมชั่นสุดพิเศษ รับฟรีบัตร

กํานัล Central มูลคาสูงสุด 12,000 บาท 

สําหรับผูสนใจ พบกันไดทีง่าน Thailand 

Smart Money 2021 จัดขึ้นระหวางวันที่ 

10 - 12 ธันวาคม ณ บูธ F2 CentralWorld 

LIVE ชั้น 8 ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร. 

0-2777-8888 หรือที่เว็บไซต www.bang-

koklife.com

ซันคิสท จัดโปรโมชั่นลดราคาถั่ว

ยอดฮิต อิ่มเพลินทั้งวันในราคาสุดคุมไป

กับซันคิสท วอลนัท อบเกลือรสเค็มนอย 

ขนาด 120 กรัม, ซันคิสท  ถั่วรวม อบเกลือ

รสเค็มนอย ขนาด 150 กรัม, ซันคิสท อัลมอนด

อบรสเค็มนอย ขนาด 140 กรัมและซันคิสท 

มะมวงหิมพานตอบรสเค็มนอย ขนาด 160 

กรัม จากปกติราคา 160 บาท พิเศษเพียง 

136 บาทเทาน้ัน โดยสามารถพบกับโปรโมช่ัน

ดี ๆ  แบบน้ีไดแลว ต้ังแตวันท่ี 2 - 22 ธันวาคม 

ที่บิ ๊กซี ทุกสาขา สอบถามขอมูลเพิ่มเติม

ไดที่โทร.0-2813-0954-5

KMA Cosmetics Thailand จัด

โปรโมช่ัน เทแรงสงทายปใหสาวๆ สายบิวต้ี

เลิฟเวอร ชอปเคร� องสําอางชิ้นใดก็ได ลด

ทันที 20% ตั้งแตวันนี้ - 31 ธันวาคม รีบ

ชอปไดแลววันนี้ ที่ https://shop.kmacos-

metics.com หรือ สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่ 0-2295-4545 ตอ 243,241

โสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง เปนประธานในพิธี

มอบเคร� องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ

ทะเลยิ่งชีพ” แกผูทําคณงามความดีดาน

การอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

ณ หองแมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด 

คอนเวนช่ัน วันท่ี 13 ธันวาคม เวลา 9.30 น.

vivo แบรนดสมารทโฟนช้ันนําระดับโลก 

เตรียมสงโปรโมชันลดกระหน่ํ าฉลอง

เทศกาลสงทายปที่หลายคนรอคอยกับ

แคมเปญ 12.12 มอบโปรโมชันสุดคุมกับ

สวนลดสําหรับเปนเจาของสมารตโฟนรุน

ยอดนิยมและอุปกรณเสริมสุดล้ําจาก vivo 

ลดสูงสุดถึง 50% และมอบสวนลดสูงสุด

ถึง 2,000 บาท พรอมแจกของแถมสุด

พรีเมียมมูลคารวมกวา 50,000 บาท 

บนแพลตฟอรมชอปปงออนไลนชั้นนําทั้ง 

Lazada, Shopee และ JD Central วันที่ 

12 – 14 ธันวาคม 

พีพีทีวี เอชดี ชอง 36 ขอชวน

แฟนนางงามมารวมสงกําลังใจลุนและ

เชียร แอน - แอนชิลี สก็อต เคมมิส มิส

ยูนิเวิรสไทยแลนด 2021 ขึ้นเวทีใหญเตรี

ยมลุนมงที่สามไปพรอม ๆ ในการประกวด 

“มิสยูนิเวิรส 2021” ที่สงตรงจากประเทศ

อิสราเอล โดยสามารถรับถายทอดสดเกาะติด

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

หนาจอแบบเรียลไทม เชาตรูวันจันทรที่ 13 

ธันวาคมนี้  เวลา 07.00 น. เปนตนไป และ

ครั้งนี้ยังได 2 ผูบรรยายกูรูดานนางงาม 

อาจารยธง - ฐิติพงษ ดวงคง ประกบ ลิซา 

- อาลิซาเบธ แซดเลอร ลีนานุไชย มารับ

หนาท่ีเหมือนเชนเคย รวมเชียรสดไปพรอม ๆ 

กันผานทางหนาจอ พีพีทีวี ชอง 36 และ

เว็บไซต www.pptvhd36.com รับรองวา

แฟน ๆ จะไดยลโฉมเหลาตัวแทนสาวงาม

จากทุก ๆ  ชาติ แบบสวย คม ชัด ระดับเอชดี

แน�นอน

ศูนยการคาจังซีลอน ปาตอง ภูเก็ต 

รวมกับ หลาดจี G-market ตลาดนัดแนว 

“HIP & CHIC” ที่คุนเคยของชาวเมือง

ภูเก็ต ขอเชิญชวนนักทองเที่ยวและชาว

ภูเก็ตทุกทานมาชิมชอปแบบชิลๆ กันในงาน 

“Patong Festive Season @Jungceylon 

Patong Market” สุดยอดงานเทศกาลแหง

ความสุขที่ทุกคนตองมา ภายในงานพบกับ

การรวมตัวของรานคามากมาย  ทั้งของกิน

แนวสตรีทฟูด รานเสื้อผาแฟชั่น และ

แอกเซสซอรีกวา 80 รานคา ในทุกค่ําคืน

ยังมีดนตรีสดโฟลคซองฟงสบายๆ ชวย

เพิ่มบรรยากาศในชวงเทศกาลแหงความสุข 

พรอมลานน่ังชิลท่ีเหมาะสําหรับการ hang out 

รับลมและกลิ่นไอทะเลกันอยางเต็มอิ่มอีก

ดวย ขอเชิญเพ� อนๆ มาเดินชอปกันแบบ

ชิลๆ ไดในงาน “Patong Festive Season @

Jungceylon Patong Market” สุดยอดงาน

เทศกาลแหงความสุขที่ทุกคนตองมา พรอม

เปดใหบริการทุกวัน ตั้งแตวันนี้ถึง 28 ก.พ. 

65 ณ ลานกิจกรรมหนาศูนยการคาจังซีลอน 

ปาตอง ภูเก็ต เวลา 16.00 – 24.00 น. 

สําหรับผู ท่ีสนใจรวมจําหน�ายสินคาหรือ

ออกบูธภายในงาน สามารถสอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 06-2696-6362 

LINE ID: marketp9 หรือ https://line.me/

ti/p/72YhwwQv_B 

เตรียมสุขภาพรางกายใหพรอมกอน

กาวเขาสูปใหม โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอ

เชิญผูถือสิทธิประกันสังคมใชสิทธิการ

ตรวจสุขภาพประจําป  สิทธิทันตกรรม 900 

บาท/ป และฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ สําหรับ

ผูประกันตนในระบบประกันสังคมหาก

ทานใดยังไมไดเขารับบริการตรวจสุขภาพ

ประจําป สําหรับตรวจหาความผิดปกติ

ของรางกายเบื้องตนกอนสายเกินไป และ

สิทธิทันตกรรม 900 บาท/ป เฉพาะการขูด

หินปูน ถอนฟน อุดฟน และผาฟนคุดฯ 

และสําหรับผูประกันตนที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป 

รับสิทธิเพิ่มฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัด

ใหญ  ตั้งแตวันนี้ – 30 ธันวาคม เพ� อไม

ใหทุกทานพลาดโอกาสดีๆ ในการใชสิทธิ์

ดูแลสุขภาพในปนี้ สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่ แผนกลูกคาสัมพันธ โทร.

0-2223-1351 ตอ 3126

หลังจากที่ GTH “Golden Triangle 

Health” กดปุมเปดรานแฟรนไชส “HEMP 

HOUSE” สาขาแรกศูนยการคาเอ็มควอเทียร 

สองผูบริหารวิสัยทัศนกวางไกล “จุลภาส 

เครือโสภณ” และ “ณัฏฐิฏา ภูมิภักดี” 

ไมรอชาลาสุดจุดพลุ!! เปดสาขาเซ็นทรัล

รัตนาธิเบศรไปเรียบรอยแลว กระแสตอบ

รับจึ้งมาก! ดวยเมนูซิกเนเจอร ชาเขียว 

ชาไตหวัน ชาไทย กัญชง ที่เบลนดขึ้นมา

โดยเฉพาะ ขนทัพมาเอาใจสายเขียวสูตรพิเศษ

เฉพาะที่นี ่เทานั้น แวะมาชิมความอรอย

ไดแลวตั้งแตวันนี้เปนตนไป ณ ชั้น 3 

เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร สนใจธุรกิจแฟรนไชส 

“HEMP HOUSE” Phone:061-526-1591 

LINE Official: @hemp_house

วิศวะมหิดล ตอนรับ นายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุนที่ 46 เยี่ยมชมเทคโนโลยี

วิศวกรรมอันกาวหนา โลกท่ีกําลังขับเคล� อนดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทามกลางวิกฤติ

และอุปสรรคนับเปนความทาทายอยางยิ่ง คนไทยทุกแวดวงตองเรียนรูไมหยุดนิ่ง และ

เตรียมพรอมที่จะกาวไปกับวิถีใหมและอนาคต คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

นําโดย รศ.ดร.จักรกฤษณ ศุทธากรณ คณบดี ใหการตอนรับการศึกษาดูงานของเหลานาย

ทหารระดับสูง นําโดย พลโท โสภณ ศิริงาม เสนาธิการ สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

และผูอํานวยการจัดการอบรมการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย

กวา 100 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดู

งานวิศวกรรมและเทคโนโลยี และเยี่ยมชม

หองปฏิบัติการและศูนยวิจัยที่กาวล้ํา 

พรอมหารือความรวมมือการศึกษาวิจัย  

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

มหิดล ศาลายา

SAM มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช     บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท 

(บสส.) หรือ SAM โดย ดร.กฤษฎา เสกตระกูล ประธานกรรมการ และธรัฐพร เตชะกิจขจร 

กรรมการผูจัดการ มอบเงินสนับสนุนแกมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จํานวน 500,000 บาท 

โดยมีศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการ

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เปนผูรับมอบเพ� อนําใชเปนเงินทุนสนับสนุนโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ จํานวน 21 แหง ไดนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิต และดูแล

รักษาอาการเจ็บปวยของประชาชนในชนบท ถิ่นทุรกันดารที่หางไกล รวมทั้งเพ� อแสดงถึง

ความจงรักภักดีและนอมถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร เน� องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  

ณ ทําเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย กรุงเทพฯ

ทําบุญทอดกฐิน    เม� อเร็วๆนี้ คณะครูและนักเรียนชมรมTO BE NUMBER ONE 

โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา รวมทําโรงทานน้ําด� มและขนมพรอมถวายตนเงินทอดกฐิน ณ วัด

ธาตุยางชุม บานเชียงเพ็ง จังหวัดอุดรธานี

“มูลนิธิอาจารยเกษม ปงศรีวงศ” มอบทุนกวา 2 ลานบาท สนับสนุนการศึกษาและ

โครงการวิจัยดานเภสัชศาสตร ตอเน� องเปนปท่ี 5    ธีระพงศ ปงศรีวงศ ประธานกรรมการ 

มูลนิธิอาจารยเกษม ปงศรีวงศ พรอมดวย สุภัคพร พงษพันธุ เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ, 

ชวเกต์ิ พนัสอัมพร กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิฯ, ภญ.สมาพร แนวฤทธิกุล รองประธาน

กรรมการบริหาร มูลนิธิฯ และภญ. พันธุทิพย ลี้เจริญ รักษาการประธานคณะอนุกรรม

การฯ จัดมอบทุนดานเภสัชกรรม ตอเน� องเปนปที่ 5 เพ� อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนา

วิชาชีพดานเภสัชศาสตร รวมทั้งทุนสนับสนุนโครงการงานวิจัย ประจําป 2564 จํานวน 

48 ทุน รวมมูลคา 2,403,000 บาท โดยไมมีขอผูกมัด ใหกับนักศึกษาและบุคลากร

ดานเภสัชศาสตรจากสถาบันตางๆ อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัย

รังสิต โดยเขารวมการรับทุนผานการ Zoom Webinar ณ อาคาร B.L.H. ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

เหวยเหวย หวง  ผูอํานวยการฝาย

ปฏิบัติการ และภัคพงศ พัฒนมาศ รอง

ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ และหัวหนา

เอเชีย เอรา วัน จับมือ We!Park และ มูลนิธิพุทธรักษา สงมอบกลาไม

จากโครงการอนุบาลกลาไมชุมชนยานมักกะสัน เติมพื้นที่สีเขียวใหชุมชนเมือง ณ สวนราชเทวีภิรมย

ฝายการตลาด บริษัท เอเชีย เอรา วัน 

รวมกับ ดร.วิทย สุนทรนันท รองประธาน

กรรมการ มูลนิธิพุทธรักษา และ ตัวแทน

จาก We!Park รวมสงมอบกลาไมจากโครงการ 

“อนุบาลกลาไมชุมชนยานมักกะสัน” ซ่ึงเปน

โครงการที่ชวยพัฒนาความรูความสามารถ

ในการเพาะชํากลาไมใหชุมชน สรางรายได 

และชวยสนับสนุนการสรางพื้นที่สีเขียวให

กับชุมชนโดยรอบสถานีแอรพอรต เรล ลิงก 

มักกะสัน โดยกิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรม

ที่สานตอยโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ

ในการมุงสูการเปนองคกร Zero Carbon 

ตามตามกรอบความยั่งยืนดานสังคม และ

สิ่งแวดลอม โดยมีผูแทนจากสํานักงานเขต

ราชเทวีเปนผูรับมอบ ณ สวนราชเทวีภิรมย
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ทอร์นาโดบดขยี้สหรัฐดับนับร้อย

ออสเตรเลียร่นเวลาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

แคนเบอร์รา • รอยเตอร์รายงานการเผยของ เกรก ฮันต์ รัฐมน                                                                             

ตรีสาธารณสุขออสเตรเลีย ระบุว่า จะร่นระยะเวลาฉีดวัคซีนโค

วิด-19 เข็มกระตุ้นให้กับประชาชนที่อายุมากกว่า 18 ปี จาก

ที่ให้ฉีดหลังเข็มที่ 2 ในเวลา 6 เดือนเป็น 5 เดือน เนื่องจาก

ความกังวลการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ โอมิครอน ฮันต์กล่าว

ว่า การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น 5 เดือนหรือมากกว่านั้น หลัง

จากฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 แล้วจะทำาให้มั่นใจว่าวัคซีนจะปกป้องได้

แข็งแกร่งขึ้นและยาวนานขึ้น และช่วยป้องกันการแพร่ระบาด

ของไวรัสโคโรนา ข้อมูลจากประเทศอิสราเอลพบว่า วัคซีน

เข็มกระตุ้นช่วยลดอัตราการติดเชื้อและความรุนแรงจากโรค

ที่เกิดจากการติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มประชากรอายุมากกว่า 

40 ปี และลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อที่อายุมากกว่า 40 ปี 

ออสเตรเลียใช้วัคซีนของไฟเซอร์และโมเดอร์นาเป็นวัคซีนเข็ม

กระตุ้น ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้

มากที่สุดในโลก ประชาชนออสเตรเลียราว 90% ที่ฉีดวัคซีน

ครบโดสแล้วมีราว 90% และมีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ในรอบ 

24 ชั่วโมง 1,556 ราย

ทวิตเตอร์ โมดี โดนแฮ็กปลอมข่าวแจกบิตคอยน์

นิวเดลี • รายงานเอเอฟพีเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม กล่าว

ว่า ข้อความทวิตเตอร์ที่เผยแพร่ในบัญชีทวิตเตอร์หลัก @

narendramodi ของนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ของอินเดีย

ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 73 ล้านคน โดนแฮ็กและมีโพสต์ที่อ้างว่า

รัฐบาลของเขายอมรับสกุลเงินดิจิทัลบิตคอยน์เป็นเงินที่ใช้ชำาระ

หนี้ ได้ตามกฎหมาย โดยรัฐบาลอินเดียซื้อเงินตราเข้ารหัสสกุลนี้

อย่างเป็นทางการไว้ 500 บิตคอยน์ และ “กำาลังแจกจ่ายให้แก่

ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศนี้ทุกคน” ข้อความแนบลิงก์หลอกลวงไว้

ด้วย ทวีตนี้ถูกลบออกอย่างรวดเร็ว  สำานักงานของโมดีกล่าวว่า 

บัญชีของนายกรัฐมนตรีโดนบุกรุกช่วงสั้นๆ แต่ตอนนี้เขากลับ

มาเป็นผู้ควบคุมบัญชีอีกครั้ง เป็นครั้งที่ 2 แล้วที่บัญชีทวิตเตอร์

ของโมดีซึ่งมีหลายบัญชี โดนมือดีแฮ็ก เมื่อปีที่แล้วบัญชีหนึ่ง

ของเขาโดนคนร้ายแฮ็กแล้วส่งข้อความขอให้ประชาชนบริจาค

เงินเข้าบัญชีปลอมเกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากไว 

รัสโคโรนา การเจาะทวิตเตอร์ของผู้นำาอินเดียเมื่อวันอาทิตย์เกิด

ในช่วงเวลาที่อินเดียกำาลังเตรียมปราบปรามการค้าเงินตราเข้า

รหัสที่กำาลังเป็นที่นิยมในประเทศ โดยคาดว่ากฎหมายฉบับใหม่

จะเข้าสภาในเดือนนี้

ลูกนักบินอวกาศคนแรกสหรัฐข้ึนยานบลูออริจิน

แวนฮอร์น • รอยเตอร์รายงานว่าจรวดนิวเชพเพิร์ดของบลูออ

ริจินปล่อยขึ้นจากฐานที่เมืองแวนฮอร์น รัฐเทกซัส เมื่อวันเสาร์

ที่ 11 ธันวาคม เพื่อนำาผู้ โดยสาร 6 คนขึ้นท่องอวกาศระยะ

สั้นๆ หนึ่งในนั้นคือ ลอรา เชพเพิร์ด วัย 74 ปี ลูกสาวคนโตของ      

อลัน เชิพเพิร์ด นักบินอวกาศคนแรกของสหรัฐที่จรวดของเขา

ขึ้นถึงระดับอวกาศเมื่อ 50 ปีที่แล้ว ยานลำานี้ขึ้นไปที่ระดับความ

สูงราว 106 กิโลเมตร ก่อนที่จะเดินทางกลับโลกด้วยการกางร่ม

ชูชีพลงพื้นทะเลทราย ใช้เวลาเดินทางราว 10 นาที ผู้ โดยสาร

บนยานมีเวลาสัมผัสสภาพไร้น้ำาหนักราว 2-3 นาที ยานนิวเชพ

เพิร์ดตั้งชื่อตามอลัน เชพเพิร์ด.

เมย์ฟีลด์ • ระบบพายุรุนแรงก่อทอร์นาโดหลายสิบลูกถล่ม 6 มลรัฐ

เขตมิดเวสต์ของสหรัฐเป็นระยะทางกว่า 320 กิโลเมตรเมื่อคืนวัน

ศุกร์ ทำาลายเมืองในรัฐเคนทักกีราบเป็นหน้ากลอง คาดมีผู้เสียชีวิต

มากกว่า 100 คน

รายงานเอเอฟพีและรอย

เตอร์เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 12 ธันวาคม 

2564 กล่าวว่า ศูนย์พยากรณ์พายุ

ของสำานักงานบริการสภาพอา                                             

กาศแห่งชาติ กล่าวว่า ได้รับรายงาน

ว่าเกิดพายุหมุน 36 ลูกที่รัฐอิลลิ                                              

นอยส์, เคนทักกี, เทนเนสซี, มิส 

ซูรี, อาร์คันซอ และมิสซิสซิปปี 

ความรุนแรงของลมพายุทำา 

ลายส่ิงปลูกสร้าง อาคารบ้านเรือน 

สถานีดับเพลิง สถานีตำารวจ รวม

ถึงโรงงานหลายแห่ง และทำาให้

ขบวนรถไฟที่มี 27 ตู้ตกราง ใกล้

เมืองเออร์ลิงตัน รัฐเคนทักกี

รัฐเคนทักกีรัฐเดียวมีราย                    

งานเบ้ืองต้นว่า มีผู้เสียชีวิตมาก 

กว่า 70 คน ส่วนมากเป็นคนงาน

ของโรงงานผลิตเทียนไขในเมือง

เมย์ฟีลด์ท่ีพังถล่มราบ แอนดี บี

เชียร์ ผู้ว่าการรัฐ กล่าวว่า ขณะ

เกิดพายุ มีคนงานกะดึกเร่งผลิต

สินค้าสำาหรับเทศกาลคริสต์มาส

ทำางานอยู่ 110 คน เจ้าหน้าที่

ช่วยชีวิตออกมาได้ 40 คน และ

คงเป็นปาฏิหาริย์หากพบผู้รอดชีวิต

อยู่ใต้ซากโรงงาน 

บีเชียร์ประกาศภาวะฉุก 

เฉินในรัฐเคนทักกี โดยกล่าว

ว่าการทำาลายล้างท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิง                                      

ท่ีเขาไม่เคยพบเห็นมาก่อนในชีวิต

จนบรรยายเป็นคำาพูดไม่ได้ เมือง

เมย์ฟีลด์และตลอดเส้นทาง 365 

กิโลเมตรท่ีทอร์นาโดลูกใหญ่เคลื่อน

ผ่าน ซ่ึงเกือบท้ังหมดอยู่ในรัฐเคน 

ทักกีถูกทำาลายราบ “มีความเป็น

ไปได้มากว่าจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 

100 คนที่เคนทักกีนี่” เขาแถลง

เมื่อวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่น 

เคธี โอแนน นายกเทศ 

มนตรีเมืองเมย์ฟีลด์ที่อยู่ทางตะ                                               

วันตกของเคนทักกี กล่าวว่า เมือง

ที่มีประชากร 10,000 คนแห่งนี้

ถูกถล่มจนเป็นเหมือน “ไม้ขีดไฟ” 

นอกจากท่ีเคนทักกี ยังมีราย                                                 

งานผู้เสียชีวิตในอีก 5 รัฐท่ีเหลือไม่

ต่ำากว่า 13 คน รวมถึงพนักงาน

โกดังสินค้าของบริษัท แอมะซอน 

ในเมืองเอ็ดเวิร์ดส์วิลล์ รัฐอิลลิ 

นอยส์ ที่เสียชีวิตอย่างน้อย 6 คน 

เมื่อหลังคาโกดังพังถล่ม 

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน                                             

ซ่ึงได้อนุมัติการประกาศภาวะฉุกเฉิน

ที่เคนทักกี กล่าวว่า ระบบพายุ

ครั้งนี้เป็นหนึ่งในครั้งรุนแรงท่ีสุด

ในประวัติศาสตร์อเมริกา “มันเป็น

โศกนาฏกรรม” ผู้นำาสหรัฐแถลง                                                     

ทางโทรทัศน์ พร้อมกับให้คำาม่ันว่า

จะสนับสนุนรัฐท่ีประสบภัยในครั้ง

นี้ “เรายังคงไม่รู้ว่ามีคนเสียชีวิต

จำานวนมากเท่าใด และขอบเขต

ความเสียหายทั้งหมดเป็นเท่าใด”

ไบเดนกล่าวด้วยว่า เขากำา 

ลังร้องขอไปยังสำานักงานคุ้มครอง

ส่ิงแวดล้อมให้ตรวจสอบว่า การ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

ส่งผลต่อการเกิดพายุรุนแรงครั้งนี้

หรือไม่ ทั้งยังตั้งคำาถามถึงระบบ

เตือนภัยทอร์นาโดของสหรัฐด้วย

นักพยากรณ์อากาศกล่าว

ว่า ระบบพายุหมุนรุนแรงครั้งนี้

เป็นเรื่องผิดปกติสำาหรับฤดูหนาว

ของสหรัฐ ต้นกำาเนิดของพายุ

ทอร์นาโดระบาดคร้ังน้ีมาจากพายุ

ฝนฟ้าคะนองหลายคร้ังในช่ัวข้าม

คืน รวมถึงพายุซูเปอร์เซลล์ท่ีก่อ

ตัวทางตะวันออกเฉียงเหนือของ

รัฐอาร์คันซอ พายุนี้เคลื่อนจาก

อาร์คันซอผ่านมิสซูรี เข้าสู่รัฐเทน                                                

เนสซีและเคนทักกี

วิกเตอร์ เจนสินี อาจารย์

ด้านภูมิศาสตร์และบรรยากาศ

ศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ 

กล่าวว่า ความชื้นและอุณหภูมิ

ที่สูงผิดปกติสร้างสภาพแวดล้อม

ที่เอื้อต่อเหตุการณ์สภาพอากาศ

รุนแรงที่เกิดในช่วงเวลาปลายปี

เช่นนี้

ทอร์นาโดท่ีเคนทักกีทำาลาย

ล้างเป็นระยะทาง 227 ไมล์ (365 

กิโลเมตร) แต่ก่อนหน้าน้ีเคยมีบัน                                                 

ทึกว่ามีทอร์นาโดที่กวาดล้างพื้น 

ที่ในรัฐมิสซูรีเป็นระยะทาง 219 

ไมล์เมื่อปี 2468 คร่าชีวิตคนถึง 

695 คน.

โรม • มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3                                              

ศพ และสูญหาย 6 คนจากเหตุ                                                  

แก๊สระเบิด ทำาให้อาคารอพาร์ต 

เมนต์ 4 ชั้นบนเกาะซิซิลีของอิตา 

ลีพังถล่มลงมาเมื่อคืนวันเสาร์ 

เอเอฟพีและรอยเตอร์ราย 

งานว่า เกิดเหตุแก๊สระเบิดทำาให้อา                   

คารของอพาร์ตเมนต์ความสูง 4 ช้ัน 

แห่งหน่ึงในเมืองราวานูซา เมือง

เล็กๆ ที่มีประชากรราว 11,000 

คน ใกล้กับจังหวัดอากรีเจนโต บน

เกาะซิซิลีทางใต้ของอิตาลี พัง

ถล่มลงมาเมื่อคืนวันเสาร์ที่ 11 

ธันวาคม พบร่างผู้เสียชีวิตใน

ซากอาคารแล้ว 3 ศพ และยัง

มีผู้พักอาศัยสูญหาย 6 คน เจ้า

หน้าที่กู้ภัยอิตาลีพบหญิง 2 คน

รอดชีวิตในซากอาคาร เจ้าหน้าที่

กู้ภัยและสุนัขดมกลิ่นยังคงค้นหา

ท่ีซากอาคารแห่งน้ีเพื่อหาผู้ท่ีสูญหาย 

หน่วยกู้ภัยท้องถ่ินสังกัดสำา                                        

นักป้องกันภัยพลเรือนอิตาลียืนยัน

ทางทวิตเตอร์เมื่อวันอาทิตย์ว่ายอด                                                               

ผู้เสียชีวิตจากเหตุอาคารถล่มบน

เกาะซิซิลีอยู่ที่ 3 ศพ ควบคุมไฟ

ไหม้ท่ีเกิดข้ึนหลังแก๊สระเบิดได้แล้ว 

ผู้สูญหายรวมถึงสามีภรรยาคู่หน่ึง

และลูกทารกของพวกเขา

โทรทัศน์เผยแพร่ภาพของ                                             

อาคารแห่งนี้ที่เหลือแต่ซากหิน                                                

ซากปูนและคานไม้ ขณะที่อา 

คารที่อยู่ใกล้กันอย่างน้อย 2 หลัง

ได้รับความเสียหายและไฟไหม้ด้วย 

เจ้าหน้าท่ีท่ีเปิดการสอบสวน

สาเหตุอาคารถล่มเผยว่าน่าจะเกิด

จากแก๊สรั่ว 

จูเซปเป เมเรนดิโน หัวหน้า

แผนกดับเพลิงในจังหวัดอากรีเจน

โตเผยกับสถานโทรทัศน์ไรนิวส์ 24 

ว่า เหตุแก๊สระเบิดในอาคารแห่งน้ีมี                                                    

ความเป็นไปได้ว่า แก๊สอาจสะสม 

อยู่ในโพรงใต้ดิน และแก๊สเหล่าน้ี

อาจมีตัวจุดชนวนให้เกิดระเบิดจาก

รถยนต์, ลิฟต์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า 

คาร์เมลโล ดันเจโล นายก

เทศมนตรีเมืองราวานูซาโพสต์ทาง                                                          

ทวิตเตอร์เมื่อคืนวันเสาร์ หลัง

เกิดเหตุแก๊สระเบิดท่ีอพาร์ตเมนต์

แห่งน้ี ขอความช่วยเหลือจากชาว

เมืองที่มีพลั่วและรถแทร็กเตอร์

เกลี่ยดิน ให้ไปช่วยค้นหาผู้สูญ 

หายในซากอาคารท่ีถล่มลงมาใน                                             

เหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้น และเผยกับ                                                 

สถานีไรนิวส์ 24 ว่า อพาร์ตเมนต์

ถล่ม ทำาให้มีผู้ที่ไร้ที่อยู่ราว 50 

คน. 

อพาร์ตเมนต์ถล่มในซิซิลีตาย3สูญหาย6คน

ถล่มราบ • สภาพอาคารบ้านเรือนและสำานักงานที่โดนทอร์นาโดทำาลายราบในเมืองเมย์ฟีลด์ รัฐเคนทักกี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ทอร์นาโด

หลายลูกถล่ม 6 รัฐในสหรัฐเมื่อวันศุกร์ คาดมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 100 ศพ

ประชาธิปไตยแบบจีนเป็นเช่นไร?

หรัฐฯ จัดประชุม “สุดยอดประชาธิปไตย” ได้ 

จีนก็จัดเสวนาหัวข้อเดียวกันได้

มิหนำาซ้ำายังตั้งหัวข้อท้าทายวอชิงตันด้วย

“ใครเป็นผู้นิยามประชาธิปไตย?”

พร้อมกับประกาศเป็นแนวทางให้ได้รับรู้กันว่าปักกิ่ง

ก็ถือว่าระบอบการเมืองของตนนั้นก็เป็น “ประชาธิปไตย” 

เช่นกัน

พร้อมกับท้าทายมะกันด้วยวลีที่ว่า

“ประชาธิปไตยจะดีหรือไม่ ประชาชนรู้ดีที่สุด”

งานของจีนจัดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมา โดย

มีนายเล่อ ยู่เฉิง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่าง

ประเทศเข้าร่วมการเสวนา 

ชื่อเต็มของการประชุมครั้งนี้คือ A Dialogue on 

Democracy – What is democracy and who defines it? 

ตั้งคำาถามว่า “ประชาธิปไตยคืออะไร? และใครเป็น

คนนิยามมัน?”

รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของจีนท่านนี้กล่าว

สุนทรพจน์อย่างเป็นทางการเพื่ออธิบายหลักการ

ประชาธิปไตยที่แท้จริง – จากมุมมองของจีน

เป็นจังหวะเดียวกับที่รัฐบาลจีนออก “สมุดปกขาว” 

ว่าด้วย “ประชาธิปไตยที่ได้ผล” หรือ China : Democracy 

that Works

ถ้าใครจัดให้ โจ ไบเดน กับ สี จิ้นผิง นั่งลงวิวาทะ

เรื่อง “ประชาธิปไตย” น่าจะได้ประโยชน์สำาหรับคนทั่วโลก

อย่างยิ่ง

แต่ต้องให้คนจีนและคนอเมริกันทั้ง 2 ประเทศได้มี

ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีด้วยจึงจะได้เนื้อหาที่

เป็นของจริง

สรุปประเด็นของรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศจีน เล่อ ยู่

เฉิง ที่สถานทูตจีนประจำากรุงเทพฯ แปลจากต้นฉบับภาษา

จีนได้ความที่น่าสนใจอย่างนี้

1.ประชาธิปไตยโดยประชาชนในทุกกระบวนการ                                                                        

ของจีนไม่ใช่ประชาธิปไตยของชนกลุ่มน้อยและกลุ่มผล

ประโยชน์ แต่เป็นประชาธิปไตยของคนส่วนใหญ่และปวง

ชนชาวจีนทุกคน มิใช่ประชาธิปไตยที่สวยแต่รูป แต่เป็น

ประชาธิปไตยที่ทำาให้ประชาชนมีความสุขและได้ประโยชน์

อย่างแท้จริง 

อีกทั้งมิใช่ประชาธิปไตยที่ปลุกประชาชนให้ตื่นเพื่อไป

ลงคะแนนเสียง และกลับกลายเป็นความเงียบเฉยภายหลัง

จากลงคะแนน แต่เป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสิทธิ์ได้

รับรู้ แสดงออก กำากับดูแล และมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในทุก

กระบวนการ

2.ในการเล่าเรื่องจีนของชาวตะวันตกบางคน แม้ว่า

จีนจะสร้างสิ่งมหัศจรรย์ของมนุษยชาติ เช่น ความมั่นคงใน

ระยะยาว การพัฒนาอย่างรวดเร็ว และการแก้ไขปัญหาความ

ยากจน แม้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะได้รับการสนับสนุน

จากชาวจีนส่วนใหญ่ แต่จีนยังคงถูกมองว่าไม่เป็นประเทศ

ประชาธิปไตย เป็นประเทศที่ไร้สิทธิมนุษยชน  

การกล่าวเช่นนี้เป็นการเปิดเผยถึงจิตใจที่มืดมน

และเจตนารมณ์ที่ซ่อนเร้นของคนบางคน นั่นคือการใช้

ประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการปราบปรามผู้ที่เห็นต่างและ

เป็นข้ออ้างเพื่อกีดกันการพัฒนาของประเทศอื่น

3.หากประชาธิปไตยจะประสบความสำาเร็จต้องหยั่งราก

ลึกในดินแดนของประเทศของตน เพื่อให้ประชาชนพอใจและ

มีความสุข ในโลกนี้ ไม่เคยมีรูปแบบประชาธิปไตยที่สามารถ

ใช้ได้กับทุกประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นคือไม่มีระบอบประชาธิปไตย

ที่สมบูรณ์แบบและเหนือกว่าคนอื่น

 เมื่อมองย้อนกลับไปยังเส้นทางการแสวงหา

ประชาธิปไตยในประเทศจีนในยุคใกล้ เรา

ประสบปัญหามากมายและได้รับความเสีย

หายอย่างสาหัสจากการลอกเลียนแบบตาม

รูปแบบจำาลองจากต่างประเทศ 

เมื่อมองดูทั่วโลก ไม่ว่าในอัฟกานิสถาน 

ลิเบีย หรืออิรัก ต่างเคยถูกดัดแปลงจาก

ระบอบประชาธิปไตยโดย “การปฏิวัติ

สี” ผลลัพธ์ล้วนเป็นหายนะ และในที่สุด

ประชาชนผู้บริสุทธิ์จะต้องทนทุกข์ทรมาน

4.มีประเทศบางประเทศเรียกตัวเอง 

ว่า “ผู้นำาประชาธิปไตย” และเป็นผู้จัด                                                 

“การประชุมสุดยอดประชาธิปไตย” และ

แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์อย่าง

ไม่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับระบอบ

ประชาธิปไตยของประเทศต่างๆ ระบอบ

ประชาธิปไตยจอมปลอมและการต่อต้าน

ประชาธิปไตยแบบนี้จะไม่ส่งผลดีใดๆ ต่อ

ความสามัคคีและความร่วมมือของประชาคม

ระหว่างประเทศ 

และจะไม่ส่งผลดีใดๆ ต่อการพัฒนา

โลก กล่าวโดยสรุปคือ การที่จะเป็น

ประชาธิปไตยต้องถามประชาชนเกี่ยวกับ

การเมืองการปกครองอยู่เสมอ ถามประชาชน

เกี่ยวกับความต้องการของตน และสร้าง

ประโยชน์ต่อประชาชน หาใช่อยู่แต่ใน

หอคอย พูดจาสวยหรู และห่างเหินจาก

ประชาชน 

หวังว่าทุกประเทศจะหวนคืนสู่แก่นแท้ของระบอบ

ประชาธิปไตย เข้าใจประชาชน ใส่ใจในการดำารงชีวิตของ

ประชาชนมากข้ึน และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากย่ิงข้ึน

เป็นการเขียน “นิยาม” คำาว่าประชาธิปไตยจากฝ่าย

จีนที่ท้าทายแนวทางของประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมตะวัน

ตกที่น่าศึกษา

ใครจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

แต่ที่สำาคัญก็เป็นเพราะเมื่อระบอบการเมืองทั้ง

ของโลกตะวันตกและตะวันออกกำาลังถูกตั้งคำาถามอย่าง

มากมายและเข้มข้น

การถกแถลงเรื่อง “ประชาธิปไตยของใครตอบโจทย์

ประชาชนมากกว่า” จึงเป็นเรื่องที่น่าใคร่ครวญยิ่งนัก.

กาแฟดำ
ส
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12

โมโหกดเงินไม่ออกทุบตู้เอทีเอ็มพังยับ

สงขลา • เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 12 ธ.ค.64 ร.ต.อ.จำาลอง  

คงสวัสดิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รับแจ้ง

เกิดเหตุทุบตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย ซึ่งตั้งอยู่หน้าร้านค้าเลข

ที่ 274 ถ.พลพิชัย เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งเป็นเส้นทาง

ลัดเข้าออกตัวเมืองหาดใหญ่ที่มาจาก ต.บ้านพรุ จึงลงพื้นที่

ตรวจสอบจุดเกิดเหตุร่วมกับชุดสืบสวนและฝ่ายปราบปราม 

พบตู้เอทีเอ็มถูกทุบแผงกระจกหน้าจอแตก ช่องเสียบบัตรพัง 

แต่ยังระบุไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรเนื่องจากในที่เกิดเหตุไม่พบ

วัตถุต้องสงสัย ซึ่งคนก่อเหตุน่าจะพกของแข็งที่ทุบมาด้วย 

จากการสอบถามเจ้าของร้านบอกว่า เมื่อคืนนี้ตอนตี 3 ครึ่ง 

มีชายหญิงคู่หนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบยี่ห้อมาจอดที่หน้า

ตู้เอทีเอ็ม ตนได้ยินเสียงดังผิดปกติจึงลงมาดู และได้ยินเสียง

ผู้หญิงพูดว่าพอแล้วๆ จากนั้นรีบขี่รถออกไปโดยมีผู้หญิงเป็น

คนขับ ส่วนผู้ชายสวมเสื้อสีแดงนั่งซ้อนท้าย เบื้องต้นเจ้า

หน้าที่คาดว่าน่าจะไม่ใช่การโจรกรรมเงินในตู้เอทีเอ็ม แต่น่า

จะมาจากความโมโหมากกว่า อาจจะกดเงินในตู้ไม่ออกหรือตู้

มีปัญหาจึงบันดาลโทสะทุบระบายอารมณ์ เนื่องจากชาวบ้าน

บอกว่าตู้เอทีเอ็มตู้นี้บางครั้งก็มีปัญหากดเงินไม่ออก  ออกมา

แค่สลิป บางครั้งก็ไม่มีแบงก์ย่อย 

นทท.แห่สัมผัสลมหนาวชม ‘ปราสาทพนมรุ้ง’

บุรีรัมย์ • เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.64 นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย

และชาวต่างชาติได้พาครอบครัวเดินทางขึ้นไปสัมผัสอากาศ

หนาว  พร้อมชมความงดงามของปราสาทพนมรุ้ง บนอุทยาน

ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็น

แหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอมโบราณอายุหลายพันปีกัน

อย่างคึกคักช่วงหยุดติดต่อกันหลายวัน ประกอบกับเป็นช่วง

ที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นและปราสาทพนมรุ้งตั้งอยู่บนยอด

เขาสูง หากใครเดินทางขึ้นมาเที่ยวช่วงนี้จะได้สัมผัสกับลม

หนาวและทัศนียภาพที่สวยงาม โดยนายภาณุวัฒน์ เอื้อสา

มาลย์ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง กล่าวว่า ด้วย

สภาพอากาศที่หนาวเย็นลงประกอบกับจังหวัดได้เปิดเมือง

ท่องเที่ยวแล้ว ทำาให้ช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นมาสัมผัส

อากาศหนาวและชมความงดงามปราสาทพนมรุ้งกันอย่าง

คึกคัก เฉลี่ยวันละกว่า 2,000 คน เพิ่มขึ้นกว่าช่วงปกติเท่าตัว 

และคาดว่าหากอากาศหนาวเย็นมากขึ้นก็จะมีนักท่องเที่ยว

มากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน 

ทั้งนี้อุทยานฯ ได้ทำาการตรวจคัดกรองเข้มนักท่องเที่ยวตาม

มาตรการป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข. 

สุชัชวีร์

จนม่ันใจว่าพร้อมท่ีจะเสนอตัวให้ประชาชน

พิจารณา ก็ข้ึนอยู่ท่ีดุลพินิจของประชาชน

จะให้โอกาส ศ.ดร.สุชัชวีร์หรือไม่ ในส่วน

ของพรรคเราพยายามสรรหาบุคคลท่ีมี

ความเหมาะสมท่ีสุดมาให้คนกรุงเทพฯ ได้

พิจารณา 

“เราหวังว่าประชาชนจะสนับสนุนให้ 

ศ.ดร.สุชัชวีร์ได้ทำางานในฐานะผู้ว่าฯ กทม.

ในท่ีสุด นอกจากน้ี ในการประชุม กก.บห.

วันจันทร์น้ี ผมจะเสนอชื่อผู้สมัคร ส.ก. 50 

คน 50 เขต ท่ีผ่านการสรรหาจากคณะ

กรรมการสรรหาผู้สมัคร ส.ก.มาแล้ว ให้ 

กก.บห.พิจารณาเช่นกัน หลังจาก กก.บห.

พิจารณาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จะได้มีการ

เปิดตัวผู้สมัคร ส.ก.ประชาธิปัตย์ อย่างเป็น

ทางการ โดยเลขาธิการพรรค นายเฉลิมชัย 

ศรีอ่อน ในวันอังคารน้ีทันที”

นายองอาจกล่าวว่า พรรค ปชป.ให้

ความสำาคัญกับการทำางานเพื่อพ่ีน้องชาว

กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องยาวนาน

เสมอมา เราจึงพยายามสรรหาผู้สมัครผู้

ว่าฯ กทม. และผู้สมัคร ส.ก. ท่ีมีความพร้อม

ท่ีจะทำางานได้จริง มาทำางานให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงท่ีดีกว่า เพื่อประโยชน์

สุขของพ่ีน้องคนกรุงเทพฯ อย่างแท้จริง

นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รอง

โฆษกพรรค ปชป. กล่าวว่า พรรค ปชป.

ได้ทำาการเฟ้นหาผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เพื่อ

ให้ชาวกรุงเทพฯ มีตัวเลือกท่ีดีท่ีสุดสำาหรับ

พิจารณามอบความไว้ใจให้ดำารงตำาแหน่ง

ผู้ว่าฯ กทม.ในการเลือกต้ังคร้ังน้ี ประกอบ

กับการท่ีหัวหน้าพรรค ปชป. นายจุรินทร์                                                                      

ลักษณวิศิษฏ์ ได้ให้ทิศทางเพ่ือเน้นการ

ทำางานแบบ “ทำาได้ไว ทำาได้จริง” และ

มุ่งม่ันการทำางานอย่างหนักสำาหรับพ่ีน้อง

ประชาชน ในทุกพ้ืนท่ีรวมถึง กทม.เพื่อ

ผลประโยชน์โดยรวม จึงเช่ือม่ันว่าคน

กรุงเทพฯ จะสนับสนุนผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

ในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ดังเช่นเคย

รองโฆษกพรรค ปชป.กล่าวว่า จาก

ประวัติการทำางานและผลงานท่ีโดดเด่น

ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการท่ี ศ.ดร.สุชัช

วีร์ ได้รับความไว้วางใจให้ดำารงตำาแหน่ง

อธิการบดีท่ีอายุน้อยท่ีสุดในประเทศไทย

ถึง 2 สมัยของ สจล. โดยได้ปรับปรุง 

เปล่ียนแปลงจนเป็นมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน

ความสนใจ และล่าสุดได้จัดต้ังโรงพยาบาล

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารเพื่อเป็นศูนย์

การแพทย์ และโรงพยาบาลวิจัยในอนาคต 

ถือเป็นการสร้างความเปล่ียนแปลงให้เกิด

ข้ึนได้จริง จนได้รับฉายาว่า “The Disruptor” 

ของเมืองไทย

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ศ.ดร.สุชัชวีร์  

พร้อมทีมงานเข้าถวายสักการะพระบรม

ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด

ฟ้าจุฬาโลกฯ บริเวณเชิงสะพานพุทธ หลัง

จากน้ันได้เดินทางไปถวายสักการะสมเด็จ

พระเจ้าตากสินมหาราช ท่ีวัดอินทาราม

วรวิหาร โดยมีพ่ีน้องประชาชนส่วนหน่ึงจำา

ได้และเข้ามาทักทาย ศ.ดร.สุชัชวีร์  พร้อม

ท้ังให้กำาลังใจเพื่อลงสมัครชิงตำาแหน่งผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร

ท้ังน้ี หลังจากท่ี ศ.ดร.สุชัชวีร์ลาออก

จาก สจล. เมื่อวันท่ี 9 ธ.ค. ท่ีเพจ Modern 

Bangkok ได้อัปคลิปจากใจผู้ชายชื่อ ‘เอ้’ สุ

ชัชวีร์ ในวันท่ีต้องก้าวเดินออกมาจากบ้าน

ท่ีรักท่ีสุด ในฐานะอธิการบดี สจล. เพื่อต้ังใจ

นำาความรู้ท่ีมีไปสร้างการเปล่ียนแปลงคร้ัง

ย่ิงใหญ่ให้กับประเทศชาติ ทำาให้ ดร.เอ้ สุ

ชัชวีร์ เป็นท่ีจับตาเป็นอย่างย่ิงในบรรดาผู้

สมัครผู้ว่าฯ กทม.ในคร้ังน้ี

นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ พรรค ปชป. โพสต์เฟซบุ๊กเรื่อง “ผู้ว่าฯ

กทม. ไม่ใช่มรดก คสช.” ว่า ช่วงน้ีหลาย

ท่านคาดหมายจะเข้าโหมดเลือกต้ังผู้ว่าฯ

กทม.ในช่วงเดือนมกราคม และวันเลือกต้ัง

ภายในเดือนมีนาคม 2565 แต่ผมเชื่อว่าผู้

มีอำานาจจะไม่ยอมจัดเลือกต้ังในช่วงเวลา

ดังกล่าวอย่างแน่นอน ด้วยเหตุผลดังน้ี คือ 

1.รัฐบาลท่ีเคยชินกับการสืบทอดอำานาจ ท่ีมี 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ น่ัง

เป็นประธาน ครม. ยังไม่มีท่าทีจะปลดล็อก

ให้เลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม. พร้อมบอกเหตุผล

ซ้ือเวลาต่อไปว่า “รอให้บ้านเมืองสงบก่อน

จึงเลือกผู้ว่าฯ กทม.” ถือว่าเป็นเหตุผลท่ีฟัง

ไม่ข้ึน 2.ผู้มีอำานาจกลัวมากว่าฝ่ายตัวเองแ

พ้แบบหลุดลุ่ย หลังโพลทุกสำานักฟันธง ฝ่าย

ท่ียืนหน่ึงอยู่ตรงข้ามชนะแบบชนิดเรียกว่า

ท้ิงห่างไม่เห็นฝุ่น 3.สมมุติว่าฝ่ายผู้มีอำานาจ   

แพ้แล้ว อาจทำาให้ส่งผลกระทบในการ

สนามเลือกต้ังใหญ่ด้วย ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน

ในอีกไม่ช้า ท่ีจะมีพลังมหาศาลปลุกคนไทย

ท่ัวท้ังประเทศ ขับไล่ระบอบสืบทอดอำานาจ 

ท่ียาวนานน้ีออกไป ผ่านการเลือกต้ัง 4.ส่ว

นรายชื่อผู้สมัครของฝ่ายผู้มีอำานาจฝ่ังพรร

คแกนนำาหลักรัฐบาล ก็เป็นการเล้ียงกระแส

สังคมเท่าน้ัน 

“ขอสรุปว่าผู้มีอำานาจจะไม่ยอมให้มี

การเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม. ตราบใดท่ีพวกเขา

ไม่มีโอกาสชนะ หรือสุดท้ายไม่มีทางเลือก

ถึงแม้จะถูกมองว่าหวงก้าง แต่ก็ต้องยอม

อุดหูปิดตาและยอมถูกด่า เพื่อถืออำานาจ

และผลประโยชน์มหาศาลใน กทม. อันเกิด

จากมรดก คสช.ต่อไป #อย่าหวงก้าง! #ผู้ว่าฯ                                                            

กทมไม่ใช่มรดก คสช.” นายพนิตระบุ

นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรค

ก้าวไกล (ก.ก.) ให้สัมภาษณ์ถึงการเปิด

ตัวว่าท่ีผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ของพรรค ก.ก. 

ว่า ขอให้รอดูทีเดียวตอนคิกออฟเปิดตัวใน

เดือนมกราคม โดยคาดว่าจะเปิดตัวในช่วง

กลางเดือนเป็นต้นไป ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเป็น

ท่ีรู้จักแน่นอน สำาหรับนโยบายของพรรค 

ก.ก.น้ัน ม่ันใจว่าจะเอาชนะใจคนกรุงได้ เรา

ทำานโยบายมานานแล้ว และนโยบายคงจะ

ต้องตอบสนองชีวิตของคน กทม.ทุกกลุ่ม 

คงไม่ใช่การเน้นความเจริญเติบโตของเมือง

โดยท่ีคนท่ีอาศัยอยู่ใน กทม.มีความเหลื่อม

ล้ำาในคุณภาพของชีวิต สนามเลือกต้ัง กทม.

คงจะมีการแข่งขันกันสูง เนื่องจากไม่ได้

เลือกต้ังกันมานาน อีกท้ังผู้ว่าฯ คนปัจจุบัน

ก็อยู่มานาน 5 ปีกว่าแล้ว ปัญหาของ กทม.

ก็มีจำานวนมาก เห็นว่ากลไกของ กทม.มี

ปัญหาจริงๆ เมื่อเผชิญกับวิกฤตโควิด ซ่ึงมี

หลายเรื่องท่ีเราจะต้องปฏิรูป

เมื่อถามถึงกรณีที่มีบางคนวิเคราะห์

ว่าการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. อาจไม่เกิดข้ึน

ในเดือนมีนาคม เพราะรัฐบาลยังไม่พร้อม 

นายชัยธวัชกล่าวว่า สิ่งนี้คือปัญหา เพราะ

ปรากฏว่าการกำาหนดการเลือกตั้ง กทม. 

ไม่ได้ถูกกำาหนดจากความจำาเป็นของการ

เลือกตั้ง หรือถึงเวลาที่จะต้องเลือกตั้งใหม่

ได้แล้ว แต่กลับถูกกำาหนดโดยความพร้อม

หรือความต้องการของพรรคพลังประชารัฐ 

ซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้น จึงไม่มีความชัดเจน

ว่าตกลงจะมีการเลือกต้ังในเดือนมีนาคม

จริงหรือไม่ แม้กระทั่งพรรคร่วมรัฐบาล

อย่างพรรค ปชป.ถึงขนาดต้องทวงถาม

ผ่านทางสาธารณะว่าต้องตอบให้ชัด ว่า

จะเลือกตั้งเดือนมีนาคมจริงหรือไม่ ซึ่งบาง

กระแสก็บอกว่าอย่างเร็วที่สุดจะเป็นเดือน

พฤษภาคม หรืออาจจะหลังการเลือกตั้ง

ใหญ่เลยด้วยซ้ำา นี่เป็นปัญหาที่ทำาให้ที่ผ่าน

มาพรรค ก.ก.จึงยังไม่เปิดแคมเปญ กทม.

นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรค

กล้า กล่าวถึงการส่งผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

ว่า ในส่วนของพรรคมีการเตรียมคนไว้

แล้ว แต่เห็นว่าวันน้ียังไม่มีความชัดเจนว่า

จะมีการเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.เมื่อไหร่ ดัง

น้ัน พรรคจึงรอความชัดเจนตรงน้ีอยู่ และ

เมื่อชัดเจนแล้วก็สามารถท่ีจะเปิดตัวได้ว่า 

ท่าทีหรือยุทธศาสตร์ในเรื่องน้ีเป็นอย่างไร 

ขณะน้ีพรรคมองว่าไม่ใช่เรื่องเร่งรีบ หรือ

มีความจำาเป็นท่ีจะต้องออกตัว อย่างไร

ก็ตาม พรรคพร้อมท่ีจะส่งผู้สมัคร ส.ก. 

ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เพื่อมีส่วนร่วม

ในการทำาให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพ่ีน้อง

ประชาชนดีข้ึน.

‘ชาวบ้าน’ หวัง

ดูแลราคาพืชผลเกษตรให้ยืนได้ด้วยตัวเอง 

ร้อยละ 78.3, จัดหาแหล่งทุนให้ผู้มีรายได้

น้อยเข้าถึงได้ง่าย ปลดล็อกเงื่อนไขการเข้า

ถึง ร้อยละ 75.8, ช่วยเหลือคนทำาธุรกิจ

ออนไลน์ ร้อยละ 75.2, ช่วยพยุงธุรกิจ 

ขนาดย่อย ขนาดย่อม และขนาดกลางให้

เข้มแข็งไปต่อได้ ร้อยละ 74.3 และลดค่า

ทางด่วน รถไฟฟ้า และรถรับจ้างสาธารณะ 

ร้อยละ 73.3

ด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้มีราย

ได้น้อยให้มีท่ีอยู่อาศัยมีอาชีพและท่ีดินทำา

กิน ร้อยละ 79.5, เร่งพัฒนาการศึกษาใน

ทุกระดับ โดยเฉพาะช่วยเหลือเด็กยากจน

พิเศษ ให้เห็นเป็นรูปธรรม ร้อยละ 77.4, 

ลดความขัดแย้ง แตกแยกและการใช้ความ

รุนแรง ร้อยละ 76.4  

ด้านการเมือง ได้แก่ ส.ส.และ ส.ว.ทำา

หน้าท่ีรับใช้สังคมจริงจังมากกว่าท่ีเป็นอยู่ 

ให้คุ้มค่าภาษีของประชาชน ร้อยละ 77.6,  

พรรคการเมืองเลิกทุจริต หยุดถอนทุน

คืน ทำางานยึดประโยชน์ประเทศชาติและ

ประชาชนมากกว่าน้ี ร้อยละ 76.7 

ด้านเทคโนโลยี ได้แก่ หยุดการ

ผูกขาด ทางการสื่อสารและเทคโนโลยี ร้อย

ละ 74.7, ซิต้ี ฟรี ไวไฟ ต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ต

ฟรีทุกท่ี ทุกตำาบล ทุกเมือง ร้อยละ 74

ท่ีอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ถ.ราชดำาเนิน 

กลุ่มภราดรภาพ ร่วมกับคณะกรรมการ

รณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) คณะ

กรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 เครือข่าย

สังคมนิยมประชาธิปไตย กลุ่มยังเติร์ก คน

รุ่นใหม่ทวงคืนอนาคต และสถาบันสังคม

ประชาธิปไตย จัดอภิปรายสาธารณะ

เรื่อง “การเมืองอำานาจนิยม เศรษฐกิจทุน

ผูกขาดกินรวบ กับชะตากรรมประชาชน

ไทย” โดยมีนางสาวสฤณี อาชวานันท

กุล นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์-

การเมือง นางสาวสิริกัญญา ตันสกุล 

ประธานกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สภาผู้แทนราษฎร ส.ส.พรรคก้าวไกล, นาย

วีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่าย

ประชาชนต้านคอร์รัปชัน และนายเมธา 

มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์

เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) และเลขาธิการ

คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 ร่วม

อภิปราย

นางสาวสฤณีกล่าวว่า ระบอบอำานาจ

นิยมของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรี ท่ีถูกเรียกว่าระบอบประยุทธ์น้ัน 

นำาไปสู่ลักษณะท่ีเป็นขวาจัดมากข้ึนเรื่อยๆ 

ใกล้เคียงระบอบฟาสซิสต์ในอดีต ประกอบ

ด้วย ขุนศึก ศักดินา พ่อค้า และข้าราชการ 

ผนึกกำาลังกัน สร้างระบอบอุปถัมภ์เข้มข้น

เอ้ือประโยชน์ซ่ึงกันและกัน และนักการ

เมืองเร่ิมเข้ามาสู่ระบบอำานาจนิยมมากข้ึน

ด้วยเช่นกัน

สำาหรับบันได 5 ขั้นของระบอบ

ฟาสซิสต์ทั่วโลก คือ 1.ประชาชนผิดหวัง 

นักการเมืองและระบอบประชาธิปไตย 

2.ผู้นำาที่เชื่อมั่นในความคิดขวาจัดจึงเห็น 

โอกาส เสนอแนวทางวีรบุรุษขี่ม้าขาว เข้า

มากอบกู้ศรัทธา 3.หลังจากเข้าสู่อำานาจรัฐ 

รัฐบาลขวาจัดก็ใช้อำานาจนิยมบริหาร  แต่

ฝ่ายอนุรักษนิยมหวาดกลัวฝ่ายซ้ายมาก

เกินไปเลยเปิดช่องทางให้ ในเมืองไทย

ก็อาจจะกลัวพวกล้มเจ้า เป็นต้น 4.หลัง 

จากนั้นฝ่ายขวาจัดก็ควบคุมกลไกของรัฐ

ได้ ใช้ความคิดของเขาชี้นำาสังคม มีอำานาจ

นำาเหนือสถาบันของรัฐ ทหาร ตำารวจ 

และจะจับมือชนชั้นนำา กลุ่มทุนใหญ่ 

เพื่อกำาจัดพรรคการเมืองตรงข้าม และ 

5.กลายเป็นรัฐที่นิยมความรุนแรง เกิดการ

คลั่งชาติ ซึ่งเมืองไทยก็อันตรายมาก กำาลัง

จะกลายเป็นเหมือนขั้นที่ 5 

“น่ีจึงเป็นระบอบฟาสซิสต์แบบ

ไทยๆ ท่ี พล.อ.ประยุทธ์สร้างข้ึน ทางออก

คือ ประชาชนต้องผนึกกำาลังกันต่อสู้กับ

ปฏิบัติการข่าวสารท่ีใช้ภาษีของประชาชน 

ปีหน้าจึงเป็นความท้าทายของสังคมท่ีจะ

ต่อสู้ระบอบการเมืองแบบอำานาจนิยม และ

เศรษฐกิจผูกขาดแบบน้ี รวมถึงการฉ้อฉล

เชิงอำานาจและกระบวนการยุติธรรมท่ีมาก

ข้ึน” นักวิชาการอิสระระบุ

นางสาวสิริกัญญากล่าวว่า เกิด

ปัญหาทุนผูกขาดข้ึน เพราะองค์กรต่างๆ 

ท่ีต้องรับผิดชอบไม่ทำาหน้าท่ี มีการผูกขาด

โดยสัมปทาน และระเบียบของรัฐ เช่น 

ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถูกผูกขาดด้วย

กฎหมาย ส่วนเรื่องการควบรวมทรูกับดี

แทค ทำาให้เกิดทุนผูกขาดจากการย่อหย่อน

หละหลวมของภาครัฐโดยตรง ต่อไปเชื่อว่า

ค่าบริการจะสูงข้ึนแน่นอน ซ่ึงรัฐท่ีมีหน้า

ตาอำานาจนิยมแบบน้ี กำาลังจะกลายเป็น

ฟาสซิสต์แบบไทยๆ ดังน้ัน จะต้องเบรก

ความสัมพันธ์เหล่าน้ี โดยให้ทุกกระบวนการ

มาอยู่บนโต๊ะมากข้ึน ไม่ใช่อยู่ใต้โต๊ะ 

นายวีระกล่าวว่า เพราะระบอบ

อำานาจนิยม จึงไม่สามารถมีการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยท่ีแท้จริงได้สักที ทุก

คร้ังท่ีมีการรัฐประหาร มีนายทุนร่วมลงทุน

ให้ มีการจ่ายเงิน มีการลงทุนเป็นพันล้าน

บาท ซ่ึงหลังรัฐประหารจะมีการตอบแทน

ทันทีด้วยโครงการต่างๆ มีการต่อสัญญา

สัมปทานต่างๆ ให้นายทุนรายเดิม เพื่อไม่ให้

มีการประมูล แม้สัญญาเดิมยังไม่หมด เช่น 

ศูนย์ประชุมสิริกิต์ิ โครงการพัฒนาสนาม

บินอู่ตะเภา เป็นต้น จึงต้องหวังคนรุ่นใหม่ท่ี

อยากเปล่ียนแปลง ซ่ึงอนาคตถ้าประชาชน

ตื่นรู้และเข้าใจ จะเกิดการเปล่ียนแปลง

นายเมธากล่าวว่า เศรษฐกิจทุน

ผูกขาดกินรวบ เกิดจากการสนับสนุน

ทางนโยบายให้มีการผูกขาดของ 5 เจ้า

สัว พวกเขาจึงร่ำารวยข้ึนมหาศาลในรอบ 

7 ปีท่ีผ่านมา เรามีรัฐบาลท่ีขาดคุณธรรม

จริยธรรมสูงสุดในประวัติศาสตร์ ไม่สนใจ

บทเรียนเดือนตุลาคม เดือนพฤษภา 35 

หรือบทเรียนจากต่างประเทศ ท้ังน้ีการ

ทวงคืนอนาคตของประชาชนไทยในปีหน้า

จะเข้มข้นข้ึน และมีระเบิดเวลาอีกหลาย

เรื่อง โดยภาคประชาชนกำาลังรวมตัวกัน

เป็นกลุ่มภราดรภาพ และรวมพลังทุก

พรรคการเมืองท่ีต่อต้านระบอบอำานาจนิยม 

เพื่อต่อสู้ท้ังในสภาและนอกสภา สุดท้าย

หากกระบวนการยุติธรรมในประเทศพ่ึงไม่

ได้ ต้องกระบวนการระหว่างประเทศ

 วันเดียวกัน น.ส.อรุณี กาสยานนท์ 

รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เดือน 

ธ.ค.ของคนไทยถือเป็นเดือนท่ีต้องนับถอย

หลังเพื่อมีชีวิตท่ีส้ินหวัง เพราะค่าครองชีพ

ท่ีสูงข้ึน ในขณะท่ีค่าจ้างข้ันต่ำาอยู่ท่ี 331 

บาทต่อวัน ซ่ึงนับต้ังแต่ น.ส.ย่ิงลักษณ์ ชิน

วัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ปรับข้ึนค่าจ้างข้ัน

ต่ำาท่ี 300 บาทต่อวันต้ังแต่ปี 2555 ผ่านมา 

9 ปี ข้ึนมาเพียง 31 บาท หรือเฉล่ียเพ่ิมข้ึนปี

ละ 3 บาทเท่าน้ัน ท้ังหมดเพราะการบริหาร

จัดการท่ีล้มเหลว ถ้าอยากช่วยประเทศพ้น

วิกฤตปีใหม่ นายกฯ ต้องยุบสภาหรือลาออก 

เพื่อเป็นของขวัญล้ำาค่าเพื่อคนไทย

ขณะท่ีนายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วย

รัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี กล่าวตอบโต้

ว่า ในช่วงท่ีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด

เช้ือโควิด-19 ต้องยอมรับว่าท่ัวโลกมีความ

ลำาบากเช่นเดียวกัน ท่ีผ่านมานายกฯ ได้ออก

มาตรการผ่านโครงการต่างๆ มากมายเพื่อ

บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ท้ังน้ี 

ขอถามกลับว่าสมัย น.ส.ย่ิงลักษณ์เป็นนา

ยกฯ ทำาให้ชาวนาหลายคนผูกคอตายจาก

โครงการรับจำานำาข้าว.

เชียงใหม่ • ฉก.ม.4 ร่วมกับ

กองร้อยฯ สกัดก้ันท่ี 2 กกล.ผา

เมืองจับกุมแรงงานผิดกฎหมาย 

สัญชาติเมียนมาหนีเข้ามาอีก 39 

คน พ้ืนท่ี อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ยอม

เสียค่าหัวรายละ  25,000 บาท

เมื่อวันท่ี 12  ธ.ค.64 กอง

ร้อยทหารม้าท่ี 3 หน่วยเฉพาะ

กิจกรมทหารม้าท่ี 4  กองกำาลัง ผา 

เมือง  แจ้งว่า  เมื่อวันท่ี 11  ธ.ค.  

เวลา 21.00 น. กองร้อยทหารม้า

ท่ี 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

ม้าท่ี 4 (ร้อย.ม.3 ฉก.ม.4) ร่วม

กับกองร้อยทหารม้าสกัดก้ันท่ี 2 

กองกำาลังผาเมือง ลงพ้ืนท่ีลาด

ตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณ บ.ปาง

ควาย ม.6 ต.แม่งอน อ.ฝาง 

จ.เชียงใหม่   ตามภารกิจเฝ้า

ระวังป้องกันในพ้ืนท่ีเส่ียงแนว

ชายแดนตามนโยบาย ท่ีเพ่ิม

ความเข้มงวดระยะน้ี ท้ังป้องกัน

ปัญหา ยาเสพติด  การหลบหนี

เข้าเมืองผิดกฎหมาย  และเฝ้า

ระวังโรค โควิด-19  ภายหลัง

หน่วยทหารของกองกำาลังผา

เมืองจัดกำาลังออกลาดตระเวน

เฝ้าตรวจตลอด 24 ช่ัวโมงใน

ช่วงวันหยุดท่ีมีความเส่ียงเพ่ิม

ตามภารกิจ  

โดยจับกุมผู้ลักลอบเข้า

เมืองโดยผิดกฎหมาย สัญชาติ

เมียนมาได้ 39 คน เป็นชาย 15 

คน หญิง 24 คน ซ่ึงจากการ

สอบถามทราบว่า ท้ังหมดเดิน

ทางมาจากเมืองลาเชียว,  เมือง

จ๊อกแม, เมืองเจซี และเมืองปะ

โอ สหภาพเมียนมา เพื่อจะไป

ทำางานใน กทม.และเชียงใหม่ 

โดยได้ว่าจ้างผู้นำาพาเป็นชาว

เมียนมาให้มาส่งบริเวณบ้าน

ปางควาย เสียค่าใช้จ่ายให้ผู้นำา

พาคนละ 25,000 บาท หลังข้าม

แดนแล้วหวังจะได้เข้ามาทำางาน

ในพ้ืนท่ีตอนในของไทย แต่เมื่อ

มาถึงแนวชายแดนจุดดังกล่าวก็

มาถูกหน่วยทหารจับกุมเสียก่อน 

เบ้ืองต้นกองร้อยทหารม้า

ท่ี 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

ม้าท่ี 4 ร่วมกับกองร้อยทหาร

ม้าสกัดก้ันท่ี 2 กองกำาลังผาเมือง 

สำานักงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

ทำาการตรวจร่างกายแรงงาน

เบ้ืองต้นตามมาตรการควบคุม

โรคโควิด-19 ก่อนนำาตัวส่งเจ้า

พนักงานสอบสวนดำาเนินการ

ตามกระบวนการทางกฎหมาย

ต่อไป  ท้ังน้ีแม้เจ้าหน้าท่ีจะเข้ม

งวดและสกัดก้ัน ทุกแนวทาง 

แต่แรงงานเหล่าน้ีก็ยังพยายาม

หลบหนีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง.

จับไม่หมดแรงงานเถื่อนหนีเข้าไทย

นราธิวาส • ผู้การตำารวจ

นราธิวาสร่วมกับทหาร และ 

ปลัดอำาเภอตากใบ จับ 2 สามี

ภรรยาลักลอบขนกัญชาอัด

แท่งหนัก 1,680 กก. มูลค่า

กว่า 50 ล้านบาท เครือข่าย

ขนยาเสพติดจากนครพนมเพื่อ

ส่งทางทะเลผ่านไปยังประเทศ

ที่ 3 

เมื่อเวลา 11.30 น. วัน

ที่ 12 ธ.ค.64 พล.ต.ต.แวสาแม   

สาและ ผบก.ภ.จว.นราธิวาส 

พล.ต.เฉลิมพร ขำาเขียว ผบ.ฉก.

นราธิวาส พ.ต.อ.นราวี บินแว

อารง ผกก.สภ.ตากใบ และนาย

กฤษฎา สุขสบาย ปลัด อ.ตากใบ 

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้

ร่วมแถลงข่าวการจับกุมตัวนาย

สุภัทร คะทะวะรัตน์  อายุ 37 ปี 

บ้านเลขที่ 123 ม.2 ต.ภูเขาทอง 

อ.สุคิริน จ.นราธิวาส และ 

น.ส.ช่อผกา อภัยสวัสดิ์ อายุ 

24 ปี บ้านเลขที่ 64/1 ม.3 ต.น้ำา

รอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 

ซึ่งทั้ง 2 คนเป็นสามีภรรยากัน 

พร้อมของกลางกัญชาแห้งอัด

แท่ง ห่อด้วยกระดาษฟอยล์สี

ทลายแก๊งส่งยาเสพติดทางทะเล

ทองพันด้วยเทปใส บรรจุอยู่ใน

กระสอบปุ๋ยสีขาว และห่อหุ้ม

ด้วยถุงพลาสติกทึบแสงสีดำาอีก

ชั้นหนึ่ง  จำานวน 34 กระสอบ 

รวม 94 แท่ง น้ำาหนัก 1,680 

กก. ซึ่งมีมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท 

ขณะลักลอบขนย้าย

อำาพรางจาก จ.นครพนม มา

กับรถยนต์เทรลเลอร์ 18 ล้อ 

ยี่ห้อ HINO สีแดง หมายเลข

ทะเบียน 87-2674 สระบุรี โดย

มีท่อนไม้ยูคาลิปตัสปิดทับไว้ ซึ่ง

เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้ที่

บริเวณชายทะเลบ้านกูบู ม.6 

ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 

เมื่อช่วงค่ำาของวันที่ 8 ธ.ค.ที่

ผ่านมา

ด้าน พล.ต.ต.แวสาแม

เปิดเผยว่า สองสามีภรรยา

ให้การรับสารภาพว่ารับจ้างขน

ยาเสพติดมาจาก จ.นครพนม 

โดยซัดทอดถึงเจ้าของรถยนต์

เทรลเลอร์ 18 ล้อเป็นผู้ว่าจ้าง 

ให้ขับรถนำากัญชาแห้งอัดแท่ง

มาส่งชายทะเลบ้านกูบู แล้วจะ

มีทีมขนถ่ายจากรถยนต์เทรล

เลอร์ไปลงเรือกอและ แล้วนำา

ไปส่งให้เรือบรรทุกท่ีทอดสมอ

รออยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลด้าน 

อ.ตากใบประมาณ 5 ไมล์ทะเล 

ทั้งนี้ ภายหลังการจับกุม

เจ้าหน้าที่ ได้แกะรอยสืบสวน

สอบสวน กระท่ังทราบถึงตัว

นายทุนในเบื้องต้นแล้ว โดย

มีภูมิลำาเนาอยู่ใน อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา รวมทั้งบุคคลที่รับจ้าง

ลำาเลียงทางเรือเพื่อส่งออก

นอกประเทศไปยังมาเลเซีย

และสิงคโปร์ แต่ขณะนี้ยังไม่

สามารถเปิดเผยรายละเอียด

ได้ ซึ่งการจับกุมในครั้งน้ีถือ

เป็นการทลายเครือข่ายยาเสพ

ติดส่งผ่านทางทะเลจากพื้นที่ 

จ.นราธิวาสเป็นครั้งแรก. 

สมุทรปราการ • เมื่อเวลา 06.00 น. 

วันท่ี 12 ธันวาคม 2564  ร.ต.อ.มงคล 

ยลวิลาศ สารวัตรสอบสวน สภ.บางพลี 

จ.สมุทรปราการ รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถ

บรรทุกหกล้อชนท้ายรถยนต์กระบะ

และมีผู้เสียชีวิต ท่ีบริเวณถนนเทพรัตน 

(บางนา-ตราด) หลักกิโลเมตรท่ี 20 ช่อง

คู่ขนาน ขาเข้าชลบุรี หน้าร้านสะดวก

ซ้ือทางเข้า WHA ม.11 ต.บางโฉลง 

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ หลังรับแจ้ง

จึงพร้อมด้วยมูลนิธิร่วมกตัญญูเดินทาง

ไปตรวจสอบ 

ท่ีเกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตเป็น

ชายชื่อ นายพงศกร นามวัฒน์ อายุ 52 

ปี อาสาสมัครร่วมด้วยช่วยกันจังหวัด

สมุทรปราการ นอนเสียชีวิตอยู่กลาง

ถนน ใกล้กันพบรถกระบะย่ีห้อโตโย

ต้า วีโก้ สีดำา ทะเบียน 1 ฒถ 5873 

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นรถของผู้ตาย

จอดอยู่ในสภาพด้านท้ายถูกชนจนพัง

ยับเยินกระเด็นไปประมาณ 15 เมตร 

ส่วนคู่กรณีเป็นรถบรรทุกหกล้อย่ีห้อฮี

โน่ สีขาว ทะเบียน 72-7203 ชลบุรี จอด

อยู่ข้างทางสภาพด้านหน้าพังเสียหาย  

จากการสอบถามนายอำาพล อ่ิม

ทรัพย์ อายุ 39 ปี คนขับรถหกล้อคัน

ดังกล่าว ได้เล่าว่า  ก่อนเกิดเหตุตน

กำาลังขับรถมุ่งหน้าไปชลบุรี ขณะขับมา

ถึงท่ีเกิดเหตุได้เกิดหลับในหลังจากน้ัน

ก็จำาเหตุการณ์อะไรไม่ได้ ก่อนจะรู้สึก

ตัวหลังจากเกิดเหตุแล้ว ขณะพยานท่ี

เห็นเหตุการณ์ได้บอกว่า ก่อนเกิดเหตุ

เห็น นายพงศกรผู้ตายจอดรถอยู่ข้าง

ทางและลงมายืนอยู่ท้ายรถ ก่อนท่ีรถ

บรรทุกหกล้อคันดังกล่าวจะเสียหลักพุ่ง

ชนเสาไฟข้างทางก่อน และพุ่งเข้ามา

ชนนายพงศกรท่ียืนอยู่ท้ายรถกระบะ

จนกระเด็นไปไกลกว่า 15 เมตรและ

เสียชีวิตคาท่ี  

เบ้ืองต้นเจ้าหน้าท่ีจะได้ตรวจ

สอบภาพจากกล้องวงจรปิดท่ีอยู่ใกล้

เคียง เพื่อเป็นแนวทางในการสอบสวน

และดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

หกล้อหลับใน

พุ่งชนท้ายรถ

อาสาดับคาที่



“แร่หมื่ นล้�น บ้�นกล�งน้ำ� ถ้ำ�ง�มต� ภูผ�แปลก 

แมกไม้จำ�ปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพย�กร” คำ�ขวัญ

ประจำ�จังหวัดพังง�ที่กล่�วถึงสิ่งสำ�คัญที่มีอยู่ ใน

พื้นที่ ได้อย่�งดีเยี่ยม แม้ว่�จะเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่

ติดกับทะเล แต่คว�มสวยง�มในด้�นอื่ นๆ น้ันมีไม่แพ้

ทะเลเลยก็ว่�ได้ และด้วยศักยภ�พของพื้นที่นั ้น

ทำ�ให้พังง�ส�ม�รถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ม�กม�ย

อีกหน่ึงส่ิงท่ีเป็นก�รตอกย้ำ�คว�มอุดมสมบูรณ์

ของพื้นที่จังหวัดได้เป็นอย่�งดี คือพังง�มีพืชที่ขึ้น

ชื่ อว่�เป็น ร�ชินี ห่งส�ยน้ำ�  ที่ห�ย�กและเชื่ อว่� 

พืชที่พูดถึงอยู่นี ้นั ้น ปัจจุบันเป็นพันธุ์ประจำ�ถิ่น

จังหวัดพังง�ของไทยที่เหลือเพียงแห่งเดียวแล้ว 

นั่นก็คือ พลับพลงธ�ร  หรือชื่ ออื่ นๆ เช่น หอมน้ำ� 

พลับพลึงน้ำ� ช้องน�งคลี่ หญ้�ช้อง หรือว่�น

พระคงค� ต�มแต่ละพ้ืนท่ีจะเรียก ซ่ึงพลับพลึงธ�ร

รูปร่�งหน้�ต�คล้�ยต้นพลับพลึง เพียงแต่ขึ้นในน้ำ� 

และจะพบเฉพ�ะในพังง�ตอนบน มีดอกขน�ดใหญ่

สีข�ว มีกลีบดอกหกกลีบ จะทยอยบ�นต่อเนื่ องกันไป 

ถึงแม้ปัญห�หลักของพืชชนิดน้ีคือ “ใกล้สูญพันธ์ุ” 

ต�มก�รขึ้นบัญชีของ C  ซึ่งเป็นองค์กรระหว่�ง

ประเทศเพื่ อก�รอนุรักษ์ธรรมช�ติ  แต่น�ยเลื่ อน 

มี สง ที่เป็นช�วบ้�นธรรมด�ในพื้นที่ ตำ�บลคุระ 

อำ�เภอคุระบุรี จังหวัดพังง� กลับเห็นถึงคว�มสำ�คัญ

และประโยชน์ของพลับพลึงธ�ร จึงมีคว�มมุ่งมั่น

ที่จะอนุรักษ์ ไว้ ในลำ�ธ�รท่ีไหลผ่�นท่ีดินของตัวเอง 

โดยมีก�รทำ�ม�อย่�งต่อเนื่ องม�กกว่� 17 ปี 

ลุงเลื่ อน เล่�ว่� สมัยก่อนต้นพลับพลึงธ�รขึ้น

เต็มแนวคลอง แต่ประม�ณสิบปีที่ผ่�นม� ลุงพบว่�

พืชน้ำ�ชนิดนี้ลดลงม�ก เพร�ะช�วบ้�นม�ขุดหน่อ

เอ�ไปข�ยให้บริษัททำ�เครื่ องสำ�อ�งในต่�งประเทศ 

และขุดไปข�ยเป็นพืชน้ำ�ประดับ ลุงไม่เคยรู้ว่�

พลับพลึงธ�รอยู่ในสถ�นะใกล้สูญพันธุ์ แต่ที่ห้�ม

ใครต่อใครม�ขุดในสวนของตน ก็แค่ต้องก�รเก็บไว้

ให้ลูกหล�นดู บ�งวันลุงลงทุนม�นอนค้�งท่ีขนำ�ริมน้ำ� 

เพื่ อเฝ้�ระวังคนลักลอบเข้�ม�ขุดหัวพลับพลึงธ�ร

เดิมลุงเลื่ อนและป้�บุญช่วย สองส�มีภรรย� 

เป็นผู้ปลูกสวนย�งพ�ร�ในพื้นที่ติดคลองไร่ลุ่ม 

เมื่ อคลองอยู่ในพื้นที่สวนของลุง ช�วบ้�นจึงเรียก

คลองส�ยนี้ว่� คลองสวนลุงเลื่ อน คว�มย�วคลอง

ประม�ณ 500 เมตร ริมตลิ่งมีต้นพลับพลึงธ�รขึ้น

อยู่ตลอดส�ย ลุงเลื่ อนสังเกตว่�พืชน้ำ�ชนิดนี้ช่วย

รักษ�หน้�ดินริมตลิ่ง ต่�งจ�กริมตลิ่งในบริเวณอื่ นๆ 

ที่ไม่มีพลับพลึงธ�รนั้นได้ถูกน้ำ�เซ�ะพัง

ในปี 2552 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�

พระนครเหนือร่วมกับโครงก�รลดก๊�ซเรือนกระจก

ในป่�เอเชีย ( E ) ประจำ�ประเทศไทยเข้�ม�ร่วม

ทำ�วิจัยศึกษ�ชีววิทย�พลับพลึงธ�ร ลักษณะท�ง

พ กษศ�สตร์ สัณฐ�นวิทย� และก�ยวิภ�คศ�สตร์ 

‘เล� อน มีแสง’ ผูจุดประกายคุณคา “พลับพลึงธาร”

ยกระดับการอนุรักษ์-สรางความรูจากพื้นที่สูสากล

เพื่ อห�วิธีขย�ยพันธุ์และเพ�ะเลี้ยง โดยเลือกพื้นที่

คลองสวนลุงเลื่ อน เป็นหน่ึงในพ้ืนท่ีวิจัยจ�กหล�ยแห่ง

ในจังหวัดพังง�และระนอง ภ�ยใต้ก�รสนับสนุน

ของ C  

จ�กผลวิจัยในโครงก�รนี้ C  ประก�ศขึ้น 

“บัญชีแดง” พลับพลึงธ�รว่�เป็นพืชใกล้สูญพันธ์ 

เมื่ อปี 2554 ก�รมีส่วนร่วมในง�นวิจัย ทำ�ให้ลุงเลื่ อน

ได้คว�มรู้ด้�นพ กษศ�สตร์ของพลับพลึงธ�ร 

จึงเริ่มง�นอนุรักษ์อย่�งเป็นระบบ โดยเริ่มเก็บเมล็ด

ไปเพ�ะ หว่�นเมล็ดลงในคลอง ทำ�โพงพ�งดักเมล็ด

ไม่ให้ไหลไปต�มน้ำ� เมล็ดพลับพลึงธ�รไปติดดิน

ตรงไหนก็งอกเติบโต จนปัจจุบันพบว่�ขย�ยจำ�นวน

ประม�ณ 10,000 กอ เพิ่มจ�กช่วงที่ทำ�ง�นวิจัย

ซึ่งมีประม�ณ 7,000 กอ คลองสวนลุงเลื่ อนจึงได้

ช่ือว่�เป็นแหล่งพลับพลึงธ�รท่ีม�กท่ีสุดนับตั้งแต่

เคยมีก�รศึกษ�วิจัยม� 

จ�กก�รได้เรียนรู้ด้�นวิช�ก�รบวกกับก�ร

สังเกตธรรมช�ติ และหัวใจที่เป็นทุนเดิม ลุงเลื่ อน

ในวัย 85 ปี จึงส�ม�รถเป็นวิทย�กรให้คว�มรู้แก่

ผู้ม�เยี่ยมชม และเปิดบ้�นเป็นแหล่งศึกษ�เรียนรู้

ให้แก่นักเรียนและนักศึกษ�ได้ในปัจจุบัน และด้วย

คว�มมุ่งมั่นที่จะทำ�ง�นม�อย่�งต่อเนื่ อง สถ�บัน

ลูกโลกสีเขียว ที่ได้รับก�รสนับสนุนจ�กบริษัท ปตท. 

จำ�กัด (มห�ชน) (ปตท.) จึงได้ประก�ศมอบร�งวัล

ลูกโลกสีเขียว ประเภทบุคคล ครั้งที่ 20 เพื่ อยกย่อง

คว�มทุ่มเททั้งแรงก�ยและแรงใจให้กับผู้ที่ทำ�ง�น

เพื่ อสิ่งแวดล้อมอย่�งจริงจังอย่�งลุงเลื่ อน

เห็นได้ ่�ก�รท่มเทด ลพลับพลงธ�ร อง

ลงเลื่ อนนั้น ไม่เพียงมีส่ นช่ ยอนรัก พันธ ไม้

ห�ย�ก ห้อย่ค่ ่นดินไทยเท่�นั้น  ต่ยังช่ ย

ดประก�ยค �มร่ มมอ ย�ยค �มต้ัง ส่ น

บคคลออกไปส่สังคม น งก ้�ง นเกิดเครอ ่�ย

อนรัก ที ยงไปส่ก�รเรียนร้ ละค �มเ ้� นิเ

ช�ยคลอง เกิดก�รสนับสนน �ก �คส่ นต่�ง  

นก�รมีส่ นร่ ม ลักดัน ห้เปน บบอย่�งสำ�หรับ

พ้นทีอื่ น  ต่อไป
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ต่างประเทศ-กีฬา

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

47% ยี้

เปิดเผยผลสำ�รวจของประช�ชนเรื่อง บ่อน

ก�สิโนถูกกฎหม�ย จะเอ�หรือไม่! ทำ�ก�ร

สำ�รวจระหว่�งวันที่ 6-8 ธันว�คม 2564 

จ�กประช�ชนที่มีอ�ยุ 18 ปีขึ้นไป กระจ�ย

ทุกภูมิภ�ค ระดับก�รศึกษ� และอ�ชีพทั่ว

ประเทศ รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 1,318 หน่วย

ตัวอย่�งด้วยวิธีก�รสัมภ�ษณ์ท�งโทรศัพท์ 

สำ�หรับคว�มคิดเห็นของประช�ชน

ต่อข้อเสนอให้มีบ่อนก�สิโนถูกกฎหม�ย 

พบว่� ส่วนใหญ่ร้อยละ 46.51 ระบุว่�

ไม่เห็นด้วยเลย เพร�ะเป็นก�รมอมเม�

ประช�ชน อ�จทำ�ให้เกิดปัญห�คว�มขัด

แย้งภ�ยในครอบครัว ปัญห�หนี้สิน และ

ปัญห�อ�ชญ�กรรม ขณะที่บ�งส่วนระบุ

ว่�ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ ไม่ควรจะมี

ก�รพนันแบบถูกกฎหม�ย รองลงม� ร้อย

ละ 21.25 ระบุว่�เห็นด้วยม�ก เพร�ะ

รัฐบ�ลส�ม�รถจัดเก็บภ�ษีเพื่อนำ�ม�พัฒน�

ประเทศ คนไทยจะได้ไม่ต้องเดินท�งไปเล่น

ที่ต่�งประเทศ ขณะที่บ�งส่วนระบุว่� ถึงไม่

เปิดก�สิโนแบบถูกกฎหม�ยก็มีก�รลักลอบ

เปิดบ่อนเถื่อนอยู่ดี 

ร้อยละ 18.13 ระบุว่�ค่อนข้�งเห็น

ด้วย เพร�ะเป็นก�รกระตุ้นเศรษฐกิจของ

ประเทศ ทำ�ให้เกิดเงินหมุนเวียนภ�ยใน

ประเทศ และคนไทยจะได้ไม่ต้องลักลอบ

เล่นก�รพนันแบบผิดกฎหม�ย, ร้อยละ 

10.32 ระบุว่�ไม่ค่อยเห็นด้วย เพร�ะก�ร

พนันเป็นสิ่งที่ ไม่ดี ไม่ชอบเล่นก�รพนัน 

อ�จทำ�ให้ เ กิดปัญห�หนี้สินและปัญห�

อ�ชญ�กรรมเพิ่มม�กขึ้น และร้อยละ 3.79 

ระบุว่�ไม่ทร�บ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

คว�มคิดเห็นของประช�ชนต่อตู้เกม

พนันไฟฟ้�และก�รพนันออนไลน์ พบว่� 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 68.51 ระบุว่�ทั้งตู้เกม

พนันไฟฟ้�และก�รพนันออนไลน์ ไม่ควร

เป็นสิ่งถูกกฎหม�ย รองลงม� ร้อยละ 23.37 

ระบุว่�ทั้งตู้เกมพนันไฟฟ้�และก�รพนัน

ออนไลน์ควรเป็นสิ่งถูกกฎหม�ย เป็นต้น 

ด้�นน�ยชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นคร 

ศรีธรรมร�ช ในฐ�นะรองประธ�นคณะ

กรรม�ธิก�ร (กมธ.) วิส�มัญพิจ�รณ�ศึกษ�

ก�รเปิดสถ�นบันเทิงแบบครบวงจร ใน

รูปแบบ Entertainment Complex เพื่อห�

แหล่งร�ยได้ใหม่จ�กนักท่องเที่ยวต่�งช�ติ

เข้�ประเทศ กล่�วว่� ตนมีข้อเสนอในข้ัน

แรกจะต้องมีก�รควบคุมกำ�กับดูแล โดย

หน่วยง�นของรัฐ เช่น กรมก�รปกครอง 

กระทรวงมห�ดไทย ในก�รว�งกฎเกณฑ์

และวิธีก�รขอใบอนุญ�ตก�รเล่นก�รพนัน 

รวมถึงกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม (ดีอีเอส) และ ปอท.  จะต้องมี

ม�ตรก�รและว�งหลักเกณฑ์ ในก�รเปิด

เว็บไซต์ท่ีมีเนื้อห�เกี่ยวกับก�รพนัน และมี

ก�รทดลองในพื้นที่อ�จจะแบ่งเป็นภ�คละ 

3 แห่ง และมีก�รประเมินในทุกๆ 3 เดือน  

“ท้�ยที่สุด ห�กจำ�เป็นจะต้องตัดสิน

ใจจริงๆ หรือไม่ ก็ควรต้องให้ประช�ชน

ร่วมตัดสินใจด้วยก�รทำ�ประช�มติ เพร�ะ

เข้�ข่�ยต�มม�ตร� 166 ของรัฐธรรมนูญฯ 

และม�ตร� 9 วรรคสอง (4) ของ พ.ร.บ.ว่�

ด้วยก�รออกเสียงประช�มติ พ.ศ. 2564” 

น�ยชัยชนะระบุ.

‘ปชป.’ ตีกัน

จนถือปฏิบัติเป็นธรรมเนียมท�งก�รเมือง

สืบต่อกันม� ด้วยเหตุผล 4 ข้อ ดังต่อไปนี้

1.เป็นก�รให้เกียรติกันและกันของ 

พรรคร่วมรัฐบ�ลในฐ�นะพันธมิตรท�ง 

ก�รเมือง 2.เป็นก�รรักษ�ที่นั่ง ส.ส.ซีกรัฐ 

บ�ลในฐ�นะเสียงข้�งม�กในสภ�เพื่อรักษ�

เสถียรภ�พของรัฐบ�ล 3.เป็นก�รสร้�ง 

คว�มส�มัคคีและคว�มเป็นเอกภ�พของรัฐ 

บ�ล 4.เป็นโอก�สโฆษณ�ผลง�นสร้�งคว�ม 

นิยมของรัฐบ�ลและชี้แจงประเด็นต่�งๆ ที่

ถูกโจมตีจ�กฝ่�ยค้�น ดังนั้น ในอดีตจะ

เห็น ส.ส.พรรคร่วมรัฐบ�ลไปช่วยห�เสียงให้

กับผู้สมัครของพรรคร่วมรัฐบ�ลที่ลงสมัคร

รับก�รเลือกตั้ง ซ่ึงเป็นก�รแสดงน้ำ�ใจและ

ช่วยสนับสนุนกันและกัน ทำ�ให้เกิดคว�ม

แน่นแฟ้นในคว�มสัมพันธ์ของรัฐบ�ลผสม

รองหัวหน้�พรรค ปชป.ระบุว่� ท้ังน้ีจะ

มีเกณฑ์พิจ�รณ�ว่�พรรคร่วมรัฐบ�ลพรรคใด

จะได้สิทธ์ิในก�รส่งผู้สมัครชิงตำ�แหน่ง ส.ส.ท่ี

ว่�งลงในก�รเลือกต้ังซ่อม 1.กรณีเป็นท่ีน่ัง 

เดิมของพรรคร่วมรัฐบ�ลจะให้สิทธ์ิพรรคท่ี

เป็นเจ้�ของท่ีน่ังเดิมส่งผู้สมัคร 2.กรณีเป็น

ท่ีน่ังเดิมของพรรคฝ่�ยค้�นจะให้สิทธ์ิพรรค

ร่วมรัฐบ�ลท่ีได้คะแนนสูงสุดในกลุ่มพรรค

ร่วมรัฐบ�ลได้สิทธ์ิส่งผู้สมัคร แนวท�งเช่น

น้ีมิใช่เพียงฝ่�ยรัฐบ�ลเท่�น้ันท่ียึดถือปฏิบัติ 

แม้แต่ฝ่�ยค้�นก็ยึดถือปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่

เช่นกัน เพร�ะเป็นโอก�สท่ีจะวัดคว�มนิยม 

(Popularity) ระหว่�งฝ่�ยค้�นและรัฐบ�ลใน

อีกท�งหน่ึง

รองหัวหน้�พรรค ปชป.ระบุว่� ย่ิง

ในยุคท่ีเสียงรัฐบ�ลผสมเกินก่ึงหน่ึงไม่ม�ก 

แต่ละเสียงในสภ�จะมีคว�มสำ�คัญม�กโดย

พรรคร่วมรัฐบ�ลจะช่วยกันรักษ�ท่ีน่ังในก�ร

เลือกต้ังซ่อมไม่ให้ฝ่�ยค้�นช่วงชิงไปได้ เพื่อ

คว�มมีเสถียรภ�พของรัฐบ�ล เพร�ะก�รส่ง

ผู้สมัครแข่งกันเองจะตัดคะแนนเสียงทำ�ให้

อ�จเพล่ียงพล้ำ�ฝ่�ยค้�นได้ง่�ย ก�รถือแนว

ปฏิบัติเช่นน้ีจึงเป็นประโยชน์ต่อรัฐบ�ลผสม 

โดยรวมพรรคประช�ธิปัตย์ยึดถือธรรมเนียม

ก�รเมืองเช่นน้ีตลอดม�ด้วยก�รรักษ�

ม�รย�ทและให้เกียรติพรรคร่วมรัฐบ�ลทุก

คร้ังท่ีมีก�รเลือกต้ังซ่อม ส่วนพรรคอื่นจะถือ

ปฏิบัติหรือไม่ ไม่ขอก้�วล่วง

พปชร.ยังไม่สะเด็ดน้ำ�ชิง ส.ส.

ขณะท่ีท่�ทีของพรรคพลังประช�รัฐ 

พรรคแกนนำ�รัฐบ�ลในก�รส่งคนเลือกต้ัง  

ซ่ึงตอนน้ียังมีคว�มเห็นแตกออกเป็นสองฝ่�ย 

คือฝ่�ยแรก พวกกลุ่มน�ยอนุมัติ อ�หมัด 

หัวหน้�ทีมภ�คใต้ และ 14 ส.ส.เขตภ�คใต้

ของพรรคต้องก�รให้พลังประช�รัฐส่งคนลง

เลือกต้ังท้ังสองจังหวัด แต่อีกฝ่�ยท่ีข่�วว่�

นำ�โดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่� เลข�ธิก�ร

พรรค ยังไม่ค่อยเห็นด้วยม�กนัก เพร�ะมอง

ว่�อ�ยุของสภ�ชุดน้ีเหลืออีกแค่ประม�ณ 

1 ปี 3 เดือน จึงไม่ควรส่งคนลงท้ังสองเขต 

เพ่ือเก็บสรรพกำ�ลังไว้ทำ�ศึกเลือกต้ังใหญ่ดี

กว่� อีกท้ังเพื่อเป็นก�รรักษ�บรรย�ก�ศของ

พรรคร่วมรัฐบ�ลไม่ให้ต้องสู้กันหนักในก�ร

เลือกต้ังซ่อม อีกท้ังยังมีกระแสข่�วห�กพลัง

ประช�รัฐไม่ส่งคนลงเลือกต้ังซ่อมท่ีชุมพร 

กลุ่มลูกหมี น�ยชุมพล จุลใส อดีต ส.ส.ชุมพร 

จะนำ�ทีมท้ังนักก�รเมืองระดับช�ติและท้อง

ถ่ินในเครือข่�ยตัวเองย้�ยม�พลังประช�รัฐ

ต�มหลังกลุ่มธรรมเพชร ตระกูลก�รเมือง

ท่ีพัทลุง ท่ีเปิดตัวเข้�พลังประช�รัฐไปเม่ือ

วันเส�ร์ท่ีผ่�นม� ซ่ึงคว�มเห็นท่ียังไม่ไปใน

ท�งเดียวกันดังกล่�ว ทำ�ให้ พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ หัวหน้�พรรคพลังประช�รัฐ 

นัดกรรมก�รบริห�รเค�ะห�ข้อสรุปในก�ร

ประชุมกรรมก�รบริห�รพรรควันอังค�รท่ี 14 

ธ.ค.น้ี ท่�มกล�งกระแสข่�วว่�อ�จมีคว�ม

เป็นไปได้ท่ีจะมีก�รนัดคุยกันนอกรอบของ

กลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส กับกลุ่มน�ยอนุมัติ อ�หมัด 

และกลุ่ม 14 ส.ส.ภ�คใต้ก่อนในช่วงวันจันทร์

ท่ี 13 ธ.ค. 

วันเดียวกันนี้ น�ยกรณ์ จ�ติกวณิช 

หัวหน้�พรรคกล้� และคณะผู้บริห�ร

พรรค แถลงเปิดตัว พ.ต.อ.ทศพล โชติคุตร์                                                      

(ผู้กำ�กับหนุ่ย) ว่�ที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม                                                     

ส.ส.เขต 1 จ.ชุมพร และน�ยพงศธร สุวรรณ 

รักษ� หรืออ�ร์ม ทน�ยคว�มด้�นแรงง�น

และสิทธิมนุษยชน ว่�ที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ซ่อม ส.ส.เขต 6 จ.สงขล� โดยน�ยกรณ์

กล่�วว่� ทั้ง 2 คนเป็นนักก�รเมืองเลือด

ใหม่ เป็นคนท้องถิ่นมีคุณภ�พ ไม่เคยลง

สมัครที่ไหนม�ก่อน แต่ม�ลงพรรคกล้� เพื่อ

คว�มเปลี่ยนแปลงก�รเมืองใน 2 จังหวัดนี้ 

ขอโอก�สให้กับผู้สมัครหน้�ใหม่ของพรรค 

เพื่อให้ก�รเมืองพ้นจ�กก�รผูกข�ดของรัฐ

และอิทธิพลเดิม

ส่วนคว�มเคลื่อนไหวในพื้นที่อย่�งที่

ชุมพร เบ้ืองต้นพบว่�พรรคพลังประช�รัฐ มี

ผู้เสนอตัวเปิดตัวห�เสียงเพียงคนเดียวได้แก่ 

ทน�ยแดง น�ยชวลิต อ�จห�ญ อดีตผู้สมัคร 

ส.ส.ชุมพร เขต 1 สมัยท่ีผ่�นม� ท่ีได้คะแนน 

36,703 คะแนน แพ้น�ยชุมพล จุลใส หรือลูก

หมี ท่ีได้คะแนน 47,030 คะแนน แต่ถึงตอน

น้ีท�งพรรคพลังประช�รัฐก็ยังไม่ประก�ศ

ตัวอย่�งเป็นท�งก�ร สำ�หรับพรรคภูมิใจไทย 

มีผู้สมัครเสนอตัวชัดเจนแล้ว 1 คน คือโกหมู 

น�ยสมบูรณ์ หนูนวล อดีตผู้สมัคร ส.ส.ชุมพร 

เขต 2 พรรคพลังประช�รัฐ ท่ีผลก�รเลือกต้ัง

คร้ังท่ีผ่�นม�แพ้พรรคประช�ธิปัตย์ไป 6,000 

คะแนน ค�ดว่�อ�จจะถูกโยกม�ลงเลือกต้ัง

ซ่อมในพ้ืนท่ีชุมพร เขต 1 เนื่องจ�กสม�ชิก

พรรคผู้สมัครท่ีถูกว�งตัวให้ลงเลือกซ่อมใน

พ้ืนท่ีชุมพร เขต 1 ได้ไปลงสมัครเป็นน�ยก 

อบต.แห่งหน่ึงในอำ�เภอสวี และได้รับเลือกต้ัง

เป็นน�ยก อบต. เมื่อวันท่ี 28 พ.ย.64 ท่ีผ่�น

ม� แต่พรรคภูมิใจไทยยังไม่ได้ประก�ศอย่�ง

เป็นท�งก�รว่�จะส่งผู้ใดลงสมัครเลือกต้ัง

ซ่อมในคร้ังน้ี ส่วนพรรคก้�วไกล มีน�ยวรพล 

อนันตศักด์ิ คนหนุ่มรุ่นใหม่ ซ่ึงเป็นสม�ชิก

พรรคเคล่ือนไหวทำ�กิจกรรมท�งสังคมและ

ก�รเมืองม�น�นนับปี ไปประก�ศตนเอง                 

ผ่�นท�งเฟซบุ๊ก มีคว�มประสงค์ลงสมัครรับ

เลือกต้ังซ่อม ส.ส.ชุมพร เขต 1 กับพรรคก้�ว

ไกลแล้ว ตอนน้ีรอผ่�นกระบวนก�รพิจ�รณ�

จ�กท�งพรรค 

ด้�นน�ยชัยธวัช ตุล�ธน เลข�ธิก�ร

พรรคก้�วไกล (ก.ก.) กล่�วถึงก�รส่งผู้สมัคร

รับเลือกตั้งซ่อมดังกล่�วว่� รอประส�นไป

ยังคณะกรรมก�รระดับจังหวัดชุมพรและ

สงขล�ของพรรค ซ่ึงสัปด�ห์นี้ท�งคณะ

กรรมก�รคงมีคว�มเห็นขึ้นม� ห�กคณะ

กรรมก�รมีคว�มเห็นว่�พร้อมที่จะลงสมัคร

รับเลือกตั้งซ่อม พรรคก็จะส่ง

ขณะที่น�ยนิพนธ์ บุญญ�มณี รมช.

มห�ดไทย ในฐ�นะรองหัวหน้�พรรค

ประช�ธิปัตย์ต�มภ�รกิจ และรักษ�ก�ร

รองหัวหน้�พรรคดูแลภ�คใต้ กล่�วถึงกรณี

ที่น�ยชวน หลีกภัย ประธ�นสภ�ผู้แทน

ร�ษฎร ออกม�ระบุว่� เวล�น้ีชื่อเสียงและ

เกียรติภูมิของประช�ธิปัตย์ ไม่เหมือนเก่�

แล้ว ในฐ�นะผู้บริห�รพรรคจะแก้ปัญห�

อย่�งไร ว่�ต้องขอน้อมรับ น�ยชวนแนะนำ�

อะไรม�ก็ต้องนำ�ไปแก้ไข ควมเห็นและข้อ

แนะนำ�ของน�ยชวนเร�ต้องรับไปปฏิบัติ 

และต้องพย�ย�มช่วยกันทุกฝ่�ยเพื่อกอบกู้

พรรคขึ้นม�ให้ได้ เพร�ะพรรคประช�ธิปัตย์

ไม่ใช่ของใครคนใดคนหน่ึง สม�ชิกพรรค

ทุกคนเป็นเจ้�ของ ก็ต้องร่วมกันช่วยเหลือ

ทำ�ให้พรรคดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ปฏิบัติม�อย่�ง

ต่อเนื่อง สิ่งเหล่�นี้ถือเป็นจุดแข็งที่พรรคอื่น

ไม่มี ที่สม�ชิกทุกคนต้องช่วยกันรักษ�เอ�

ไว้ และต้องยึดมั่นว�่นี่คือแนวท�งที่ถูกต้อง 

โดยประช�ธิปัตย์ที่เหลืออยู่ วันหน่ึงอ�จจะ

ล้ม แต่ล้มแล้วก็ต้องลุกให้ได้ และทุกอย�่ง

แก้ไขได้ด้วยก�รกระทำ� ที่ต้องทำ�ให้เห็นว่�

เร�ช่วยกันแล้วคว�มเชื่อมั่นจะกลับม� 

น�ยนิพนธ์ยังกล่�วถึงกรณีน�ยนิติ

ศักดิ์ ธรรมเพชร ว่�ที่ผู้สมัคร ส.ส.พัทลุง 

เขต 2 ในน�มพรรคพลังประช�รัฐ ทั้งที่ผ่�น

ม�มีข่�วว่�จะลงในน�มพรรคประช�ธิปัตย์ 

ว่�เดิมมีก�รพูดคุยกันระดับหนึ่งแล้ว แต่พอ

มีเหตุก�รณ์คว�มไม่พอใจกัน ตอนหลังก็ไม่

ได้มีก�รประส�นกัน ซึ่งก็ถือเป็นก�รตัดสิน

ใจของแต่ละคน แต่เร�เชื่อมั่นว่� น.ส.สุพัช

รี ธรรมเพชร อดีต ส.ส.พัทลุง ยังมีคว�ม

มั่นคงกับพรรค และยังคิดว่�ตระกูลธรรม

เพชรยังอยู่กับประช�ธิปัตย์ เพร�ะน�ยสุ

พัฒน์ ธรรมเพชร บิด�ของ น.ส.สุพัชรี ก็อยู่

กับประช�ธิปัตย์ม� 30 ปีแล้ว ยืนยันว่�ไม่มี

ปัญห�กับพี่น้องตระกูลธรรมเพชร เพร�ะ

คนน�มสกุลเดียวกันอยู่คนละพรรคก็มีให้

เห็นเยอะแยะ ในที่สุดก็อยู่ที่ประช�ชนจะ

ตัดสินใจให้คว�มไว้ว�งใจ

14 ธ.ค.เปิดชื่อหน้�เก่�กลับ พท. 

นพ.ชลน่�น ศรีแก้ว หัวหน้�พรรค

เพื่อไทย (พท.) ให้สัมภ�ษณ์ถึงกรณีท่ีมี

ข่�วว่� น�ยจ�ตุรนต์ ฉ�ยแสง อดีตแกน

นำ�เพื่อไทย จะกลับเข้�พรรคเพื่อไทยว่� 

พรรคจะแถลงข่�วเรื่องคนที่จะม�สมัครเข้�

พรรค พท.ชัดเจนพร้อมกันทีเดียวในวันท่ี 14 

ธันว�คมนี้ โดยเร�ได้ประส�นและพูดคุยกับ                                                

ทั้งอดีตสม�ชิกพรรคของเร�ที่มีโอก�สที่จะ

กลับม�ทำ�ง�นร่วมกันอยู่หล�ยคน ซึ่งก็ได้

รับก�รตอบกลับม�อย่�งดี ส่วนจะมีใคร

อย่�งไรบ้�ง อย�กให้ติดต�ม

อนึ่งก่อนหน้�นี้มีคว�มเคลื่อนไหวที่                                                        

น�ยจ�ตุรนต์ และอดีต ส.ส.เพ่ือไทยและ

อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคไทยรักษ�ช�ติ เช่น 

น�ยธเนศ เครือรัตน์ อดีต ส.ส.ศรีสะเกษ 

ประธ�นสโมสรฟุตบอลศรีสะเกษเอฟซี, น�ย

ก่อแก้ว พิกุลทอง, น�ยประภัสร์ จงสงวน 

เป็นต้น จะเปิดตัวพรรคก�รเมืองต้ังใหม่ชื่อ

พรรคเส้นท�งใหม่ท่ีได้ช่ือพรรคจ�ก กกต. 

และมีก�รเตรียมก�รต่�งๆ ไว้หล�ยอย่�ง

แล้ว เช่น ได้อ�ค�รท่ีทำ�ก�รพรรคท่ีนนทบุรี

ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยตอนแรกเป็นก�รเตรียม

ต้ังพรรคช่วงยังไม่มีก�รแก้ไขรัฐธรรมนูญ

เปล่ียนระบบเลือกต้ัง แต่เม่ือมีก�รใช้บัตร

สองใบในก�รเลือกต้ังท่ีจะมีข้ึน และมีก�ร

เปล่ียนแปลงหล�ยอย่�งในพรรคเพ่ือไทย 

เลยทำ�ให้มีข่�วว่�กลุ่มน�ยจ�ตุรนต์เปล่ียน

แนวคว�มคิด และมีข่�วเร่ืองดีลก�รเมือง

ก�รย้�ยกลับเข้�เพื่อไทยผ่�นก�รเชื่อมต่อกับ

แกนนำ�พรรคกลุ่มแคร์ของ นพ.สุรพงษ์ สืบ

วงศ์ลี ผอ.พรรคเพื่อไทย  

ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� หลังจ�กที่สำ�นัก 

ง�นคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง (กกต.) เปิด

ให้ประช�ชนแสดงคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับ

ร่�งพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

(พ.ร.ป.) ที่เกี่ยวกับก�รเลือกตั้ง จำ�นวน 2 

ฉบับ ต�มที่รัฐธรรมนูญม�ตร� 77 กำ�หนด

ไว้ โดยร่�ง พ.ร.ป.ว่�ด้วยก�รเลือกตั้ง ส.ส. 

(ฉบับที่.…) พ.ศ. … ครบกำ�หนดก�รเปิดรับ

ฟังไปเมื่อวันที่ 9 ธันว�คมที่ผ่�นม�

ส่วนร่�ง พ.ร.ป.ว่�ด้วยพรรคก�รเมือง 

(ฉบับที่.…) พ.ศ.… จะครบกำ�หนดในวันที่ 

20 ธันว�คมนี้ ก่อนที่จะส่งให้คณะรัฐมนตรี

พิจ�รณ�ต�มที่รัฐธรรมนูญ ม�ตร� 131 (1) 

กำ�หนดไว้ โดยหลังเปิดรับฟังคว�มคิดเห็น

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท�งสำ�นักง�น กกต.

จะรวบรวมคว�มคิดเห็นที่ส่งม�จ�กทุกช่อง

ท�ง เสนอเข้�ท่ีประชุมใหญ่ กกต. เพื่อ

พิจ�รณ�รับทร�บ และส่งคว�มคิดเห็นแนบ

ไปให้คณะรัฐมนตรีต่อไป 

ท่�ทีของพรรคก�รเมืองต่อกรณี

เดียวกันน้ี นพ.ชลน่�น ศรีแก้ว หัวหน้�

พรรคเพื่อไทย กล่�วว่� เรื่องก�รเสนอร่�ง

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ

ทั้งสองฉบับ พรรคคิดว่�จะส�ม�รถเสนอต่อ

รัฐสภ�วันอังค�รหรือวันพุธนี้. 
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